
พท.ยัดไส ใหแมวสั่ง

             
|

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ขบวนการตั๋วชาง

‘ปวีณ’โผลกาวไกล

ถลมนายกฯไมใส!

อิสรภาพแหงความคิด

ฝายคานคึกจอพนนํ้าลายอีก

‘รวมไทยสรางชาติ’ 

เดินหนาสูสนามเลือกตั้ง  

ผมไมใชคนทรยศ 

แตไมอยากเปนลูกนองโจร 

รวมพลคนปขาล 

ไหวพระธาตุชอแฮ…

แหตุงหลวง

วาดวย ‘ความจน’

ตามแนวทางแหงศาสนา

2หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9230 วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม 4 ค่ํา  เดือน 3  ปฉลู

15

16

หนา...

หนา...

จับตาฤทธ์ิโควิด-19

คาดใน2-3สัปดาห

ตายเพิ่มเกิน40/วัน

เปดรางแกพ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับลักไกสนตะพาย!

หนา...2หนา...2

รอยปริราวใน‘พปชร.-เพ�อไทย’
วัดใจ‘ภูมิใจไทย’มิตรของ‘ลุงตู’
รอยปริราวใน‘พปชร.-เพ�อไทย’
วัดใจ‘ภูมิใจไทย’มิตรของ‘ลุงตู’

ที่ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล เม� อวันเสารที่ผานมา นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย เขารวมประชุมเพ� อมอบนโยบายการขับเคล� อนสาขาพรรค ตัวแทน

พรรคภาคอีสาน 116 เขต

รัฐสภา • มาแลวฝายประชาธิปไตยตาม

สั่ง เพ� อไทยฟอรมไมเคยตก เสนอรางแก

พ.ร.บ.พรรคการเมือง สอดไสเปดทาง “โทนี่ 

ทักษิณ” ยุมยาม-สั่งการพรรคได หวังปด

ประตูโดนรองยุบพรรค เปดไส ในรางกฎ 

หมายสนตะพาย คนนอกพรรคสามารถใหคํา

แนะนํา-ขอมูลได แตคาดผานยาก “พปชร.-ส.ว.” 

อาจสอยรวงวาระแรกพฤหัสฯ นี้ 

ผูส� อขาวรายงานวา นายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา ไดนัดประชุมรวมรัฐสภา 

ระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิก

วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ.นี้ ที่จะ

มีวาระสําคัญเขาสูการพิจารณาที่เปนเร� อง

ดวนคือ การพิจารณารางแก ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีการเสนอ

แกไขกัน 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. 

และ  พ.ร.บ.พรรคการเมือง  ที่ตองแกไขใหสอด

คลองกับการแก ไขรัฐธรรมนูญ ที่เปลี่ยน 

แปลงระบบและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. จาก

บัตรใบเดียวเปนบัตร 2 ใบ รวมถึงเปลี่ยน

วิธีการคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อ หรือ

ปารตี้ลิสต

โดยการประชุมวันที่  24 ก.พ.นี้  

เปนการพิจารณาวาระแรกขั้นรับหลักการ 

ซึ่งรางที่จะผานจะตองไดรับเสียงเห็นชอบไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่

ปฏิบัติหนาที่อยู ซึ่งพบวามีรางที่เสนอเขามา

รวมกันทั้งสิ้น 10 ราง เชน รางของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เสนอใน

นามคณะรัฐมนตรี, รางของวิปรัฐบาล, ราง

ของพรรคการเมืองตางๆ เชน พรรคเพ� อไทย 

พรรคกาวไกล พรรคพลังประชารัฐ เปนตน 

แยกเปนดังนี้

1.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม

นูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

(ฉบับที่..) พ.ศ..... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

2.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเชื้อใหม 1.8 

หม� นราย ตาย 29 ราย กทม.ยังนําโดง  

อธิบดีกรมควบคุมโรคยันระบบสาธารณสุข

ยังรองรับได ประชาชนใชชีวิตไดตามปกติ 

แนะกลุม 608 เรงฉีดวัคซีน เพราะอยูในกลุม

เสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุด “นพ.ศุภกิจ” คาดอีก 

2-3 สัปดาหขางหนาจะมีตัวเลขเสียชีวิตเพิ่ม

วันละกวา 40 ราย

เม� อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 18,885 ราย ติดเชื้อ

ในประเทศ 18,554 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 18,486 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุก 68 ราย, มาจากเรือนจํา 

107 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

224 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 10,946 ราย อยู

ระหวางรักษา 157,499 ราย อาการหนัก 

749 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 184 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย เปนชาย 16 

ราย หญิง 13 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 24 ราย มี

โรคเรื้อรัง 4 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 2,693,362 ราย 

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,513,269 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 22,594 ราย สวนยอดฉีด

วัคซีนวันที่ 18 ก.พ. 375,191 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

121,300,004 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มีผูติดเชื้อสะสม 422,207,245 ราย ผูเสียชีวิต

สะสม 5,892,822 ราย

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 3,168 ราย, สมุทรปราการ 

974 ราย, ชลบุรี 973 ราย, นนทบุรี 770 ราย, 

นครราชสีมา 578 ราย,  ภูเก็ต 558 ราย, 

นครศรีธรรมราช 548 ราย, บุรีรัมย 459 ราย, 

ฉะเชิงเทรา 454 ราย และปทุมธานี 449 ราย

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดี

กรมควบคุมโรค 

กรุงเทพฯ • ตั๋วชางโผลเปนขั้นเปนตอน   

“รังสิมันต” ซักฟอกเสร็จ “พล.ต.ต.ปวีณ”  

ใชพรรคกาวไกลแถลงขาวผานวิดี โอคอล

จากออสเตรเลีย ซัดถาวันนั้นประเทศเปน

ประชาธิปไตยอยางแทจริง มีรัฐบาลตรงไป

ตรงมา มีนายกฯ ใสสะอาด ซ� อสัตย สามารถ

สาวไปถึงปลาตัวใหญไดอีกหลายตัว แตโพล

เผยแกปญหาการคามนุษยเปนงานเดนของ

รัฐบาล

เม� อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2565 ที่พรรค

กาวไกล พล.ต.ต.ปวีณ พงศสิรินทร หัวหนาทีม

สืบสวนคดีคามนุษย เปดใจผานวิดีโอคอลจาก

ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายรังสิมันต โรม 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล พรอมดวย 

น.ส.พรรณิการ วานิช แกนนําคณะกาวหนา 

รวมกันแถลง “กวาจะเปนตั๋วชางภาค 2” หลัง

การอภิปรายในสภาเม� อวันที่ 18 ก.พ.

รัฐสภา • ควันหลงซักฟอกไมลงมติ  ประธาน 

วิปรัฐบาลประเมินไมถูก เยยฝายคานเอา

เร� องเกามาอภิปรายวนเวียนซ้ําซาก แต

เลขาธิการพรรคเพ� อไทยพอใจ เพราะรัฐบาล

ตอบไมตรงกับคําถาม ถามวัวตอบควาย บาง

คําถามก็ไมมีคําตอบ ติดใจสมัยหนาย� นไมไว

วางใจอีก

เมื่อเวลา 01.35 น. ของวันที่ 19 

กุมภาพันธ 2565 หลังการอภิปรายของนาย

วันนิวัติ สมบูรณ ส.ส.ขอนแกน พรรคเพ� อ

ไทย จบลง นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผูแทนราษฎร แจงวา ที่ประชุมสภาที่เปด

ประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จ

จริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เสร็จสิ้นแลว 

ขอบคุณรัฐมนตรีและทุกฝายที่รวมดําเนิน

การใหเสร็จสมบูรณ ขอปดประชุมสภา 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

รวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ใหสัมภาษณวา 

ไมรูจะประเมินอยางไร ไมมีอะไรใหประ 

เมิน เพราะการอภิปรายของเขาก็ไมมีอะไร 

เปนเร� องเกา ซ้ํา วนเวียน สวนการชี้แจง

ของคณะรัฐมนตรี ก็ชี้แจงชัดเจนและตรง

ประเด็น

แตนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย ใหสัมภาษณวา  

รูสึกพอใจ ฝายคานไดทําหนาที่ซักถามให

ประชาชนเห็นถึงปญหาขอผิดพลาดของ

รัฐบาลในการบริหารงานที่ผานมา แตพอ

ฟงคําชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม รวมถึงรัฐมนตรี

แตละทานแลว ตอบไมตรงกับคําถาม ถามวัว

ตอบควาย บางคําถามก็ไมมีคําตอบ

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

(1)

วามจน นั้น...น�าจะเปนอะไรที่มีคุณคา ราคา  

ระดับ เอาเร� อง มิใชนอย!!! ไมเชนนั้น...บรรดา 

พระศาสดา ไมวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ของหมู

เฮา พระเยซูคริสต ไปจนถึง พระนบีมุฮัมมัด โน�น

เลย ฯลฯ ทานตางมุงหา แสวงหา ความจนชนิดไมคิดจะรวย 

ไมคิดจะเก็บหอมรอมริบเอาไวซื้อ ที่ดิน ส.ป.ก. หรือบรรดา

ทรัพยสินศฤงคารใดๆ เอาเลยแมแตนอย...

(2)

ยิ่ง พระพุทธเจา ของเรายิ่งแลวใหญ!!! คือขนาดทรง

เคยรวยเช็ด รวยตะเม็ด ถึงขั้นมี ปราสาท 3 ฤดู เอาไวเปลี่ยน

สีสันบรรยากาศ มีราชบัลลังก มีทั้งเงิน ทั้งอํานาจ ชนิดแมแต

อภิมหาเศรษฐีระดับคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ แหง คลับเหา จะเกิด

มาอีกซักกี่ชาติ-ตอกี่ชาติ ก็น�าจะสูไมไหว แตจูๆ...ทานก็ดันทรง

หันมานั่งๆ-นอนๆ อยูแถวๆ โคนตนไม ซะแทนที่ แถมเสื้อผา

อาภรณ ที่ทุกวันนี้...คงไมใชถือเปนแค เคร� องหอหุม รางกาย

แตเพียงเทานั้น แตยังไมตางไปจาก เคร� องประดับ ที่จะตอง

หะรูหะราใหมากๆ เขาไว แตอดีต เจาชายสิทธัตถะ พระองค

นี้ ทานกลับใชอะไรก็ได ผาอะไรก็ได แมกระทั่งผาหอศพ หรือ

ผาบังสุกุล เอามาใชปกปด หอหุมรางกาย ไปตามมี-ตามเกิด 

ทั้งๆ ที่สามารถ ปแอร บัลแมง หลุยส วิตตอง ไปจนกระทั่ง 

ลา คอสตา ฯลฯลฯ อะไรทํานองนั้นกันไดสบายๆ แตทานไม

คิดจะเอา ไมคิดจะสนเอาเลยแมแตนอย... 

(3)

ไมตางไปจาก พระเยซูคริสต นั่นแหละ...ระดับมีสาวก 

มีผูติดตาม พรอมจะ กดไลค กันเปนหม� นๆ แสนๆ ตั้งแตยุค

นั้น สมัยนั้น แตทานไมไดคิดจะหันมา รีวิวสินคา หันมา พิมรี่                                                               

พายขายทุกอยาง อะไรเอาเลยแมแตนิด กลับหันมาพร่ํา    

สั่งพร่ําสอน ใหบรรดาผูติดตาม บรรดาสาวกทั้งหลาย... “อยา

กระวนกระวายถึงชีวิตของตน วาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอา

อะไรด� ม จะเอาอะไรนุงหม...” แถมยังหันไปชี้ชวน เชิญชวน 

ไวอีกดวยวา... “จงพิจารณาดอกไมที่ทุงนา มันงอกงามเจริญ

ขึ้นไดอยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย แตเราขอบอกทาน

ทั้งหลายวา แมแตกษัตริยซาโลมอน เม� อบริบูรณไปดวยสงา

ราศี ก็มิไดทรงเคร� องงามเทากับดอกไมดอกหนึ่ง” นี่...ไมได

หวังจะชี้ชวน เชิญชวน ใหซื้อ-ใหขายอะไรเอาเลยแมแตนอย...

(4)

อีกทั้งยังทรงย้ําแลว ย้ําอีก เอาไวซะดวยวา... “อยา

ส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก ที่อาจเปนสนิมและที่

แมลงกินเสียได และที่ขโมยอาจขุดชองลักเอาไปได แตจงส่ํา

สมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกิน ไมมีสนิมจะกัด 

และที่ไมมีขโมยจะขุดชองลักเอาไปได ดวยเหตุเพราะ...ทรัพย

สมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย...” จริง-ไม

จริง...ก็ลองไปคิดดูเอาเอง แตที่แน�ๆ ก็คือ...ยังไงๆ คงตอง จน 

อยูแลวแน�ๆ ไมวาใครก็ตามที่ไมไดคิดจะส่ําสมทรัพยสมบัติเอา

ไวใชสวนตัว หรือสะสมเอาไวใหกับลูกๆ หลานๆ ญาติโกโห

ติกา จนรวยกันเปนพันๆ ลาน หม� นๆ ลาน โดยที่ ใจ จะลอง

ลอยไปสูสวรรค หรือมุดดิน มุดบาดาล ไปสู นรก ก็คงตองถือ

เปน การบาน ของใคร-ของมันก็แลวกัน...

(5)

เชนเดียวกับ... พระนบีมุฮัมมัด นั่นแหละ ถึงจะเคยเปน

พอคา อดีตพอคา ที่มีหนา-มีตามิใชนอย แถมยังมีศรีภรรยา

เปนผูมีเงิน มีทรัพย มากมายซะอีกดวย แตเม� อมีผูเล� อมใส 

ศรัทธา ขออนุญาตถวาย เสื้อคลุม ที่ถักทอดวยแพรไหม

อยางดี ใหใส ใหคลุม ใหเปนสงาราศี สมกับความเปนผูนํา

ของบรรดาชาวมุสลิม ชาวอิสลามทั้งหลาย แตทานดันถอด

เสื้อคลุมอันสุดแสนหะรูหะรามาฉีกเปนชิ้นๆ ซะนี่ แลวหัน

ไปสวมใส ผากระสอบ พักอยูในเต็นทกระจอกๆ กลางทะเล

ทราย ไมไดคิดจะเขาไปฉลองชัยชนะในเมืองอันรุงเรือง ใหญ

โต มโหฬารและเต็มไปดวยสินทรัพยจํานวนมหาศาล อยาง

กรุง ดามัสคัส หลังจากสามารถพิชิตลงไปได เพราะเพียงแค

มุงหวังใหชัยชนะนั้นๆ นํามาซึ่งความเปนอิสลาม เปนมุสลิม 

เปนหลัก...

(6)

ดวยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทําให ความจน จึงไมไดเปนเพียง

แตอะไรที่น�าชิงชัง รังเกียจ แตยังน�าจะมีคุณคา ราคา ระดับ

ใหญโต มโหฬาร มากมายมหาศาล ถึงขั้นที่ทําใหบรรดา พระ

ศาสดา ผูยิ่งใหญ เกรียงไกร ซะยิ่งกวาอภิมหาโคตะระเศรษฐี 

หรืออดีตปวงกษัตริยทั้งหลาย ไมรูกี่พัน กี่หม� นเทา ถึงไดมุง

หา แสวงหา ดวยความยินดีและพึงพอใจ ในอันที่จะคลุกเคลา 

คลุกคลี อยูกับ ความจน ไปโดยตลอด ไมไดคิดจะกลับมารวย

เอาเลยแมแตนอย ทั้งๆ ที่โดยสถานะนั้น สามารถรวยซะยิ่ง

กวารวย มีอํานาจซะยิ่งกวาอํานาจปกติธรรมดาๆ ไมรูกี่เทาตอ

กี่เทา ดังนั้น...ใครก็ตามที่มีทัศนคติตอ ความจน หรือ คนจน 

ในทางลบ หรือในทางที่เสียๆ หายๆ คงตองหาทาง คิดใหม-

ทําใหม ไดมั่งแลว โดยเฉพาะถาหากยังคงเล� อมใส ศรัทธา อยู

ในศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง...

(7)

อยางไรก็ตาม...สําหรับเราๆ-ทั่นๆ ที่อาจนับถือศาสนา

ใดๆ ก็ตาม โดย วัฒนธรรม-ประเพณี ซะเปนหลักใหญ ยังไม

ถึงกับ เขาถึง และ เขาใจ ตอแกนแท แกนสาระ ของศาสนา

ไดแบบจริงๆ-จังๆ ก็เอาเปนวา...ถึงยังไมอยาก คิดใหม-ทําใหม 

ยังไมคิดจะ จน แบบ พระศาสดา ทั้งหลาย หรือยังรูสึกชิงชัง 

รังเกียจ ความจน และ คนจน ชนิดทําใหยังอยากมีอะไรตอ

มิอะไรติดไม-ติดมือ ติดปลายนวมเอาไวมั่ง จะเพ� อ ตัวกู-ของ

กู หรือเพ� อลูกๆ หลานๆ ก็แลวแต ก็อาจเอาแครูจัก พอๆ หรือ 

พอเพียง เอาไวกอนนั่นแหละน�าจะเขาทากวาเปนไหนๆ หรือ

เอาตามแบบที่นักปราชญชาวโรมัน อยาง Seneca ทานได                                                                 

สรุปเปน วาทะ ไวแลวนั่นแหละวา... “It is not the man 

who has too little who is poor, but the one who craves 

more.” หรือ “ผูที่มีไมมาก...ไมใชคนจน แตคนจนคือผูที่อยาก

มีโดยไมรูจักพอ”...

                                                      

วาดวย ‘ความจน’

ตามแนวทางแหงศาสนา

ค

บการอภิปรายทั่วไปของสภาไปดวยประเด็นรอนที่             

รังสิมันต โรม ส.ส.พรรคกาวไกล นําเร� องรอนๆ เกี่ยว

กับเครือขายคาแรงงานขามชาติที่ผูกโยงไปถึงตัวการ

ใหญ พาดพิง ตั้งคําถามไปถึงอดีต “บิ๊กทหาร” ที่นั่งอยู

ในรัฐบาลขณะนี้ เปนอีกหนึ่งยุทธศาสตรที่แตะใหถึง “หัวใจ” หวัง

เขยาทั้งโครงสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไมปกติ 

แตสถานการณขณะนี้ “นักการเมือง” ตางใหความสนใจกับ

อนาคตของตัวเอง นอกจากเช็กขาว ทางลึก เพ� อเลือกขางใหถูก

แลว ยังตองดูทางเลือกที่มี “ออปชัน” ดีๆ มาใชเปนขอพิจารณา

เสนทางชีวิตนักการเมืองของตัวเองในการเลือกพรรคการเมืองที่จะ

สังกัด

อุณหภูมิ ณ ขณะนี้จึงชี้ชัดวา ถนนทุกสายตางเดินไปสู การ

เลือกตั้ง ที่เปนการเปลี่ยนแปลงตามครรลองประชาธิปไตย  

แมจะมีความพยายามสรางปมการเมืองใหเกิดทางตัน หรือ

ยกระดับการเคล� อนไหวนอกสภาเพ� อสรางเง� อนไขใหเปลี่ยนแปลง 

“นอกระบบ” ทั้งการโยงเร� องขบวนเสด็จ หรือเร� องที่เกี่ยวกับ

สถาบัน แตก็ไมสามารถลอให “กองทัพ” ขยับได อีกทั้งผูนํา

กองทัพตระหนักดีวา หากกองทัพเริ่มออกอาการก็จะถูกหยิบไป

เปนประเด็น และขยายผลไปถึงสถาบันตามเปาหมายของบาง

พรรคการเมืองอยูแลว 

ทําใหม็อบที่ออกมาจึงเปนไปในลักษณะของการเรียกรองให

รัฐบาลแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และกดดันให

รัฐบาลดําเนินนโยบายตางๆ รวมไปถึงม็อบตอรองเร� องปรับ ครม. 

เปลี่ยนตัว รมต.บางคน 

หันไปดูที่ความเคล� อนไหวการเมืองฟากรัฐบาล นับแตความ

ขัดแยงของกลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา และ 17 ส.ส.ที่ไปสราง

พรรคเศรษฐกิจไทยเปนบานใหม ที่ประกาศเลือก นายกฯ ที่มีเคมี

ตรงกัน แลว 

ยังเกิดรอยปริราวของ “กลุมการเมือง” ตามมาในพรรค

พลังประชารัฐ จากปญหาการจัดตัวผูสมัคร โดยเฉพาะศึกระหวาง 

สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กับ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ส.ส.ชลบุรี และผูอํานวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กลายเปนวิวาทะ “หนาเฟซบุก” จนทําใหมีกระแสขาววา

นายกฯ จะลงมาจัดการปญหานี้ดวยตนเอง รวมไปถึง “บิ๊กปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรคฯ ที่คงตองลงมาสะสาง

กอนที่จะเขาไปสูโมเดล “แตกกลุม” หาบานใหม 

จนอาจทําให “นักการเมือง” ใชสายสัมพันธเกา “ยาย

บาน” เพ� อลดการเผชิญหนา เชน กลุมของ “บานใหญชลบุรี” ยัง

มีทางเลือกในการไปอยูพรรคสรางอนาคตไทย ที่มี “สมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ” เปนตัวเช� อม หรืออาจจะฟนกลุม “พลังชล” ทําเปน

พรรคการเมือง 6-7 ที่นั่งรอดูทิศทางการเมืองตอไป 

ขณะที่พรรคเพ� อไทย ที่ยังคงช ูทักษิณ ชินวัตร ดึงดูดคน

อีสานใหเลือกผูสมัครของพรรค ดูเหมือนวาไมคอยไดผลแลว เม� อ

อํานาจรัฐและบารมีของ “กลวย” พรอมทั้ง “วัคซีน” สงผลให 

ส.ส.เขตเริ่มหันรีหันขวาง และอาจจะมีการยายออกจากพรรคหลาย

คน 

ถึงขนาดที่ทักษิณ หรือโทนี่ วูดซัม พูดผานรายการ Care 

Talk x Care ClubHouse แบบเก็บทรงไมอยู พรอมออกอาการฟาด

งวงฟาดงา โดยระบุวา 

“มี ส.ส.ฝายคานดอดประชุมพรรครัฐบาล รับวัคซีนเข็มใหญ 

20-30 ลาน พรอมระบุวารูช� อหมด ฉีดกันใหญ โอ โห จะเตรียม

ยายพรรค ผมเตือนไวนะ วันกอนมี ส.ส.เพ� อไทยไปรวมประชุมกับ

พรรคฝายรัฐบาลอยู ผมไดยิน รูช� อดวย จายคนละ 2 แสน ราย

เดือน เอาตังคที่ไหนมา”

เม� อดูจากปฏิกิริยา ส.ส.พรรคเพ� อไทย ก็เริ่มเห็นรองรอย

ความไมคอยมั่นใจในแคมเปญ “เพ� อไทยแลนดสไลด” เทาไหรนัก 

เหตุเพราะเหลาบรรดานักการเมืองนกรู เขาใจใน

สถานการณวา เม� ออยูคนละฝายกับรัฐบาลเปนระยะเวลายาวนาน 

นําไปสูปญหาเร� องปากทองที่ตองเจอกับภาวะ อดอยากปากแหง 

ไมไดรับอานิสงสจากโครงการ-งบประมาณรัฐเลย นับเปนเง� อนไขที่

บีบคั้นใหหลายคนตองตัดสินใจเลือกฟากรัฐบาล 

หรือแมกระทั่งการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย การแยกตัว

ไปของกลุม “สุดารัตน เกยุราพันธุ” เพ� อตั้งพรรคไทยสรางไทย ที่

เห็นวา “ยุทธศาสตร” การแบงคะแนน เพ� อทอนกําลังของพรรค

เพ� อไทย ไมเปนผลดีกับพรรคเทาใดนัก ถึงขนาดใหคิดกลยุทธใน

การบอกกลาวกับ “ชาวอีสาน” แบบเคลียรคัตวา “พรรคคุณหญิง

หน�อย” ไมใชเครือขายของเพ� อไทย เพ� อปองกันความเขาใจผิดวา

ยังเปนพวกเดียวกัน 

กระนั้นทามกลางพรรคการเมืองตางๆ ในฝายรัฐบาล นักการ

เมืองเลือดไหลออก เลยไปถึงพรรคฝายคานที่สละเรือ “แมว” เดิน

ออกมาหาการเมืองที่ “กินได” 

ทําใหพรรคภูมิใจไทยของ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล เนื้อ

หอมขึ้นมาทันที และกลายสถานะเปน พรรคแกมลิง ที่ ส.ส.ไหล

มารวม 

 ภายใตการทําการเมืองแบบ “คบทุกพรรค-รักทุกคน” แตยัง

เลือกชู “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

เปนนายกรัฐมนตรีอยู เพราะตางคนก็ตาง

ก็ “เขาถึง” ชั้นขอมูลวาในเวลานี้ควรจะเดิน

เกมการเมืองอยางไร   

จึงไมแปลกที่ “บิ๊กตู” ถึงกับเอย

ปาก “หนูชวยหน�อยนะ” จนกระทั่งหัวหนา

พรรคภูมิใจไทยใหคํามั่นกับนายกฯ ดวย

จํานวนเสียงของฝายรัฐบาล 260 เสียง ที่พา

นายกฯ อยูรอดปลอดภัยจนครบ 4 ป และ

ยังไดทําหนาที่เปนเจาภาพประชุมเอเปกใน

ปลายปนี้ 

แม 260 เสียงจะเปนตัวเลข

ที่หยิบมาจากการลงมติเทคะแนนให 

“อนุทิน” และ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.

คมนาคม ไววางใจมากถึง 269 เสียง ในครั้ง

การอภิปรายไมไววางใจเม� อวันที่ 4 ก.ย.64 

แตก็ถือวาใกลเคียงความเปนจริง

เม� อเริ่มมีการเพิ่มเสียงจากการเปด

ตัว 3 ส.ส.ที่ถูกขับออกจาก พปชร.ทั้ง “2 พอ

ลูกชางเหลา” คือ “เอกราช ชาง

เหลา” ส.ส.บัญชีรายช� อ และ “วัฒนา ชาง

เหลา” ส.ส.ขอนแกน และ “สมศักดิ์ พันธ

เกษม” ส.ส.นครราชสีมา รวมสังกัดคนภูมิใจ

ไทย  

รวมทั้งยังมีกระแสขาววา “ตระกูล

สมชัย” แหงเมืองอุบลราชธานี โดย “นวล

นภา สมชัย” ภรรยาของนายอิสสระ สม

ชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย และอดีตแกนนํา 

กปปส.ที่เวลานี้ถูกโทษแบนทางการเมือง ปรากฏตัวที่ประชุมพรรค

ภูมิใจไทย เชนเดียวกับ “ตระกูลแทนทรัพย” คือ “สัมฤทธิ์ แทน

ทรัพย” ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ที่มีขาววาอาจตัดสินใจยาย

มาอยูกับภูมิใจไทย

นับไดวาตัวแปรสําคัญในวันนี้ คือ “ภูมิใจไทย” ที่สามารถ

สรางสมการทางการเมืองไดทุกเกม ไมวาจะพยุงรัฐบาลที่มี “ลุงตู” 

เปนนายกฯ หรือสรางสมการใหมหากการตอรองเร� องใดไมลงตัว  

ไมตองมองยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหนา ที่คงตองตอสูกัน

เต็มที่เพ� อใหไดเปนพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด ซึ่ง “ภูมิใจไทย” 

คงไมไดหวังแคเปน “พรรคแกมลิง” ให 3 ป. หนุน “ลุงๆ” ใหมี

อํานาจในชวงที่กระแสเริ่มตก

ณ วันนี้เหลือแคบทพิสูจนวา “ภูมิใจไทย” จะดํารงความ

เปนมิตรแท รวมหัวจมทายชวย “ลุงตู” ไปจนถึงหวงเวลาคลอง

แขน ถายภาพประชุมเอเปกตามที่เสี่ยหนูลั่นวาจาไวหรือไม!!.

รอยปริราวใน‘พปชร.-เพ� อไทย’

วัดใจ‘ภูมิใจไทย’มิตรของ‘ลุงตู’ 

จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร

 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

“...ตัวแปรสําคัญในวันนี้ คือภูมิใจไทยที่

สามารถสรางสมการทางการเมืองไดทุก

เกม ไมวาจะพยุงรัฐบาลที่มีลุงตูเปนนายกฯ                                               

หรือสรางสมการใหมหากการตอรอง  

เร� องใดไมลงตัว...”



ายหลังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศปรับแนวทาง

การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤต

รักษาทุกที่ หรือยูเซป มาเป็นการรักษาตามสิทธิในระบบ

หลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคล ก็กลายเป็นประเด็นว่าประชาชนจะ 

“หมดสิทธิ์รักษาฟรี” แต่มีคำายืนยันจาก เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุขแล้วว่า แม้จะออกจากยูเซปแล้ว

แต่ไม่กระทบต่อการรักษาของประชาชน ที่ยังมีสิทธิ์รักษาโดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย สำาหรับแนวทางรักษาให้ใช้ตาม

สิทธิ์ของประชาชน ได้แก่ สวัสดิการ

ข้าราชการ, ประกันสังคม, บัตรทอง และ

หากใครติดโควิด-19 แล้วมีอาการหนัก

ก็สามารถเข้ารักษาฉุกเฉินได้ในสถาน

พยาบาลทุกที่ สำานักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ดูแลครบไม่

ต้องกังวล ตอนนี้แค่รอความชัดเจน 

ถึงการปรับออกจากโรคฉุกเฉินวิกฤต 

ในวันท่ี1มี.ค.ตามที่วางไว้ หรือจะเริ่มวัน

ที1่เม.ย.ตามข้อเสนอของ หมอตี๋-สาธิต 

ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ส่วนประเด็น

ดรามาต่อเนื่องในโลกออนไลน์ส่งต่อคลิป

เสียงอ้างมาจากที่ประชุม สธ. มีเนื้อหา

ทำานองหลอกประชาชนฉีดวัคซีนโควิด สธ.ปฏิเสธชัดแล้วว่าไม่ใช่คลิปเสียง

จากที่ประชุม และการฉีดวัคซีนโควิดช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและ

เสียชีวิตได้จริง •

ผ่านไปแล้วศึกอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ

ปัญหาต่อ ครม. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 

ท่ามกลางบรรดา ส.ส.พลังประชารัฐ ที่ห้อมล้อมต้อนรับและแห่เข้าพบ

แม่ทัพ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ที่รอบนี้นำา ครม.แจงบนเวทีฉลุย พร้อมวาง

บทบาทในสภาเปรียบเหมือน “รามเกียรติ์” ที่

ตัวเองเล่นบทพระราม ฝ่ายค้านเล่นบท

ทศกัณฐ์ ส่วนต้องการจะสื่อความหมาย

อย่างไรนั้น “บิ๊กตู่” บอกสั้นๆ เชิงขู่ว่า “อย่า

ให้พระรามแผลงศรบ่อยก็แล้วกัน” รอบ

นี้บิ๊กตู่เตรียมตัวรับศึกมาอย่างดี ชี้แจงได้

ทุกประเด็น เช่น ปัญหาสินค้าแพง น้ำามัน

แพง เงินเฟ้อ รถไฟฟ้าสายสีเขียว แก้ความ

ยากจน สถานการณ์ โควิด-19 ฯลฯ ถึงจะ

มีเสียงเข้มบ้างบางช่วงที่ตอกกลับกิริยา

ของฝ่ายค้าน ว่าอย่าทำาตัวเหมือนนักเลง

ข้างถนน แต่ทั้งนี้เจ้าตัวก็ยืนยันไม่ต้องการ

เอาชนะใคร ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก พร้อมรับฟังทุกคน และขอ

แค่สภาเป็นสถานที่รับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนทิ้งท้ายแต่ถ้าหวังจะเอาไว้ล้ม

รัฐบาล “ผมไม่ลาออก” •

ประเด็นที่ร้อนแรงส่วนใหญ่ไปอยู่ที่รัฐสภา แต่ก็ยังมีควันหลงจางๆ 

จากกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และส.ส.ในกลุ่ม 21 คนออกจากพรรค

พลังประชารัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่อย่างเศรษฐกิจไทย ซึ่ง

เหลือแค่ เอกราช-วัฒนา ช่างเหลา และ 

สมศักดิ์ พันธ์เกษม  ที่ยังคิดแล้วคิดอีกว่า

จะย้ายไปไหนดี จนกระทั่งวันวาเลนไทน์ 

ตระกูลช่างเหลาได้เปิดตัวบ้านใหม่กับพรรค

ภูมิใจไทย  กลางงานแต่งงานของลูกชาย

คนเล็กตระกูลช่างเหลา โดยภาพที่ถูกกล่าว

ถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล สวมเสื้อพรรค 

และถอดสูทของตัวเองให้ 2 พ่อลูกตระกูล

ช่างเหลา แสดงให้เห็นว่าการเมืองขอนแก่น

อยู่ในมือ “ภูมิใจไทย” แล้ว อย่างไรก็ตาม

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการหักปากกา

เซียนทุกสำานัก  รวมไปถึง “ไผ่ ลิกค์” ที่

ทำางานใกล้ชิดกับธรรมนัส ที่มั่นใจสุดท้ายจะเข้าร่วมกับกลุ่ม 18 คนที่เหลือ

ก็แห้วไปตามๆ กัน จึงต้องจับตาดูว่าหลังจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจะมีผล

ต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ •

ตัดกลับไปที่การเมืองดินแดนเมืองน้ำาเค็มอย่างชลบุรี  ที่เริ่มมีดรามาตั้งแต่

ยังไม่ประกาศผู้สมัคร ระหว่าง สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.พลังประชารัฐ กับ สนธยา 

คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ได้ โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียอัดกันอย่างดุเดือด จน

เริ่มมีคนจับสังเกตว่าอาจจะเกิดการตีกันระหว่าง  2 บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าเบื้องหลังเรื่องเหล่านี้เกิดจากการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ที่ 

จ.ชลบุรี ต้องเท้าความเดิมที่สนามการเมือง 

จ.ชลบุรี มีตระกูลการเมืองใหญ่อยู่ 2 ตระกูล 

นั่นคือ คุณปลื้ม และ เนื่องจำานงค์ ซึ่งแข่ง

กันอยู่ 2 ตระกูล ส่วนสุชาติเดิมเติบโตมาจาก

ตระกูลคุณปลื้ม ในปี 2562 พลังประชารัฐ

สามารถรวม 2 ตระกูลใหญ่มาอยู่ใต้ร่มเงาตัว

เอง จนกวาดที่นั่งในชลบุรี 4 ที่นั่ง ส่วนสุชาติ

เป็นแกนนำา ส.ส.กลุ่มตะวันออก และมีความ

ใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จนได้

เติบโตในหน้าที่การงานตามลำาดับ ซึ่งนอกจาก

จะเป็น รมว.แรงงานแล้ว ขณะเดียวกันกำาลัง

ได้รับความไว้วางใจในการจัดตัวผู้สมัคร ส.ส. 

โดยเฉพาะภาคตะวันออกอย่างชลบุรี มีการคาด

การณ์ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า เขตการเลือกตั้งชลบุรีจาก 8  เขตจะเพิ่มเป็น 

10 เขต ซึ่งสุชาติได้วางตัวผู้สมัครไว้หมดแล้ว เหลือไว้เขตเดียวให้ตระกูลคุณปลื้ม และ

นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้สนธยาไม่พอใจ ที่สุชาติจัดตัวผู้สมัครทับกับตระกูลคุณ

ปลื้ม ซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคต้องรีบหาทางแก้ไขก่อนที่เรื่องจะบานปลาย •

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3ในประเทศ

สาธิต ปิตุเตชะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

รัฐบาล-สภาคองเกรสจะอนุมัติ ก่อนอื่นต้องเป็นการส่ง

จดหมายแสดงเจตจำานงของ ทอ.ไทยอย่างเป็นทางการ

ก่อน โดยทำาไปพร้อมๆ กับการเสนองบประมาณในการ

จัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาที่

เครื่องบิน F-16 จะเริ่มปลดประจำาการในปี 2566 เรียก

ได้ว่าเป็น “ไฟต์บังคับ” ที่ต้องจัดหา และหากเกิดพลิกผัน

สหรัฐฯ ไม่อนุมัติการขาย ก็ต้องพิจารณาจัดหาแบบอื่น

แทนอยู่ดี สุดท้ายจึงอยู่ที่สภาชี้ขาดว่าจะผ่าน  

“งบประมาณ” ก้อนนี้หรือไม่ หรือจะถูกยึดเข้า “กอง

กลาง” เหมือนที่กองทัพเรือเสนองบฯ ซื้ออาวุธจีน...ต้อง

รอชม  • 

 ว่ากันว่า โยกย้ายทหาร ครั้งนี้ อย่าเอ็ดไป 

เพราะกำาลังมีอาการดิ้นกลัวหลุดไลน์ เส้นทางเหล็ก ใน

การวางตัวช่วงโยกย้ายปลายปี ทำาให้ตอนนี้ชื่อของผู้

บังคับหน่วย และรองผู้บังคับหน่วย เตรียมทหารรุ่น 

27-28 ปัดกันไปป่ายกันไปมา เหตุเพราะว่า “ผู้ใหญ่” 

ต่างก็อยากมี มือ-ไม ้ของตนไปนั่งคุมกำาลัง สำาหรับ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก หรือ 

บิ๊กบี้ อดทน ของพี่ๆ คงนิ่งไว้ไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมมาก

นัก เพียงแต่ว่า เม.ย.นี้จะเป็นคิวของ ตท.27 สาย บิ๊ก 

คนไหนที่จะได้เข้ามานั่งเก้าอี้รองแม่ทัพภาคที่ 1 ที่คาด

ว่าเก้าอี้อาจจะว่างแค่ตัวเดียว แม้จะมีแรงดันให้ว่างสอง

ตัว แต่เมื่อหันรีหันขวางแล้วจะขยับที่เหลือไปไว้ไหน ก็

ให้ไหลไปก่อนแค่ 1 ตำาแหน่ง แต่คงต้องวัดใจว่าใครจะ

ขึ้นนำาระหว่าง บิ๊กตั้ง-พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล 

ผบ.พล.ร.11 ซึ่งครั้งที่แล้วได้กลับมาคุมกองพลหลัก

เพื่อลดอุณหภูมิ ศึกวัดพลัง ของผู้ใหญ่ กับ บิ๊กใหญ่-

พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ. ที่โยกย้ายครั้งที่

แล้วถูกแตะเบรกให้อยู่ในตำาแหน่งเดิมไปก่อน •

แต่หาก บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงมาล้วงทหารเสือราชินีก็

มีภาษีอยู่ไม่น้อย และเก้าอี้ที่ในอดีตเคยเป็นโควตาของ

รัฐบาลอย่างผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย  

(ผบ.ศรภ.) บก.ทท. ที่ในยุคหลังมักเป็นเด็กของ บิ๊กป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่ง 

รมว.กลาโหม และในปัจจุบันกลับมาอยู่ที่การตัดสินใจ

ของ ผบ.ทสส. ทำาให้มีกระแสข่าวมีนายทหาร ข้ามห้วย 

มานั่ง ศรภ. ทั้ง พล.ท.วิมล คำาอิ่ม อดีตผู้บัญชาการ

หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ผบ.ขกท.) ตท.26 มือทำางาน

ด้านการข่าวระดับเซียน เลยไปถึงชื่อ พล.ต.ไพฑูรย์ 

เปี่ยมจิตต ์รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

(ผบ.นสศ.) ตท.23 ที่มีเพื่อน ลพบุรีคอนเนกชัน ของ 

บิ๊กแก้ว-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. การันตมีา 

รวมไปถึง  บิ๊กเอี่ยว-พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วย

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด  (ตท.26) แต่ถ้าให้เป็นไปตามไลน์ รองอ้อ-

พล.ต.ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ศรภ. (ตท.24) ก็ขึ้นเป็น 

ผบ.ศรภ.ได้หลังฝุ่นตลบ. 

ระฆังส่งสัญญาณเข้าสู่ โหมด แต่งตั้งตำารวจ 

รอบใหม่อีกแล้ว หลังคำาสั่งแต่งตั้งสีกากีระดับ 

รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระประจำาปี 2564 เพิ่ง

เสร็จสิ้น มีผลไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาที่ผ่านมา ถัดมา

เพียงอาทิตย์เดียว 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ผบ.ปั๊ด-

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่กรมปทุมวัน ก็

เซ็นประกาศลำาดับอาวุโสตำารวจระดับ รอง ผบก. ถึงผู้

ช่วย ผบ.ตร. ถือเป็นการเริ่มต้นการดำาเนินการคัดเลือก

แต่งตั้งตำารวจวาระเดือนเมษายนอย่างเป็นทางการ   

ซึ่งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ  

พ.ศ.2561 ข้อ 7(2) กำาหนดให้การแต่งตั้งวาระเดือน

เมษายนต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี  

โดยปีนี้มี “ตำารวจ” ที่อยู่ในกฎ ในเกณฑ์ มีความอาวุโส 

สามารถเลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้นได้อยู่ในตะกร้า 565 ราย 

แบ่งเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. 5 ราย, ผู้บัญชาการ (ผบช.)  

21 ราย,  รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) 111 ราย,  

ผู้บังคับการ (ผบก.) 94 ราย และรองผู้บังคับการ  

(รอง ผบก.) 334 ราย •

เห็นรายชื่อลำาดับอาวุโสระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ครั้ง

นี้ ที่มีอยู่ 5 ราย แล้วนึกไปถึงการแต่งตั้ง นายพล วาระ

ประจำาปี 2565 เดือนสิงหาคม-กันยายน น่าสนใจไม่

น้อย เพราะหลายคนยังเหลืออายุราชการพอสมควร 

สามารถก้าวขึ้นไปเป็น ผบ.ตร. ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น

ลำาดับ 2 พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เกษียณอายุราชการปี 2568 ลำาดับ 3 พล.ต.ท.สราวุฒิ 

การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. เกษียณอายุราชการปี 2567 

และลำาดับ 5 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เกษียณอายุราชการปี 2573 หากได้ขึ้น รอง ผบ.ตร.

ปลายปีนี้ ในปีต่อไปก็ลุ้นชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. ได้ทั้งสิ้น เว้น

เพียงลำาดับที่ 1 พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เกษียณอายุราชการปี 2566 ไม่ทันขึ้นชกชิง ผบ.ตร. 

ตามวาระ เช่นเดียวกับ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เกษียณอายุราชการปี 2565 น่าจะได้รับ

โบนัสติดยศ พล.ต.อ. นั่งเก้าอี้ ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ในการแต่งตั้ง

ตำารวจวาระเดือนเมษายนนี้ •

ส่องลงไปถึงบัญชีอาวุโสระดับ รอง ผบช. 

ที่ประกาศออกมา 5-6 ลำาดับ ไล่มาตั้งแต่ลำาดับ 1 

พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร. เกษียณ 

ปี 2566 ลำาดับ 2 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต  

รอง ผบช.ภ.7 เกษียณปี 2569 ลำาดับ 3 พล.ต.ต.สมพงษ์  

เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด. เกษียณปี 2565 รายนี้

น่าจะได้ พล.ต.ท.วาระเมษานี้ ลำาดับ 4 พล.ต.ต.โพธ 

สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เกษียณปี 2567 ลำาดับ 5 

พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 เกษียณ

ปี 2566 ในการแต่งตั้งวาระประจำาปี 2565 น่าจะได้

อาวุโส 33% ขึ้นเป็น ผบช. ติดยศ พล.ต.ท.กันทั่วหน้า  

เช่นเดียวกับ รอง ผบก. ลำาดับ 1 พ.ต.อ.กล้าณรงค์ 

เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.อก.สกบ. เกษียณปี 2567  

ลำาดับ 2 พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.

พิษณุโลก เกษียณปี 2565 น่าจะติดยศ พล.ต.ท.ใน

การแต่งตั้งวาระเดือนเมษานี้ ลำาดับ 3 พ.ต.อ.ธานินทร์ 

สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต. เกษียณปี 2566 

ลำาดับ 4 พ.ต.อ.ประกอบ พลเดชา รอง ผบก.ตชด.ภ.1 

เกษียณปี 2566 ลำาดับ 5 พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข 

รอง ผบก.วน. เกษียณปี  2566 ก็น่าจะเข้าข่ายอาวุโส 

33% ได้เป็นนายพลติดยศ พล.ต.ต.เหมือนกัน •

การแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนติดเชื้อ

รวดเร็วเหมือนที่คุณหมอบอกจริงๆ ขนาดกลุ่ม ตำารวจ 

ที่ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ที่มารับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนของตำารวจในระดับ 

ตร. ต่อจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตที่ปรึกษา

พิเศษ ตร. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว พยายาม

เร่ง พยายามจี้ให้ตำารวจทุกกองบัญชาการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข แต่

ก็ยังเจอคลัสเตอร์ใหม่ๆ เรื่อยๆ ล่าสุดเกิดคลัสเตอร์

สนามฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลภายใน

กองบัญชาการแห่งหนึ่ง มีการแพร่เชื้อโควิด ทำาให้ทั้ง

นักฟุตบอล กรรมการ กองเชียร์ ต้องตรวจโควิดกัน

จ้าละหวั่น สุดท้ายตำารวจระดับ “ผู้การ”  ที่ไปเชียร์ให้

กำาลังใจลูกน้องก็ติดโควิดต้องกักตัวรักษาอาการป่วย 

แถมทีมฟุตบอลที่เชียร์ก็ได้แค่รองแชมป์ เจอ 2 เด้งไป

เต็มๆ จริงๆ ท่านผู้การ •

ใครผ่านไปทาง มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ภาคตะวันออก คงไม่ได้เห็นภาพคึกคักเหมือนก่อน  

เพราะ ลุงป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เทน้ำาหนัก

ไปที่งานการเมืองในฐานะ “หัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ” ทำาให้ยังมีนักการเมืองต้องเข้าพบต่อเนื่อง ในพื้นที่

ชายขอบนอกกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  

(ร.1 รอ.) แต่หลายคนก็มองว่าน่าจะมี “ฐานที่มั่น

ใหม่” รองรับที่เหมาะสม และสะดวกกว่าที่ทำาการ

ของพรรคการเมือง  ทำาให้มีการจับตาไปยังที่ตั้งของ

สำานักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 

ย่านเทเวศร์ ที่ “ลุงป้อม” นั่งเป็นประธานกรรมการฯ 

และมี บิ๊กน้อย-พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

เป็นเลขาธิการ และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นรอง

เลขาธิการ อาจนำาไปใช้เป็นสถานที่พบปะและประชุม

กันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งขณะนี้กำาลังก่อสร้าง และ

รีโนเวตอาคารสีเขียวหลังเก่า ที่เรียกกันว่า “บ้าน

อัมพวัน” อดีตเป็นที่ตั้งของพรรคสหประชาไทย มี

จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค ให้กลับมา

มีภูมิทัศน์สวยงาม เหมาะเป็นที่ทำางานขององค์กรที่ทำา

หน้าที่ประสานงานด้านกีฬาระดับชาติ โดยยังอนุรักษ์

อาคารเก่าไม่ทุบทำาลายไปตามอายุการใช้งาน •

หลังจากผู้แทนบริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน เปิด

เผยกับสื่อต่างประเทศ ในงาน สิงคโปร์ แอร์ โชว์ ว่า

กองทัพอากาศ (ทอ.) ไทยสนใจเครื่องบินขับไล่ F-35A 

จริง แต่การขายนั้นต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลสหรัฐฯ  

ทำาให้มีการวิเคราะห์กันไปว่าดีลนี้อาจไปไม่ถึงฝันของ  

บิ๊กป้อง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ์ผู้บัญชาการทหาร

อากาศ (ผบ.ทอ.) หรือเปล่า แต่เมื่อพลิกดูกระบวนการ

จัดหาเครื่องบินตามโครงการความช่วยเหลือทางทหาร

ระหว่างไทย-สหรัฐฯ แล้ว นับว่ามีขั้นตอนทางกฎหมาย

ในการอนุมัติยุทโธปกรณ์ที่มีชั้นความลับในแบบนี้

หลายชั้น แน่นอนว่าบริษัทอยากขายของ แต่ก็ใช่ว่า

พล.ต.ท.ปรีชา 

เจริญสหายานนท์

เอกราช ช่างเหลา

สุชาติ ชมกลิ่น 

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ 

ตี

ภ

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย์

พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข
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4 บทความ

ประธานาธิบดีปูติน (ซาย) สนทนากับนายกฯ โอลาฟ ชอลซ ของเยอรมนี ที่ทําเนียบเครมลิน 

เม� อวันที่ 15 ก.พ.2565

บ.อิตาลีอางเปนผูตอโตะยาวทําเนียบเครมลิน

โปโลญญาโชวภาพสเกตช โตะยาวที่ทําเนียบเครมลิน 

ยืนยันวาบริษัทของเขาเปนคนตอโตะตัวนี้ 

อนที่เรารวบรวมความกลาและควารมเดินออกจากที่พัก 

ฝนก็หยุดตกพอดี เราตัดสินใจเดินไปทางปอมจาฟฟนา 

วานนี้ผมเขาไปชมขางในมาแลว ซูเฟยน-เพ� อนรวมหอง  

ดอรมจากจอรแดนยังไมเคยเขาไป วันน้ีเขาก็ยืนกรานจะไม

เขา เพราะไมตองการจายคาตั๋ว 812 รูป แตเรายังคงมุงหนาไปทางปอม

จาฟฟนาอยูดี เพียงเพราะไมอยากอุดอูในหองพัก ดวยละอายใจที่วัยรุน

สาวเยอรมันกลาเดินออกไปลุยฝนจนกลับมาโมวาผจญมาตั้งหลายที่

ระหวางทางซูเฟยนเห็นรถเข็นขายขนมเขียนขอความติดไวขางรถ

เปนภาษาอาหรับ จอรแดนพูดภาษาตระกูลนี้ เขาก็เขาไปคุยกับเจาของ

รถเข็น ปรากฏวาเจาของรถเข็นคุยภาษาอาหรับไดนิดหน�อยเทานั้น ที่ติด

ไวเพราะตองการดึงดูดความสนใจจากลูกคาตะวันออกกลาง ซึ่งก็ไดผล 

โดยเฉพาะในกรณีของซูเฟยน เพียงแตเขาไมสนใจซื้อขนมเทานั้นเอง

ซูเฟยนแวะซื้อบุหรี่จากราน Wine Store ราคาซองละ 1,400 รูป 

หรือประมาณ 230 บาท เขาบอกวาเดือนที่แลวในศรีลังกาไมมีบุหรี่ขาย 

พอกลับมามีขายราคาก็พุงสูงขึ้นอยางมาก ผมเลยเลาเร� องจายคาบุหรี่ให

หนุมทมิฬในบารเม� อคืนไป 4,000 รูปใหเขาฟง

กอนออกจากราน Wine Store ผมเล็งเห็นบรรยากาศริมทะเล จึง

ซื้อเบียร Lion Lager 1 กระปองยาว ซูเฟยนก็เอาดวย เรายังไมด� มใน

ทันที ซูเฟยนขอถุง 1 ใบ ใสเบียรทั้ง 2 กระปอง เดินนําหนาตอไป

เขาเลาวา ในกรุงอัมมานมีรานเบียรและไกทอดอยูรานหนึ่งเปน

ที่นิยมกันมาก ช� อราน Buffalo ขายเฉพาะเบียรและไกทอดเทานั้น ไมมี

อยางอ� น เขาเปนหนึ่งในแขกประจําของราน

ทางชวงใกลถึงปอมเปนถนนโลง มีจักรยานของชายชาวทมิฬปน

ผานมา ขากเสลด ถมลงพื้นเม� อปนใกลถึงพวกเรา ซูเฟยนบอกวาเขาเจอ

เหตุการณแบบนี้หลายครั้งในเมืองจาฟฟนา “หรือชาวทมิฬจะไมชอบ

ชาวตางชาติ ขากเสลดเพ� อขับไลอัปมงคล?” ผมแลกเปลี่ยนกลับไปวา 

“เพิ่งเคยเจอเดี๋ยวนี้นี่แหละ”

เร� องนี้ติดคางในใจจนทําใหผมกลับไปคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต 

แตไมพบ และที่คิดวาจะถามชาวสิงหลเม� อมีโอกาสก็กลับลืมเสียสนิท

ซูเฟยน อายุ 33 ป เปนนัก

บริหารจัดการน้ํา เคยทํางานกับ 

USAID เอ็นจีโอจากสหรัฐ พอมีการ

ระบาดของโควิด-19 โครงการใน

จอรแดนถูกยกเลิก เขาก็เลยตกงาน 

แตผมคาดวาเขามีเงินติดตัวมาพอ

สมควร เดินทางมาศรีลังกาตั้งแต

เม� อ 3 เดือนกอนและยังไมคิดที่จะ

กลับจอรแดน ตอนนี้กําลังปลุกปน

ชองยูทูบของตัวเองโดยการทําคลิป

ทองเที่ยว

ผมบอกเขาวาถาอยากทํา

เร� องปอมจาฟฟนาก็ตองเขาไปในปอม ผมจะซื้อตั๋วใหมและเขาไปเปน

เพ� อน เขายืนยันวาตั๋วแพงไป และขางในก็ไมไดมีอะไรที่คุมคา 812 รูป 

เม� อวานนี้เขาถายจากดานนอกของปอมเรียบรอยแลว

ความจริงปอมจาฟฟนาเปนโบราณสถานที่น�าศึกษามาก ดังที่ผม

ไดกลาวไวเม� อ 2 อาทิตยกอน ตนคริสตศตวรรษที่ 16 พื้นที่ชายฝงของ

เกาะศรีลังกาถูกยึดครองโดยโปรตุเกส กอนจะคอยๆ ไดดินแดนมาก

ขึ้นเร� อยๆ รวมถึงคาบสมุทรจาฟฟนา และสรางปอมปราการแหงเมือง

จาฟฟนานี้ขึ้นมาในป ค.ศ.1618

ตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 17 โปรตุเกสสูญเสียดินแดนในศรี

ลังกาใหกับ “ดัตช” คูอริในสงคราม 80 ปของทางฝงยุโรป กองทัพของ

บริษัท Dutch East India เขามาเปลี่ยนรูปแบบของปอมจาก 4 เหลี่ยม 

เปนรูป 5 เหลี่ยม ทําการขยายขนาด เสริมหอรบพิเศษตรงปลายแฉกทั้ง

หา ที่สําคัญพวกดัตชไดสรางโบสถขึ้นดวยเม� อป ค.ศ.1706 ช� อวา Kruys 

Kerk แลวปลายคริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษเขามายึดศรีลังกาตอ และ

ยึดไดทั้งเกาะอยางเบ็ดเสร็จเม� อป ค.ศ.1815 เวลานั้นประชากรของ

ศรีลังกามีประมาณ 3 ลานคน สวนใหญเปนชาวสิงหล มีชาวทมิฬอยู

ประมาณ 3 แสนคน กลุมชาติพันธุดั้งเดิมและที่พวกลาอาณานิคมนําเขา

มาอีกจํานวนหนึ่ง

อยางไรก็ตาม กอนการเขามาของโปรตุเกสนั้น คาบสมุทรจาฟฟ

นา รวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดนอรเทิรนในปจจุบันเปนดินแดน

ของราชอาณาจักรอารยจักรวารตี (ค.ศ.1215-1624 ) กษัตริยมาจาก

แควนกลิงคะในอนุทวีปอินเดีย ชวงแรกเปนประเทศราชของจักรวรรดิ

ปณฑยะแหงมาดูไร (ทางใตของอินเดีย) ตอมาปณฑยะเส� อมอํานาจลง 

อารยจักรวารตีจึงมีเอกราชในชวงเวลาสั้นๆ กอนถูกอาณาจักรโกฏเฏ 

(หนึ่งในอาณาจักรของ

ศรีลังกายุคเปลี่ยนผาน

ระหวางโปลอนนารุวะ

และแคนดี) ผนวกเขา

ดวยกันในราวป ค.ศ.

1450 แตก็มีอิสรภาพใน

การปกครองตนเองพอ

สมควร และเปนชวงที่

วรรณกรรมทมิฬเฟ� องฟู

ในอาณาจักรจาฟฟนา 

รวมถึงมีการสรางวัด

ฮินดูขึ้นหลายวัด เมือง

หลวงช� อวา “นัลลูร” ปจจุบันมีสถานะเปนเขตหนึ่งของเมืองจาฟฟนา

ความจริงแลวชาวทมิฬจากอินเดียตอนใตเริ่มขามมายังเกาะลังกา

ในราวศตวรรษที่ 2 กอนคริสตกาล และการอพยพเขามาครั้งใหญเกิดขึ้น

ระหวางคริสตศตวรรษที่ 7-11 สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูทางเหนือของเกาะ

ศรีลังกาไดรับเอกราชจากอังกฤษเม� อป ค.ศ.1948 ทวายังคง

อยูภายใตการปกครองสูงสุดของอังกฤษ ใชช� อวาประเทศซีลอนใน

เครือจักรภพจนถึงป ค.ศ.1972 จึงไดเปนสาธารณรัฐ เทากับอังกฤษมี

อํานาจและอิทธิพลเหนือศรีลังกาอยูนานกวา 1 ศตวรรษครึ่ง

อังกฤษนําชาวทมิฬจากอินเดีย อีกอาณานิคมของพวกเขาเขา

มาทํางานในไรชา กาแฟ และยางพาราเปนจํานวนมาก ตั้งโรงเรียน

ขึ้นหลายแหงทางภาคเหนือของเกาะ ซึ่ง

ชาวทมิฬเปนประชากรหลัก และมักมอบ

ตําแหน�งงานราชการสําคัญๆ ใหกับชาว

ทมิฬตามสูตรการแบงแยกและปกครอง ซึ่ง

พอหมดยุคอาณานิคม ปญหาความขัดแยง

ของคนในชาติก็เกิดขึ้นตามมา

ประเทศที่ชาติยุโรปเขาไปยึดครอง

หากประเทศใดมีประชากรหลักมากกวา 

1 เชื้อชาติ เม� อไดรับเอกราชแลวก็จะเกิด

ปญหาในการจัดสรรอํานาจขึ้นแทบทุกประเทศ และมักลงเอยดวย

สงครามกลางเมือง

ศรีลังกาเม� อไดรับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลที่มาจากการเลือก

ตั้งยอมมาจากชาวสิงหลเปนหลัก เพราะพวกเขาเปนประชากรสวนใหญ

ของประเทศ มีการผานกฎหมายหลายฉบับคืนอํานาจใหชาวสิงหล และ

กีดกันชาวทมิฬไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะตอชาวทมิฬที่อังกฤษนําเขา

มาจากอินเดีย กําหนดภาษาสิงหลเปนภาษาประจําชาติ ผลักใหชาว

ทมิฬออกจากงานราชการ ไมใหสัญชาติกับชาวทมิฬจากอินเดียที่มีถึง

ประมาณ 7 แสนคน นําไปสูความขัดแยงทางเชื้อชาติ

ขบวนการแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีแลม (Liberation 

Tigers of Tamil Eelam) ถูกกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1975 หัวหนา

ขบวนการคือ “เวฬุพิลัย ประภาการัน” มุงเปนรัฐอิสระของชาวทมิฬ

ศรีลังกา หรือ “ทมิฬอีแลม” ที่มีอยูประมาณ 3 ลานคนในเวลานั้น ซึ่ง

เปนประชากรสวนใหญของศรีลังกาทางเหนือ และงานแรกของกลุม

พยัคฆทมิฬคือการสังหาร “อัลเฟรด ธุไรอัปปะ” นายกเทศมนตรีเมือง

จาฟฟนา ผูที่พวกพยัคฆทมิฬมองวาใหความรวมมือกับรัฐบาลอันถือ

เปนการทรยศตอชาวทมิฬ

สถานการณตึงเครียดขึ้นทุกที จนวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.1981 

หอสมุดจาฟฟนาที่ขณะนั้นเปนหนึ่งในหอสมุดที่ใหญสุดในทวีปเอเชีย 

มีหนังสือและเอกสารเกาแกมากกวา 97,000 เลมถูกเผาวอดโดยผู

กอจลาจลชาวสิงหลอันมีเจาหนาที่ตํารวจหนุนหลัง จากนั้นในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ.1983 ไดเกิดการจลาจลในกรุงโคลัมโบและอีกหลายเมือง 

กบฏพยัคฆทมิฬสังหารทหาร 13 นาย ฝายชาวสิงหลเอาคืนดวยการกอ

ความรุนแรงตอเพ� อนบานที่เปนชาวทมิฬทั่วประเทศ

มีความพยายามเจรจาหยาศึกจากชาติเปนกลางหลายครั้ง โดย

เฉพาะอินเดียและนอรเวย รวมถึงองคการสหประชาชาติ การหยุดยิง

เกิดขึ้นชวงสั้นๆ 3 หรือ 4 ครั้ง และสงครามก็กลับมาเริ่มใหมทุกครั้ง 

รวมแลวกลุมพยัคฆทมิฬประกาศสงครามถึง 4 ครั้ง (สงครามอีแลมครั้ง

ที่ 1, 2, 3 และ 4) โดยพวกเขามีทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพ

อากาศ ไดรับทุนสนับสนุนจากชาวทมิฬโพนทะเล และเงินจากธุรกิจผิด

กฎหมาย

ระหวางการสูรบ กลุมพยัคฆทมิฬสังหารประธานาธิบดีอินเดียไป 

1 คน ประธานาธิบดีศรีลังกา 1 คน และประธานาธิบดีศรีลังกาสูญเสีย 

ดวงตาอีก 1 คน วากันวาพวกเขาคือผูให

กําเนิดการใชระเบิดพลีชีพ จนกลุมกอการ

รายอัลกออิดะหเกิดความประทับใจและ

นําไปใชตอ นอกจากน้ียังมีการพกขวด

เล็กๆ หอยคอ ภายในบรรจุสารไซยาไนด 

เม� อจวนตัวจะถูกฝายรัฐบาลจับไดก็จะรีบ

กลืนฆาตัวตาย น่ีก็เปนอีกหน่ึงเอกลักษณ

การยุทธของกลุมพยัคฆทมิฬ

สําหรับเมืองจาฟฟนาแรกเริ่มกอง

กําลังของฝายรัฐบาลใชเปนฐานในการรบกอน แตตอมาถูกนักรบทมิฬ

หลายกลุมรุมถลม จนในป ค.ศ.1986 ฝายรัฐบาลตองถอนกําลังออกไป

จากเมืองจาฟฟนา และทั้งเมืองก็อยูภายใตการควบคุมของขบวนการ

พยัคฆทมิฬอีแลม กวากองทัพศรีลังกาจะเขายึดไดคืนก็ตองใชเวลาอีก

เกือบ 10 ป จาก “ปฏิบัติการแสงสุริยา” หรือ Operation Riviresa เม� อ

ปลาย ค.ศ.1995

การรบครั้งนั้นฝายรัฐบาลใชกําลังทหารบกมากถึง 20,000 นาย 

และยังมีการสนับสนุนจากทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือ ฝายรัฐบาล

รุกคืบไดทีละนิด บางชวงใชเวลา 2 เดือน แตเคล� อนไปขางหนาได

เพียง 20 กิโลเมตร อยางไรก็ตามการปะทะในชวงสุดทายกินเวลา 50 

วัน นักรบกลุมพยัคฆทมิฬเขาตาจน ปลนสะดมทั่วทั้งเมือง ไมเวนแมแต

อุปกรณเคร� องมือทางการแพทยจากวิทยาลัยพยาบาลจาฟฟนา แลว

หลบหนีลงเรือกลางดึกของคืนวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1995 วันตอมากอง

ทัพศรีลังกายึดจาฟฟนาได รวมถึงปอมปราการจาฟฟนาที่เปนเหมือน

สัญลักษณแหงการกําชัยในสมรภูมิ

กลุมพยัคฆทมิฬจํานวนหน่ึงหลบหนีเขาไปอยูในเขตปาช� อ “แวนนี” 

ตั้งอยูระหวางเมืองอนุราธปุระและจาฟฟนา ในเดือนเมษายน ค.ศ.2000 

พวกเขายึด Elephant Pass ซึ่งเปนจุดคอขวดเช� อมระหวางคาบสมุทร

จาฟฟนากับสวนที่เหลือของศรีลังกาได แตฝายรัฐบาลยังไมสูญเสียจาฟฟ

นา แมวาจะถูกตัดเสนทางการขนสงกําลังและยุทโธปกรณ จนตองหันไป

พึ่งการขนสงทางทะเลเพียงอยางเดียว

ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ค.ศ.2006 ซึ่งเปนชวงตนของ

สงครามอีแลมครั้งที่ 4 อันเปนครั้งสุดทาย ฝายกบฏพยายามบุกจาฟฟ

นาอีกหน ทั้งสองฝายสูญเสียกําลังรบเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะฝาย

รัฐบาลที่เสียชีวิตมากสุดในรอบ 4 ปหลัง แตสุดทายการรบครั้งนี้มีแตคน

ตาย ไมมีฝายใดไดเขตแดนเพิ่ม

หลังเหตุการณโจมตีอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอรในสหรัฐ เม� อ 11 

กันยายน ค.ศ.2001 ทําใหสหรัฐประกาศทําสงครามลางแคนผูกอการ

ราย สงผลใหการระดมทุนในตางประเทศของขบวนการพยัคฆทมิฬอีแลม

ประสบปญหา เพราะสหรัฐไดตีตราวากบฏพยัคฆทมิฬเปนหน่ึงในผูกอการ

รายระดับโลก แถมยังใหเงินสนับสนุนแกรัฐบาลศรีลังกาโดยตรง เชน

เดียวกับสหภาพยุโรปก็ประกาศใหพยัคฆทมิฬเปนกลุมผูกอการรายเชนกัน 

เน� องจากกอเหตุสะเทือนขวัญตอพลเรือนและเจาหนาท่ีท่ีไรอาวุธหลายคร้ัง

ขบวนการปลดปลอยพยัคฆทมิฬอีแลมออนกําลังลงเร� อยๆ พวก

เขาเปลี่ยนกลยุทธมาเปนการโจมตีพลเรือนคราวละมากๆ นั่นคือการวาง

ระเบิดในระบบขนสงสาธารณะ เนนหนักที่กรุงโคลัมโบ รวมถึงมีการใช 

สไนเปอรลอบสังหารรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศศรีลังกา 

ซึ่งเปนชาวทมิฬ แตมักวิพากษวิจารณกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม

หลังจากการเจรจาสันติภาพที่กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด ใน

เดือนตุลาคม ค.ศ.2006 ไมบรรลุผล รัฐบาลก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้ง

ใหญในภูมิภาคตะวันออกและทางเหนือ เปนเหตุการณนองเลือดครั้ง

รุนแรงที่สุด บางหมูบานไมเหลือประชาชนรอดชีวิตแมแตคนเดียว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2009 รัฐบาลศรีลังกาโดยประธานาธิบดี 

“มหินทะ ราชปกษา” ประกาศชัยชนะเหนือฝายแบงแยกดินแดน วันตอ

มากลุมพยัคฆทมิฬยอมรับความพายแพ และอีก 1 วันถัดจากนั้น “เวฬุพิ

ลัย ประภาการัน” ผูนําพยัคฆทมิฬถูกพบเปนศพในปาชายเลนแหงหนึ่ง 

วันที่ 19 ประธานาธิบดีศรีลังกาประกาศตอสภาวาสงครามกลางเมืองที่

กินเวลา 26 ป ไดปดฉากลงแลว

สําหรับเมืองจาฟฟนา จากเคยมีพลเมืองประมาณ 120,000 คน

กอนเกิดสงคราม มากเปนอันดับ 4 ของประเทศ แตเม� อสงครามจบลง 

การสํารวจสํามะโนประชากรป ค.ศ.2010 กลับเหลือไมถึง 84,000 คน 

หลนไปอยูอันดับที่ 14 ของประเทศ ผูคนจํานวนมากไมตองการกลับมา

ใชชีวิตในจาฟฟนาอีกแลว

สวนปอมจาฟฟนาที่โดนระเบิดเสียหายจนบรรดาอาคารภายใน

ปอม โดยเฉพาะสวนที่เปนบานพัก (Queen Palace) และโบสถดัตช 

(Kruys Kerk) ยอยยับเหลือแตซาก ขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนการบูรณะ

ครั้งใหญ ซึ่งคงใชเวลาอีกนานหลายป

ตอนนี้แมยังไมถึง 6 โมงเย็นก็จริง แตฟากําลังมืดลงเพราะเมฆ

ยังออยอิ่งหลังฝนหยุด เราขามถนนไปเดินบนพื้นคอนกรีตเลียบฝงทะเล 

ซูเฟยนไมเขาในปอมก็ดีไปอยาง ไมเชนนั้นเบียรก็จะหายเย็นตอนที่เรา

กลับออกมา เขาย� นกระปองหนึ่งใหผม อีกกระปองสําหรับตัวเอง

เสียง “กล็อก” เปดฝา ดังขึ้นเกือบพรอมๆ กัน.

สเปน ที่บอกวาเขาตอ

โตะตัวนี้และสงมอบให

ทําเนียบเครมลินราวป 

2548 เขาใหสัมภาษณ

สถานีวิทยุโกเปของ

สเปนวา โตะตัวนี้ทํา

จากไมบีชที่ตัดจากเทือก

เขาแอลป เขาจําโตะตัว

นี้ ไดทันทีตอนที่เห็นภาพ

ทางโทรทัศน

ดานโปโลญญา

นําเอกสารหลายอยาง

มาแสดงเปนหลักฐาน

วาบริษัทของเขาเปนผู

ตอโตะตัวนี้จริงๆ เชน 

ภาพของโตะที่ตอใหม

ขึ้นอีกตัวในป 2542 ซึ่ง

อยูในหนังสือของทํา

เนียบเครมลิน, หนังสือ

รับรองวาบริษัทของเขา

เปนผูตอโตะตัวนี้ลงนาม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 

โดย บอริส เยลตซิน ประธานาธิบดีรัสเซียในขณะน้ัน และภาพสเกตช

รายละเอียดของโตะ

บริษัท OAK Industria Arredamenti กอตั้งโดยบิดาของโป 

โลญญาในชวงทศวรรษ 1950 ปจจุบันมีพนักงานราว 50 คน รับผลิต

ซูเฟยนเดินนําหนาผูเขียนมุงหนาปอมจาฟฟนา

เฟอรนิเจอรทั้งแบบคลาสสิกและรวมสมัยตามความตองการของลูกคา 

โปโลญญาเผยวา โตะยาวตัวนี้ตั้งอยูที่หองรับรองที่ทําเนียบ  

เครมลิน ซึ่งบริษัทของเขาเปนผูทําเฟอรนิเจอร, พื้นหอง, งานไมและ

หินออนของกําแพงหองรับแขกในทําเนียบเครมลินดวย.

ริษัทผลิตเฟอรนิเจอรทางเหนือของอิตาลีแหงหนึ่งอาง

วา บริษัทของตนเปนคนตอโตะขนาดยาวเปนพิเศษที่

ประธานาธิบดี วลาดิมีร ปูติน ของรัสเซีย นั่งสนทนากับ

ผูนําฝรั่งเศสและเยอรมนี ในเร� องวิกฤตยูเครนที่ทําเนียบเครมลิน

เรนาโต โปโลญญา เจาของบริษัทผลิตเฟอรนิเจอร OAK 

Industria Arredamenti ในเมืองคันตูทางเหนือของอิตาลี เผยกับผูส� อ

ขาวเอเอฟพีที่สํานักงานของบริษัทยืนยันวา บริษัทของเขาเปนผูตอ

โตะยาวในทําเนียบเครมลินที่ขณะนี้รูจักกันไปทั่วโลก 

โปโลญญาบอกวา โตะเปนที่ที่เราใชรับประทานอาหาร, นั่งเลน 

และยังเปนที่ตัดสินใจทําสงครามหรือลงนามสงบศึก เขาหวังวาโตะ

ยาวตัวนี้จะนําโชคดีมาให และไมทําใหความขัดแยงรุนแรงขึ้น 

โตะความยาว 6 เมตรตัวนี้ทําจากไมบีชสีขาว ตกแตง

ดวยลายดอกไมสีทอง เปนโตะที่ประธานาธิบดีปูตินนั่งสนทนา

กับประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เม� อวันที่ 7 

กุมภาพันธที่ผานมา ตามมาดวยพบกับนายกรัฐมนตรี โอลาฟ ชอลซ 

ของเยอรมนี เม� อวันที่ 15 กุมภาพันธ

ทําเนียบเครมลินออกมาเผยวา ที่ตองใช โตะที่มีขนาดยาวมาก 

เปนสวนหนึ่งของระเบียบการดานการปองกันไวรัสโคโรนา เพ� อเวน

ระยะหางระหวางผูนํารัสเซียกับผูนําชาติที่มาเยือน แตโตะตัวนี้กลับ

เปนจุดสนใจของผูคนที่นํามาอภิปรายและนํามาตัดตอภาพลอเลียน

ทางอินเทอรเน็ต เชน เปนโตะที่ใชเลนสเกต หรือเปนโตะสําหรับ 

“ลาสตซัปเปอร”

โปโลญญาเลาวา โตะตัวน้ีตอข้ึนตามความตองการของทําเนียบ                                                                                

เครมลินและสงมอบเม� อป 2538 เปนหนึ่งในออเดอรใหญที่สุดที่

บริษัทเคยไดรับ ราคาของโตะตัวนี้เปนเงินลีราที่ใชในอิตาลีขณะนั้น 

เม� อเทียบเปนเงินยูโรในปจจุบันอยูที่ราว 100,000 ยูโร

นอกจากบริษัทเฟอรนิเจอรของอิตาลีที่อางวาเปนผูตอโตะยาว

ตัวนี้ อีกรายที่อางเชนกันคือ บิเซนเต ซาราโกซา ชางไมเกษียณชาว

บ

หอระฆังของปอมจาฟฟนา แตบางคนสันนิษฐานวาเปน

ตะแลงแกงแขวนคอนักโทษยุคดัตช

ปอมจาฟฟนาและสงครามกลางเมืองศรีลังกา

ภาพถายทางอากาศของปอมจาฟฟนาภายหลังสงครามกลางเมือง

เศษซากโบราณสถานภายในปอมจาฟฟนาที่เกิดจากสงครามกลางเมือง

ปอมจาฟฟนาตั้งอยูริมทะเล บางคนเรียกวาลากูน 

เพราะมีเกาะขวางอยูดานหนา

ต
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5ตางประเทศ

กับขอเสีย ขอดีคือชวยหามสหรัฐคว่ําบาตรตามใจชอบ (พรรครีพับ

ลิกันตองการคว่ําบาตรไมวาจะมีประเด็นยูเครนหรือไม) ขอเสียคือ

รัฐบาลสหรัฐใชขอตกลงนี้เปนเง� อนไขผูกมัด

เหตุตึงเครียดรอบนี้เปนจังหวะเดียวกับเยอรมนีไดรัฐบาลใหม

ที่มาจากอีกขั้ว เปนบททดสอบสําคัญตอโอลาฟ โชลซ (Olaf Scholz) 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนปจจุบัน สหรัฐอาจมองวารัฐบาลชุดใหมน�า

จะมีทาทีตางจากเดิม อาจโอนออนแกตนมากขึ้น

เปาหมายและไมตายสหรัฐ:

ตั้งแตตนจนบัดนี้ ไบเดนย้ําหลายรอบจะคว่ําบาตรทอกาซ 

Nord Stream 2 ถารัสเซียบุกยูเครน เทคนิคเง� อนปมที่สรางไวคือ ยก

ประเด็นจะรับยูเครนเปนสมาชิกนาโตที่รัสเซียยอมไมได ใครๆ ก็รูวา

นี่คือเสนตองหามที่รัสเซียประกาศหลายสิบปแลว เม� อรัสเซียเตรียม

กองทัพเพ� อสกัดไมใหประกาศการเปนสมาชิก รัฐบาลสหรัฐจึงสวน

กลับบอกวาจะคว่ําบาตร Nord Stream 2 หากบุกยูเครน ผลสุดทาย

อาจลงเอยตรงที่อียูตองนําเขากาซสหรัฐมากขึ้นแมจะแพงกวากาซ

รัสเซียไมต่ํากวา 2-3 เทา

ทุกประเทศรูความสําคัญของพลังงาน ดวยเหตุนี ้รัฐบาลสหรัฐ

จึงควบคุมการซื้อขายพลังงานโดยควบคุมทั้งผูซื้อกับผูขาย วิธีการ

คือใหมิตรประเทศซื้อขายดวยกันเอง โดยมีรัฐบาลสหรัฐเปนผูอํานวย

การ มีอํานาจสูงสุดควบคุมระบบการซื้อขายนี้ดวยหลากหลายวิธี 

อิหรานเปนตัวอยางที่รัฐบาลสหรัฐหามทุกประเทศนําเขา

น้ํามันอิหราน ทุกวันนี้จึงเหลือไมกี่ประเทศที่นําเขาน้ํามันอิหราน บาง

ประเทศถึงกับตองขออนุญาตสหรัฐเปนรายป เร� องนี้เปนตัวอยางหลัก

ฐานชี้วารัฐบาลสหรัฐเปนผูควบคุมระบบการซื้อขายน้ํามันโลก

ในสมัยทรัมป เม� อรัฐบาลสหรัฐตองการใหนานาชาติตัดขาด

ธุรกิจกับอิหราน (หลังทรัมปยกเลิกขอตกลงโครงการนิวเคลียร 

(JCPOA) เพียงฝายเดียว) รัฐบาลทรัมปใชวิธีหามบริษัทเอกชนทุก

ประเทศทําธุรกรรมกับอิหราน หาไมแลวบริษัทนั้นจะถูกคว่ําบาตร ผล

คือบริษัทยุโรปที่กําลังลงทุนในอิหรานถอนตัวแทบไมทัน

ความตั้งใจของสหรัฐตอรัสเซียก็เชนเดียวกับที่ทําตออิหราน ทํา

เปนลําดับขั้นตอน เริ่มจากทอสงกาซ Nord Stream 2 ไมสนใจวา

เยอรมนีกับยุโรปตองซื้อกาซในราคาแพงขึ้นเทาไหร

อสงกาซ Nord Stream 2 เปนความรวมมือระหวางบริษัท 

Gazprom ของรัสเซียกับบริษัทเยอรมันและอีกหลายประเทศ 

สรางทอสงจากรัสเซียลอดทะเลบอลติกขึ้นฝงที่เมือง Greifswald 

เยอรมนี รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร สามารถสงกาซจากรัสเซียสู

เยอรมนีปละ 55,000 ลานลูกบาศกเมตร เม� อรวมกับ Nord Stream 

(อันเดิม) จะสงกาซไดถึง 110,000 ลานลูกบาศกเมตรตอป ทําให

เยอรมนีกลายเปนศูนยพลังงานแหงหนึ่งของยุโรปตะวันตก

ยุโรปเปนผูนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญที่สุดของ

โลก นิยมใชกาซธรรมชาติชนิดนี้ทั้งในครัวเรือน สถานประกอบการ 

(สวนใหญใชกับเคร� องทําความรอน LNG คลาย NGV แต NGV ใช

กับยานพาหนะและอยูในรูปกาซ) ใชเปนพลังงานผลิตกระแสไฟฟา 

มักกระจายสงถึงบานและที่ตางๆ ดวยระบบทอ เหตุที่นิยมเน� องจาก

ราคาถูก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัย (เปนกาซมีเทนที่เบากวา

อากาศ หากรั่วจะกระจายหายไปในอากาศทันที โอกาสระเบิดนอย) 

ดวยขอดีเหลานี้คาดวาจะใชเพิ่มขึ้นอีก

LNG จึงเปนแหลงพลังงานอีกชนิดที่หลายประเทศสนใจทั้งใน

แงผูสงออกกับผูนําเขา

ทอกาซที่ออกจากประเทศผูผลิตเชนรัสเซีย บางครั้งสงผาน

หลายประเทศ บางทอของเยอรมนีผานโปแลนด ยูเครนกอน ประเทศ

เหลานี้ซื้อใชกาซจากทอเดียวกัน และหมายความวา 2 ประเทศนี้

สามารถปดทอกาซไมใหเขาเยอรมนี

คําถามที่พูดกันเสมอคือ หากรัสเซียปดทอกาซคนเยอรมัน

หลายสิบลานคนที่ใชกาซจากรัสเซียจะเปนอยางไร ในอดีตอาจตอบ

วาเยอรมันนําเขาจากหลายประเทศ แตปจจุบันเยอรมันนําเขาจาก

รัสเซียมากกวาครึ่งและทําทาจะเพิ่มขึ้นอีก คําถามนี้จึงมีน้ําหนัก

มากกวาเดิม

ขอโตแยงในมุมกลับคือ เพราะเยอรมนี (กับยุโรป) เปนลูกคา

รายใหญ รัสเซียจึงไมผลีผลามทําอะไรที่ทําใหยุโรปรูสึกไมปลอดภัย 

เชน สงกองทัพบุกยูเครนหรือคิดทําสงครามใหญ การอยูรวมอยาง

สงบ ทํามาคาขายระหวางกันน�าจะเปนประโยชนมากกวา

ในอีกแงหนึ่ง Nord Stream 2 เปนทอเช� อมรัสเซียกับเยอรมนี

โดยตรง ตางจากบางทอที่ตองผานประเทศอ� น การไหลของกาซไรการ

สกัดกั้นจากประเทศที่ 3 ถามองจากความมั่นคงของเยอรมนี การตอ

ตรงยอมดีกวาแบบที่ตองผานประเทศที่ 3 แตรัฐบาลสหรัฐกลับมอง

วาการตอตรงแบบนี้สงสัญญาณวาเยอรมนีเปนมิตรกับรัสเซีย เปน

อีกเหตุที่รัฐบาลสหรัฐพยายามขัดขวาง

โครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 ถือวาทําเสร็จแลวแต

ยังไมเปดใชบริการ เพราะรัฐบาลไบเดนนําเร� องนี้เขาไปพัวพันกับ

สถานการณตึงเครียดในยูเครน ใชกลยุทธนํา Nord Stream 2 เปน

สวนหนึ่งของมาตรการคว่ําบาตรรัสเซีย ฝายเยอรมันตองจํายอม

เพราะเปนขอตกลงที่ทําไวในสมัยรัฐบาลแมรเคิล ขอตกลงนี้มีทั้งขอดี

เร� อง Nord Stream 2 ที่มากกวาทอสงกาซ

www.chanchaivision.com

ภาพ: เสนทางทอกาซ Nord Stream 2

เครดิตภาพ: https://www.gazprom.com/f/posts/34/784591/map_sp2e2017-09-08.png

อีกไมตายที่พูดถึงคือตัดรัสเซียออกจากระบบชําระเงิน SWIFT 

หากทําจริงจะเปนเร� องใหญมาก

สหรัฐจะไดคืบเอาศอกหรือไม:

ณ วันนี้รัฐบาลสหรัฐใชประเด็นนาโตขยายตัว (NATO Enlargement) 

เพ� อสกัดเยอรมนีนําเขากาซผาน Nord Stream 2 หากทําสําเร็จเปน

ไปไดหรือไมวาอนาคตอาจใชแผนนี้ซ้ํา เพ� อใหนาโตฝงยุโรปลดการนํา

เขาพลังงานจากรัสเซียไปเร� อยๆ สอดคลองกับยุทธศาสตรปดลอม

รัสเซีย สอดคลองกับแผนการกระชับอํานาจของรัฐบาลสหรัฐในนาโต

ฝงยุโรป

ถาวิเคราะหตามแนวทางนี้ สหรัฐคือผูไดประโยชน สวนที่เสีย

ประโยชน ไมใชแครัสเซียเทานั้น รวมถึงชาติในยุโรปทุกประเทศที่นํา

เขาพลังงานจากรัสเซีย แมบางประเทศเปนพันธมิตรอเมริกาดวยซ้ํา 

รัฐบาลสหรัฐสามารถควบคุมระบบพลังงานของยุโรปซึ่งเปรียบเสมือน

เสนเลือดหลอเลี้ยงเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม

มองในทางกลับกัน หากรัฐบาลไบเดนหนักมือเกินไปเยอรมนี

กับยุโรปหลายชาติจะไมยอมเชนกัน รอยราวระหวางนาโตที่สหรัฐเปน

แกนนํากับสมาชิกนาโตสวนที่เยอรมนีเปนแกนนําจะเห็นเดนชัดขึ้น 

ถาวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล ทั้งหมดเปนเร� องของการคํานวณผล

ประโยชน การอยูรวมเปนนาโตมีทั้งสวนที่ไดกับสวนที่เสีย

Nord Stream 2 จึงไมใชแคเร� องของยูเครน รัสเซีย ยังรวมถึง

ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหรัฐกับชาติยุโรปหลายประเทศ การ

งัดขอในชวงนี้จึงมีหลายกรอบหลายมิติซับซอน

ความจริงแลวนับวันประเทศตางๆ จะใชพลังงานที่หลากหลาย

มากขึ้น ไมใชแคน้ํามัน กาซธรรมชาติและถานหินเทานั้น พลังงานทาง

เลือกที่มีหลายแบบเปนที่ตองการมากขึ้น ไมวาจะดวยเหตุผลรักษสิ่ง

แวดลอม คุมคาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสงเสริม โดยเฉพาะยุโรปตะวัน

ตกที่ใสใจสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามพลังงานฟอสซิลยังมีความสําคัญ

ความจริงอีกขอที่ไมควรมองขามคือ ปที่แลวทามกลางโรค

ระบาดโควิด-19 ราคาพลังงานคอยๆ ถีบตัวสูงขึ้นและสูงขึ้นอีกในป

นี้ เฉพาะเดือนมกราคมที่ผานมาราคาน้ํามันดิบเพิ่ม 17% น้ํามันดิบ 

WTI ลาสุดอยูระดับ 90 ดอลลารตอบารเรล สถานการณยูเครนเปน

อีกปจจัยผลักดันราคา น�าจะเปนอีกปที่ผูสงออกพลังงานรายใหญ

โลกจะทํากําไรเปนกอบเปนกํา สถานการณยิ่งยืดเยื้อเทากับโลกตอง

ซื้อใชแพงนานขึ้น ราคาสินคาตางๆ แพงขึ้นถวนหนา ซ้ําเติมภาวะ

เงินเฟอใหหนักกวาเดิม กระทบทุกคนในโลกไมเวนคนอเมริกัน

เยอรมันจะจัดการเร� องนี้อยางไร:

สุดทายคําถามตกแกรัฐบาลเยอรมัน (รวมประเทศยุโรปอ� นๆ) 

วาจะจัดการปญหานี้อยางไร

สงครามเย็นสิ้นสุดไปนานแลว เยอรมนีกับยุโรปตะวันตกฟน

ตัวไมคิดพึ่งพิงสหรัฐมากเชนอดีต นาโตฝงยุโรปตองการเปนตัวของ

ตัวเองมากขึ้น เร� องราวของ Nord Stream 2 เปนอีกครั้งที่เยอรมัน

พยายามเปนอิสระและรัฐบาลสหรัฐพยายามขัดขวาง ยูเครนเปนตัว

ละครลาสุดที่ถูกดึงเขามาสรางความตึงเครียดทั่วยุโรป น้ํามันแพง

ลิบลิ่ว ทําใหสินคาแพงขึ้นทั่วโลก นําสูการเจรจาตอรอง

เยอรมนีกับยุโรปตะวันตกไมตองการสงครามเย็นใหมในยุโรป 

คําถามคือจะจัดการกับ 2 มหาอํานาจอยางไร อยากปรับความสัมพันธ

กับรัสเซียแตไมอาจทิ้งนาโต เยอรมนีตองพึ่งพลังของยุโรปตะวันตก

ทั้งมวลในการรับมือ ซึ่งในตอนนี้ยังดูเหมือนวารัฐบาลสหรัฐเปนฝาย

รุกและอาจไดผลประโยชนเพิ่มเติมบนความสูญเสียของรัสเซีย ยูเครน

และยุโรปตะวันตกทุกประเทศที่ตองการ Nord Stream 2.

ท

Nord Stream 2 คืออีกครั้งที่เยอรมันพยายามเปนอิสระ

และรัฐบาลสหรัฐขัดขวาง ยูเครนเปนตัวละครลาสุดที่ถูก

ดึงเขามาใช สถานการณยิ่งยืดเยื้อเทากับโลกตองซื้อใช

พลังงานแพงนานขึ้น

ขางขึ้นขางแรม • เคร� องบินโดยสารบินผานหนาพระจันทรขางขึ้น

ขางแรม เหนือนครคูเวตซิตี เม� อวันที่ 15 ก.พ.2565 (AFP)

ถายคูเรือดําน้ํา • 

ชาวตุรกีโพสทา

ถายรูปคูกับเรือดํา

น้ํารอสตอฟ-นา-

โดนู บี-237 ของ

รัสเซีย ที่ขึ้นเหนือ

น้ําขณะแลนผาน

นครอิสตันบูลเม� อ

สุดสัปดาหที่แลว

เพ� อไปยังทะเลดํา 

(Getty Images)

โดนปน

ใหญ • 

เจาหนาที่

ดับเพลิง

ซีเรียฉีดน้ํา

คุมเพลิง

ที่ลุกไหม

คลังน้ํามัน

ของกลุม

นักรบญิ

ฮาดฮายัต

ตอหรีรอัล

ชาม ที่โดน

รัฐบาลซเีรีย

ยิงปนใหญ

ถลม เม� อ

วันที่ 16 

ก.พ.2565 

(AFP)

ยูเครนอยูบนหัว • ชาวอิตาลียืนมองภาพบนกําแพงแหงหนึ่งในกรุงโรม ผล

งานของแฮรรี เกร็บ ลอวิกฤตยูเครน เปนภาพของประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน 

มีปานรูปแผนที่ยูเครนบนหนาผาก (Getty Images)

เงือกเกยตื้น • นักเคล� อนไหวกลุมรักษ โลก กบฏตานการสูญพันธุ 

แตงตัวเปนนางเงือกนอนบนตลิ่งแมน้ําโปบริเวณชายทะเลมูราซซีเมือง

ตูรินของอิตาลี เพ� อสะทอนภาวะแหงแลง
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GCT เปิดตัวหูฟังบลูทูธเน้นคุยสุดล้ำ�

บริษัท จีซีที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด เปิดตัวนวัตกรรมหูฟังบลูทูธใหม่

ล่าสุด ELEVOC CLEAR หูฟังบลูทูธสำาหรับคนเน้นการโทรศัพท์ ด้วยระบบ

ไมค์ตัดเสียงที่ดีที่สุด ให้การโทร.ของคุณคมชัดกว่าที่เคย ผลิตโดย ELEVOC 

ซึ่งเป็นบริษัท start up เน้นพัฒนาด้าน AI สำาหรับการสื่อสาร สำาหรับ

เพิ่มประสิทธิภาพทางการพูดและสื่อสารทางเสียง ทั้งยังเป็นเจ้าแรกที่นำา

เทคโนโลยี VocPlus AI Environment Noise Cancellation (EVC) และ 

BAC: Bone Conduct Accelerometer (ตัวจับเสียงคุยผ่านการสั่นสะเทือน

ของกระดูกหู) มาใช้ในหูฟังบลูทูธ

ระบบตัดเสียงรบกวนจากการโทร.ของหูฟังบลูทูธ ELEVOC CLEAR 

จะทำางานก็ต่อเมื่อเริ่มพูดและกระดูกหูมีการขยับ โดยระบบ BAC จะจับ

เสียงในช่วงนี้เป็นเสียงพูด และมีการทำางานร่วมกับไมค์อีก 6 ตัว เพื่อตัด

เสียงรบกวนและเพิ่มความชัดเจนของเสียงให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ 

VocPlus AI Environment Noise Cancellation (EVC) ที่เรียนรู้การตัดเสียง

รบกวนด้วยระบบ AI เสริมด้วยระบบ Adaptive Wind Noise Reduction 

ช่วยลดเสียงลมที่ความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที

บริษัท จีซีที คอร์ปอเรชั่น จำากัด เปิดตัว ELEVOC CLEAR ด้วย

ราคา 2,990 บาท (ราคาปกติ 3,890 บาท) รับประกัน 1 ปี สำาหรับผู้ที่สนใจ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/elevoc.thailand/

เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสุดอัจฉริยะระบบเลเซอร์

AUTOBOT แบรนด์เครื่องดูดฝุ่นสัญชาติไทย ได้พัฒนาสินค้าที่ตอบ

โจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ทำาให้บ้านของคุณสะอาดได้ง่ายๆ ประหยัด

เวลากับ “หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสุดอัจฉริยะระบบเลเซอร์ รุ่น Lazer Lite 2” และ

ปลอดภัย ทันสมัย กับ “กลอนประตูอัจฉริยะ รุ่น Smart Doorlock 2”

สำาหรับทั้ง 2 Gadget ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตสุดสบายสมคำาว่า 

Smart Life อย่างแท้จริง และไม่ต้องกังวลหากเกิดปัญหาเครื่องขัดข้องหรือ

เสีย AUTOBOT มีบริการรับ-ส่งสินค้า ตรวจเช็กและส่งซ่อมตลอดอายุการ

ใช้งานฟรีทั่วประเทศ มีการรับประกันสินค้านาน 1 ปี เมื่อสินค้าพบปัญหา

ภายใน 7 วันหลังได้รับ ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที สามารถสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ AUTOBOT Official ที่ www.autobotvacuum.com Facebook: 

https://www.facebook.com/robotmaker หรือ LINE: @autobot หรือโทร.

0-2215-2577.

นยุคที่ ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ต้องผูกติดกับโซเชียล เมื่อ

สื่อออนไลน์มีข้อดี ก็ย่อมต้องมีข้อเสีย โดยเฉพาะ

การที่มิจฉาชีพมักจะนำาไปใช้ในเชิงหลอกลวง ทำาให้

เสียทั้งทรัพย์สินและเสียใจ ที่ผ่านมาปัญหาจากภัย

ออนไลน์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่าง

ใด แต่ทว่าปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น และค่อยๆ เผย

ให้คนในสังคมพบเห็นมากขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่างการซื้อของ

ออนไลน์ของคนยุคใหม่ ที่มาพร้อมกับช่วงโควิด-19 ระบาด 

ที่คนไม่อยากออกไปนอกบ้าน

ทั้งนี้ การสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ต นับเป็นการนำา

ประวัติส่วนตัวของตัวเองไปอยู่ในโลกออนไลน์ และเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้กลุ่มมิจฉาชีพมีข้อมูลของผู้เสียหาย และ

นำาไปใช้ในทางหลวกลวง หรือยักยอกให้เสียทรัพย์ตามมา

ได้ แม้แต่การ “หลอกให้รักออนไลน์” ซึ่งเป็นอาชญากรรม

ออนไลน์ ที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจากเว็บหาคู่ หรือโลกโซ

เชียล ที่มีพวกมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อ

ใจยอมโอนเงิน หรือลงทุนในแอปพลิเคชันต่างๆ จนหมดตัว

แล้วตีจากไป ดังนั้น การรู้เท่าทันภัยต่างๆ ในโลกออนไลน์ 

รวมถึงการสังเกตและเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ

มิจฉาชีพ จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ

ล่าสุด “วีนันท์ก�นต์ รุจิภักดิ์” อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ค

วิช�สังคมศ�สตร์ คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยมหิดล ผู้สอนรายวิชาออนไลน์ “อาชญากรรม

กับการป้องกัน” ทาง MUx ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้

ข้อมูลว่า “ปัญหาอาชญากรรม (Crime) หรือการกระ

ทำาความผิดทางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสีย

หายต่อทรัพย์สินหรือบุคคล โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ตามวิถีชีวิตของคนในสังคม เนื่องด้วยอาชญากรรมออนไลน์

เกิดขึ้น โดยที่ทั้งผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุไม่ได้พบหน้ากัน   

กว่าจะรู้ตัวก็อาจสาย

เกินไป ประชาชนจึงควร

ได้รับการติดอาวุธด้วย 

“ความรู้” และ “สติ” 

อยู่เสมอ 

ภัยโลกออนไลน์

อันดับแรกที่พบเจอ และ

เป็นเรื่องใกล้ตัวคือการ

ซื้อของออนไลน์ ที่ทำาให้

ผู้คนต้องนำาประวัติส่วน

ตัวไปใส่ไว้ในโลกโซเชียล นั่นจึงทำาให้กลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อเหตุ 

โดยการใช้สื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ทั้งมือถือสมาร์ทโฟน 

โน้ตบุ๊กต่างๆ ก่อเหตุ โดยการท่ีคนกลุ่มน้ีจะใช้วิธี “หว่านแห” 

ด้วยการส่งอีเมล หรือแอปพลิเคชันที่ทำาขึ้นไว้เพื่อการหลอก

ลวง ไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรืออีเมลของเหยื่อ 

จากนั้นเมื่อเราคลิกเปิดดูลิงค์ข้อความต่างๆ ที่ส่งมา จาก

นั้นลิงค์ดังกล่าวก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัว หรือรหัสผ่าน

ต่างๆ เป็นต้น ว่ารหัสกดเงินตู้เอทีเอ็ม ซึ่งตรงนี้ก็จะทำาให้

กลุ่มมิจฉาชีพมีข้อมูลเหยื่อพร้อมที่จะทำาการแฮ็กหรือยักยอก

เงินในบัญชีของเหยื่อ หรือนำาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ ไป

หลอกปลอมตัวเป็นผู้เสียหาย และยืมเงินเพื่อนของเราในเฟซบุ๊ก 

หรือไลน์ เป็นต้น

หากพบเห็นอีเมล หรือแอปพลิเคชันแปลกๆ ให้ตั้ง

ข้อสังเกตว่าอาจเป็นลิงค์ที่มิจฉาชีพหลอกลวงก็ไม่ควรคลิก

เข้าไปดูและไม่ควรส่งต่อให้เพื่อน หรือถ้าหากพบว่ามีเพื่อน

ไลน์มาขอยืมเงิน หรือส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าขอยืม

เงิน ที่มีลักษณะแปลกไปจากเพื่อนของตัวเอง ก็ให้ตั้งข้อ

สังเกตว่าเป็นมิจฉาชีพ และทำาสำาเนา

หรือเก็บหลักฐานไว้ รีบแจ้งความกับ

ตำารวจทันที แต่ในบางครั้งข้อมูลส่วน

ตัวของเหยื่อหรือโทรศัพท์มือถือนั้น 

กลุ่มมิจฉาชีพสามารถเข้าไปหาและ

รวบรวม ตามเว็บไซต์ขององค์กร ซึ่ง

ถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างหนึ่ง หรือ

แม้แต่การ “ล่อเหยื่อ” ซึ่งคล้ายกับตก

ปลา โดยการหลอกขายสินค้า และให้

ผู้เสียหายกรอกข้อมูลในลิงค์ต่างๆ ที่ส่ง

มาให้ และเมื่อซื้อสินค้าชิ้นดังกล่าว ก็จะได้รางวัลตอบแทน

เป็นจำานวนมาก ซึ่งตรงนี้มิจฉาชีพนำาเรื่องความอยากได้ มา

ล่อใจผู้เสียหายให้ตกเป็นเหยื่อ หรือมาหลอกเอาข้อมูลไปใช้

หลอกลวงเยื่อต่อไป

สำาหรับกลลวงในลักษณะการซ้ือของและได้รางวัลเป็น

จำานวนมาก ให้ถามเพื่อนร่วมงานว่าเคยได้รับข้อมูลดังกล่าว

หรือไม่ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อรางวัลล่อใจ และนอกจาก

การหาข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจแล้ว ส่ิงสำาคัญคือ

การใช้สติเพื่อหยุดคิดนิดหน่ึงว่า จะเป็นไปได้หรือไม่กับการซ้ือ

ของและจะได้รางวัลใหญ่ตอบแทน หรือหยุดคิดว่าข้อมูลท่ีเรา

กรอกไป บางคร้ังอาจทำาให้เราถูกแฮ็กข้อมูลได้

“ตรงนี้ก็เป็นก�รกระตุกเตือนให้เร�ระมัดระวัง ไม่

เปิดวิธีป้องกันภัยออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน

เปิดวิธีป้องกันภัย

ก�ร์ทเนอร์ค�ดผู้คนจะใช้เวล�ในโลก Metaverse เพิ่มขึ้น

มาร์ตี้ เรสนิค รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์ภายในปี พ.ศ.

2569 ว่าผู้คนราว 25% ทั่วโลกจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงไปกับการทำางาน 

ช็อปปิ้ง เรียนรู้ เข้าสังคมและ/หรือความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ในโลก Metaverse โดย

ในอนาคตผู้ให้บริการพร้อมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้อย่างหลาก

หลาย ตั้งแต่การเข้าร่วมคลาสเรียนแบบเวอร์ชวลไปจนถึงการซื้อที่ดินดิจิทัลหรือสร้าง

บ้านเสมือนจริง แม้กิจกรรมเหล่านี้จะดำาเนินอยู่ในคนละสภาพแวดล้อม แต่ท้ายที่สุด

กิจกรรมทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียว นั่นคือ Metaverse ปลายทาง

ที่รวมเทคโนโลยีและประสบการณ์หลากหลายไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ Metaverse ยัง

ส่งผลกระทบต่อวิธีการทำางาน องค์กรต่างๆ จะมุ่งนำาเสนอการมีส่วนร่วม ความร่วม

มือกันและการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงานผ่านพื้นที่ทำางานเสมือนจริงแบบเวอร์   

ชวลออฟฟิศ โดยไม่จำาเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง

realme เตรียมเปิดตัว ‘9 Pro Series’

realme (เรียลมี) แบรนด์เทคโนโลยีเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก มุ่ง

สานต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน 5G ในกลุ่ม Number 

ตกเป็นท�สของ

คว�มโลภหรือ

อย�กได้จ�กกลุ่ม

มิจฉ�ชีพ ในส่วน

ของภัยไซเบอร์ที่

พบล่�สุดคือ ก�ร

ที่บัญชีธน�ค�ร

ของผู้เสียห�ยถูก

กดเงนิออกไปจ�ก

มิจฉ�ชีพที่อยู่

ในต่�งประเทศ 

เนื่องจ�กไดผ้กูตดิ

ก�รชำ�ระเงินใน

ก�รซื้อสินค้�และ

บริก�รเว็บไซต์

ต่�งประเทศ ตรงนี้ให้แจ้งกับเจ้�หน้�ที่ธน�ค�รว่� ให้มีก�ร

กดยืนยัน หรือกดตกลงทุกครั้ง เมื่อมีก�รซื้อของหรือจ่�ย

เงินผ่�นระบบออนไลน์ ที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิตต่�งๆ ของ

ธน�ค�รที่เร�มี และแจ้งเตือนผ่�นมือถือของเร�ทุกครั้ง”

นอกจากภัยโลกออนไลน์ ที่เป็นผลพวงต่อเนื่องจาก

การถูกหลอกให้รักจากรูปโปรไฟล์ทั้งหน้าตาและฐานะที่ดู

ดี และตามมาด้วยกลโกงให้เหยื่อโอนเงินให้เพราะความ

รัก กระทั่งมิจฉาชีพหนีหายไป หรือ “โรแมนซ์สแกม” 

(Romance Scam) แล้วนั้น ภัยดังกล่าวยังสามารถพลิก

ให้มิจฉาชีพนำามาหลอกให้เหยื่อที่ตกหลุมรัก โดยการเข้าไป

ร่วมลงทุนกับเว็บไซต์ ที่อ้างว่าได้ผลตอบแทนดีหรือที่เรียก

กว่า “ไฮบริดสแกม” (Hybrid Scam) โดยที่กลุ่มมิจฉาชีพ

เหล่านี้จะทำาเว็บไซต์ หรือลิงค์ข้อมูลที่เป็นของปลอมขึ้น 

เพื่อยักยอกเงินที่ผู้เสียหายลงทุน (บางครั้งเว็บไซต์ลงทุน

เหล่านั้นมีอยู่จริง แต่มิจฉาชีพได้ปลอม

เลียนแบบขึ้นมา) ทั้งนี้ เมื่อเหยื่อ

ตกหลุมพราง โดยการโอนเงินไปร่วม

ลงทุน กลุ่มมิจฉาชีพก็จะหนีหายไป ซึ่ง

ช่วงแรกที่เริ่มลงทุนก็จะได้เงินกลับ

มาจริง กระทั่งเมื่อลงทุนเพิ่มขึ้น กลุ่ม

มิจฉาชีพเหล่านี้เมื่อได้เงินก็จะบล็อก

การติดต่อทุกทางกับเหยื่อผู้เสียหาย 

ทำาให้เหยื่อผู้เสียหายหมดตัว

ภัยออนไลน์รูปแบบที่ 3 คือ 

ภัยที่กลุ่มวัยรุ่นถูกมิจฉาชีพลวนลามและข่มขู่ผ่านการเล่น

โซเชียล เช่น ถูกข่มขู่ผ่านการพูดคุยทางแชตออนไลน์ โดย

มิจฉาชีพนั้นจะบอกให้เด็กวัยรุ่นถอดเสื้อผ้าโชว์ให้ดูสัดส่วน 

และแอบบันทึกภาพลามกอนาจารเหล่านั้นไว้ จากนั้นก็

ทำาการขู่ให้เด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อโอนเงินให้ ถ้าไม่โอนให้จะ

ปล่อยภาพลับดังกล่าว ปัจจุบันมีคนตกเป็นเหยื่อในกลุ่มของ

เด็กวัยรุ่นทั่วไป และกลุ่มวัยรุ่นที่อยากเป็นดารานักร้องนัก

แสดง ซึ่งปัญหานี้ ไม่เพียงทำาให้วัยรุ่นเสียเงินและเสียใจ แต่

จะทำาให้เด็กเยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

เมื่อเด็กๆ พบเจอกับปัญหาดังกล่าว ควรเล่าให้พ่อ

แม่หรือญาติที่ไว้ใจได้ฟัง เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข อย่าเก็บ

ปัญหานั้นไว้คนเดียว เพราะนั่นจะนำามาซึ่งภาวะซึมเศร้า

ได้ หรือแม้แต่ปัจจุบันมีภัยแอบถ่ายใต้กระโปรงในห้องน้ำา 

โดยการซ่อนกล้องไว้ตามจุดอับต่างๆ ตรงนี้เวลาเข้าห้องน้ำา

สาธารณะก็ให้ดูให้รอบคอบ ว่ามีกล้อง หรือรูและช่องโหว่ 

ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ หรือไม่ หรือกำาลังทำาธุระ มีคนแอบถ่าย

เราอยู่ห้องข้างๆ หรือไม่ ถ้าพบเห็นควรส่งเสียงเรียกตะโกน

ให้คนช่วย หรือแจ้งผู้

ดูแลห้องน้ำา ไม่ควรเงียบ

เอาไว้

ปิดท้ายกันที่ภัย

โลกออนไลน์ในกลุ่มของ

ผู้สูงอายุนั้น ที่มักชอบ

ดูสินค้าในโซเชียล หรือ

ชอบคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์

ต่างๆ และสั่งสินค้าด้วย

ตัวเอง ซึ่งบางครั้งทำาให้

ได้สินค้าไม่ตรงปก การแก้ปัญหานี้คือการที่ผู้สูงอายุขาดคน

ดูแลและให้คำาปรึกษา คนกลุ่มนี้จะไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน

โซเชียลมากนัก ดังนั้น ถ้าบุตรหลานคอยดูแลเอาใจใส่และ

ให้ความรู้กับท่าน ก็จะช่วยป้องกันการถูกหลอกลวงให้ซื้อ

สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านออนไลน์ได้ 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีภัยออนไลน์ในการลงทุนผ่าน

ทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เข้ามาให้เห็นกันถี่ในช่วงนี้ ก็แนะนำาว่า

สิ่งหนึ่งควรตระหนักในการลงทุนกับสินทรัพย์ดังกล่าว ที่

บอกว่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น เขามักจะหยิบ

เอาเรื่องของพฤติกรรมความโลภของมนุษย์มาเป็นตัวล่อให้

ลงทุน ดังนั้นก่อนลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และ

หาข้อดี-จุดด้อยของแต่ละสกุลเงินว่าเป็นอย่างไรด้วย.

  

• Facebook ประเทศไทยได้ประก�ศเปิดตัว

โครงการการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Digital 

Communication for Impact) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ

สถาบัน ChangeFusion เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ

ลงทุนและสนับสนุนผู้นำาไทยที่ทำางานด้านการพัฒนา

สังคม ด้วยการนำาเครื่องมือต่างๆ ของ Facebook มา

ต่อยอดการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยจะเริ่ม

ต้นด้วยการฝึกอบรมฟรีสำาหรับคนไทยกว่า 500 คน ใน

ภาคส่วนที่มีผลกระทบต่อสังคม ในหัวข้อ “ห้องเรียน

ดิจิทัลสำาหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะจัดขึ้น

ในวันที่ 11, 18 และ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-

12.00 น. หลังจบการอบรมจะคัดเลือกองค์กรหรือ

บุคคล จำานวน 12 ราย เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะซึ่งจะ

จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่เพจ Impactor Facebook http://www.facebook.

com/digitalimpactor หรือเว็บไซต์ http://www.

theimpactor.net

• SiteMinder ผู้นำาแพลตฟอร์มระดับโลกด้าน

โฮเทลคอมเมิร์ซแบบ Open Platform เปิดตัวแอปพลิ

เคชันบนโทรศัพท์มือถือเวอร์ชั่นล่าสุดสำาหรับธุรกิจ

โรงแรมขนาดเล็ก เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่มีอยู่

จำานวนมากในประเทศไทย สามารถทำางานจากที่ใดก็ได้ 

อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาครั้งสำาคัญของแอปพลิเคชัน Little Hotelier โดย 

SiteMinder ซึ่งปัจจุบันถูกใช้งานโดยกลุ่มลูกค้าจากทั่ว

โลก รองรับถึง 8 ภาษา และในทุกๆ ปีมีผู้ใช้งานเพิ่ม

ขึ้นกว่า 15% โดยจะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆ เพิ่ม

เติม ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินที่เข้าไปดูการจอง การจัดการ

ต่างๆ และการจองห้องพักใหม่ รวมถึงการเพิ่มรูปแบบ

การชำาระเงิน เพื่อให้จัดการกับการชำาระเงินของลูกค้า

ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น  

• บริษัท เอ็นทีที เดต้า จำากัด เผยแพร่รายงาน

คาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำาปี 2565 ที่กำาลัง

จะเกิดขึ้น บนเว็บไซต์ https://www.nttdata.com/

global/en/  เพื่อองค์กรที่ต้องการศึกษาแนวโน้มด้าน

เทคโนโลยี โดยในรายงาน NTT DATA Technology 

Foresight 2022 นี้ ประกอบไปด้วย 2 สำาคัญ ได้แก่ 

“บทนำา” ที่ระบุถึงมุมมองทั่วไปของเทคโนโลยีในอนาคต

และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากการพัฒนาทาง

ด้านไอที ซึ่งสรุปแนวโน้มด้านไอที 3 แนวโน้มสำาคัญ

ได้แก่ 1.เทคโนโลยีคือตัวแปรหลักที่เร่งการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจ 2.เทคโนโลยีกับการก้าวข้ามขอบเขตท่ีกำาหนด 

ไว้ และเพื่อการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และ 3.เทคโน 

โลยีกับการค้นหาบรรทัดฐานใหม่ ระหว่างโลกเสมือน

กับโลกความเป็นจริง และส่วนที่ระบุ “เทคโนโลยีเกิด

ใหม่” เจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน

ของเทคโนโลยี และทำาการคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

เกี่ยวกับสิ่งที่โลกคาดหวัง

• แอ็กซอลต� (Axalta) เปิดตัวโปรแกรมและ

เว็บไซต์ค้นหาสูตรสี เนสัน (nason) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ตอบโจทย์และเพิ่มศักยภาพธุรกิจแก่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานระดับโลก การค้นหาสูตรสีผ่านเว็บไซต์

ช่วยให้ช่างสีทำางานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำาขึ้น 

สามารถเข้าถึงข้อมูลสูตรสีได้ทั่วโลก เว็บไซต์ค้นหาสูตร

สี เนสัน (nason) เป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์เบส 

เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สีเนสัน โดย

ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานเว็บไซต์ค้นหาสูตรสีเนสัน 

ได้ที่ http://ngs.cdb.nsncolor.info โดยคลิกที่ Register 

New User (ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่) สำาหรับลูกค้าที่

เคยลงทะเบียนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ค้นหาสูตรสีใดๆ 

ของแอ็กซอลตาและมีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) แล้ว.

Series หลังจากทุบสถิติการจำาหน่ายถึง 40 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

จนกลายเป็นหนึ่งใน Product line ของ realme ที่ประสบความสำาเร็จได้เร็วที่สุดในโลก 

โดยล่าสุด realme ประเทศไทย เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟน Number Series รุ่นล่าสุด 

“9 Pro Series” เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ก้าวล้ำา พร้อมดีไซน์ใหม่ล่าสุดให้

กับผู้ใช้งานทุกคนในไทย

เตรียมพบกับ realme 9 Pro Series ซึ่งเป็น Hero product รุ่นล่าสุดของ

ผลิตภัณฑ์ realme ที่จะส่งมอบประสบการณ์สุดล้ำาให้กับแฟนๆ ชาวไทย และพร้อม

เขย่าวงการสมาร์ทโฟนในไทย ในงานเปิดตัวรูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ

ทาง realme ได้แก่ YouTube และ Facebook

NVIDIA จับมือกับยักษ์ย�นยนต์ Jaguar Land Rover

NVIDIA ได้พันธมิตรแบรนด์รถยนต์รายใหญ่คือ Jaguar Land Rover (JLR) ที่

ประกาศใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA DRIVE ในรถทุกคันตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป โดย 

NVIDIA กับ JLR จะพัฒนา

คอมพิวเตอร์สำาหรับรถจาก 

DRIVE Orin ที่เปิดตัวตั้งแต่

ปี 2019 พลังประมวลผล

ปัญญาประดิษฐ์นั้นจะนำาไป

ใช้ทั้งการสร้างระบบอัตโนมัติ

มากขึ้น และระบบมอนิเตอร์

สภาพแวดล้อมรวมถึงการมอนิเตอร์คนขับ ปัจจุบัน JLR มียอดส่งมอบรถปีละกว่า 

400,000 คัน การที่บริษัทหันมาใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA ทุกคันจะมีส่วนสำาคัญต่อการ

ใช้แพลตฟอร์ม DRIVE ในรถยนต์แบรนด์อื่นๆ ต่อไป

ไอที6

ใ

วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์



ชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ โรงละคร อีเวนต์ฮอลล์ 

ตลาด และยังมีองค์ประกอบสำาคัญท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษคือ ป่าขนาด

ใหญ่พ้ืนท่ี 30 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีใจกลางของโครงการอีกด้วย

“เดอะ ฟอเรสเทียส์ ถูกมองว่าเป็นโครงการเมืองที่ทุก

อย่าง ทุกมิติได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ใกล้ชิด

กับธรรมชาติ และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวจากหลากหลาย

เจเนอเรชันได้มาอยู่ใกล้ชิดกันอย่างลงตัว โดยบริษัทตั้งใจให้เป็น

โครงการโชว์เคสที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำาให้เกิดขึ้นจริงได้

ในแง่ของการออกแบบและการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังคาดหวัง

ด้วยว่าจะแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยยุคใหม่จากผู้

ซื้อบ้านรายใหม่ๆ อย่างแท้จริงอีกด้วย”

จากความมุ่งมั่นของการพัฒนาโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ 

จนนำาไปสู่การยอมรับบนเวทีระดับโลก นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่าง

ยิ่ง และยังนับเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ถึงความสามารถของ

บริษัทจากประเทศไทยว่ามีศักยภาพและผลงานอันโดดเด่น จะ

เห็นได้ว่าโครงการแห่งนี้ยังได้รับ 3 รางวัลจากงาน International 

Design Awards ครั้งที่ 15 โดยได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรม

ทางสถาปัตยกรรมของโครงการ โดยการรวบรวมผลงานจากกว่า 

80 ประเทศ ซึ่งเดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นโครงการหนึ่งเดียวจาก

ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้! 

อย่างไรก็ดี ในช่วงท่ีผ่านมาโครงการขายไปแล้วกว่า 40% 

ของจำานวนท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด ทุกโครงการในเดอะ ฟอเรสเทียส์ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยท่ีอยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ มีราคาเร่ิมต้น

ต้ังแต่ประมาณ 5 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 250 ล้านบาท โดยองค์

ประกอบต่างๆ ภายในโครงการมีกำาหนดสร้างเสร็จภายในปี 2567.

นช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็น

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่

มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากมีมูลค่ามากถึง 

125,000 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกที่กำาลังเติบโต โดยภายใน เดอะ ฟอเรส

เทียส์ ประกอบด้วยพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่อยู่อาศัยภายใต้

แบรนด์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและความหลาก

หลายของช่วงอายุ ตลอดจนมีองค์ประกอบพื้นที่เชิงพาณิชย์และ

พื้นที่ส่วนกลางจำานวนมากที่มุ่งเน้นส่งเสริมเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมี

สุขภาพดี และการมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ล่าสุด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์                                                          

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (MQDC) หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการอสังหาริมทรัพย์

แบบมิกซ์ยูส พื้นที่ 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม.7 ได้รับการ

ยอมรับและยกย่องในเรื่องของความโดดเด่นของโครงการ โดยได้

รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับโลกกว่า 42 รางวัล พร้อมกันนี้ยัง

มียอดขายโครงการที่พักอาศัยต่างๆ ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ 

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 ทะลุ 17,200 ล้าน

บาทไปแล้วอีกด้วย  

กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำานวย

การโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ หรือ 

MQDC กล่าวว่า เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่าง

มากที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้รับการ

ยอมรับยกย่องบนเวทีระดับโลก และ

ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการตอบรับและ

การสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของบ้าน

รายใหม่ๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ

ระดับนานาชาติจากทั่วโลก ที่

มองเห็นว่าโครงการของเราให้

ความสำาคัญเป็นอย่างมากกับ

การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น 

ตลอดจนความยั่งยืนในเรื่อง

ของการออกแบบและการ
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และลงทุนอย่าง

หนักเพื่อคุณภาพ 

(Quality) ความยั่งยืน 
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และการทำาให้ โครงการอยู่ได้

เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ 

(Resilience) นั่นเอง 

สำาหรับภายในโครงการ

เดอะ ฟอเรสเทียส์ ประกอบด้วย

โครงการท่ีพักอาศัยหลากหลาย

รูปแบบ พ้ืนท่ีเชิงธุรกิจสำาหรับ

สำานักงาน สปอร์ตคอมเพล็กซ์ 

กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ ร้าน

ค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่อง

ดื่ม พ้ืนท่ี Family Center สำาหรับ

กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว 

และพ้ืนท่ี Town Center สำาหรับ
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7เศรษฐกิจ

วลาคนกล่าวหาด่าทอต่อว่าใคร  แล้วปรากฏว่าเรื่อง 

ที่ว่าไปนั้นเข้าตัว กลับมาทำาร้ายตัวเอง คำาพังเพย

ไทยบอกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการ “ขว้างงูไม่พ้นคอ” 

ลองนึกภาพคนที่ขว้างงูออกไป หวังให้งูไปพันคอหรือไป

ทำาร้ายคนอื่น แต่ปรากฏว่างูที่ขว้างออกไปนั้น ไม่ออกไป

พ้นตัวคนอื่น แต่กลับพันคอตัวเอง ทำาร้ายตัวเอง ถ้าหาก

เป็นวัยรุ่น พวกเขาก็จะรู้จักคำาว่า Boomerang จากเพลง

ของพี่เบิร์ด ที่บอกว่า Boomerang นั้น เมื่อขว้างออกไป 

มันก็จะกลับมาเอง

เมื่อมีคนคนหนึ่งที่มีสถานะเป็นนายใหญ่ของลิ่วล้อ

จำานวนหนึ่ง พูดถึงหมาที่ไม่เชื่อง จ้องกัดเจ้าของ เลียตีน

คนให้อาหาร แทนที่คำาพูดนี้จะโดนคนที่ถูกเปรียบเทียบ

เป็นหมาเพียงคนเดียว ปรากฏว่ามันสะท้อนความในใจ

ของคนพูดว่าเขามองลิ่วล้อหรือสาวกของเขาเป็นหมา เขา

อาจจะพูดว่ามี 50 ตัว แต่แท้ที่จริงแล้วมีมากกว่า 50 ตัว 

และหมาที่เขาเลี้ยงหลายตัวก็มีพฤติกรรมเลียตีนเขาหรือ

ตัวแทนของเขาที่ทำาหน้าที่ให้อาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่อาจ

จะมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งตำาแหน่งและทรัพย์สิน เมื่อ

พิจารณาจากคำาพูดเขาแล้วก็พอจะเข้าใจว่าทำาไมเวลาลิ่ว

ล้อมีปัญหาจะต้องติดคุกติดตะราง คนที่เป็นนายที่เคยให้

อาหารจึงไม่ได้แสดงความห่วงใยแต่อย่างใด ใครจะติดคุก

ก็ติดไป ไม่มีการเยี่ยมเยียนหรือดูแล ไม่ว่าลิ่วล้อที่ติดคุก

นั้นจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ หรือชาวบ้านที่ทำางาน

ให้ตามที่คนให้อาหารกดปุ่ม

นอกจากนั้นแล้ว มีการพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเข็ม

ใหญ่ ที่เป็นการอุปมาอุปไมยของการรับเงินเพื่อให้แสดง

จุดยืนว่าจะเป็น ส.ส.ข้างใด พูดถึงเรื่องเงินถึงรายละ 20-

30 ล้าน หรือการจ่ายเงิน 2 แสน สำาหรับการเข้าประชุม 

หลายคนก็ออกมาพูดว่า ที่พูดออกมานั้นเป็นการสะท้อน

การกระทำาของตนเองหรือเปล่า การเป็นคนที่เชื่ออำานาจ

ของเงิน เชื่อว่า “มีงานจ้างผีโม่แป้งได้” และน่าจะชินกับ

เรื่องนี้เพราะเคยใช้เงินจ้างผีให้จัดการชุมนุมป่วนบ้านป่วน

เมือง จนมีคนเขาพูดว่าแกนนำาการชุมนุมนั้น พวกเขา   

“สู้แล้วรวย” หลายคนยังจำาภาพที่เขาบอกให้ลิ่วล้อไปที่

ศาลากลาง ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าให้ไปทำาไม แล้วเราก็ได้เห็นการ

เผาศาลากลางที่ทำาให้ผู้เผานั้นติดคุกกันระนาว ไม่เพียงแต่

เขาเท่านั้นที่ยุยงให้มีการเผา ลิ่วล้อของเขาในกลุ่ม “สู้แล้ว

รวย” ก็ยุยงส่งเสริมให้มีการเผาด้วยสำานวนในการชักชวน

ที่ต่างกัน

ดังนั้น เรื่องการฉีดวัคซีนเข็มใหญ่เข็มละเป็นแสน

เป็นล้าน คงไม่ใช่พฤติกรรมของใครอื่นไกล น่าจะเป็น

พฤติกรรมของตนเอง พอมาถึงเรื่องวัคซีนจริงก็อวดเก่ง

รู้ดีกว่าหมอ ตัวเองด่าวัคซีนเชื้อตาย แต่ก็ด่ารัฐบาลที่จัด

วัคซีนเชื้อตายมาฉีดให้เด็ก ตัวเองก็เคยพูดว่าที่เลือกฉีด

วัคซีนเชื้อตายนั้น เพราะเป็นวัคซีนที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ 

และเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยที่สุด และตัวเองก็พูดชัดเจนว่าที่

เลือกฉีดวัคซีนเชื้อตายนั้น เพราะต้องการความปลอดภัย 

แปลกคนจริงๆ ตัวเองฉีดวัคซีนเชื้อตาย ไม่ได้ฉีด mRna 

แต่จะมายุให้รัฐบาลไทยฉีด mRna ให้เด็กๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว

รัฐบาลจัดให้ทั้งวัคซีนเชื้อตายและ mRna ตามคำาแนะนำา

ของหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา แต่คนบาง

คนอวดรู้ดีกว่าหมออีก

การพูดของนายใหญ่ทั้งเรื่องหมากัด หมาเลียตีน 

เรื่องการฉีดวัคซีนเข็มใหญ่ในราคา 20-30 ล้าน เรื่องการ

ฉีดวัคซีนให้เด็ก แทนที่จะเป็นการด้อยค่าคนอื่น ปรากฏว่า

มันเป็นการด้อยค่าตัวเอง และลิ่วล้อของตนเอง งูที่ขว้าง

ออกไปมันไปไม่ถึงคนอื่น มันพันคอตัวเองและหมาที่เลี้ยง

ไว้ ตอนนี้คงจะต้องหาทางทำาให้งูที่พันคออยู่นั้นหลุดจาก

คอตัวเอง ซึ่งยุคนี้อาจจะยากหน่อยนะ เพราะทุกอย่างที่ทำา

ไว้ พูดไว้ มันเป็น Digital Footprint ที่บรรดานักสืบไซเบอร์

ทั้งหลายมีความสามารถในการค้นหานำามาเตือนใจทั้งคน

เป็นเจ้าของหมาและเหล่าบรรดาหมาที่เขาเลี้ยงไว้ ยิ่งพูด

ก็ยิ่งเสีย

อีกเรื่องหนึ่งที่ลิ่วล้อออกมาขว้างงูกัน แล้วมันก็ไป

พันคอนาย นั่นคือเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของเมืองหลวง

ของเรา กรุงเทพมหานครที่เขียนเป็น Krung Thep Maha 

Nakhon ที่เคยมีประกาศให้ใช้ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งค้นดูก็จะ

รู้ว่าอยู่ในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี พอมาประกาศอีก

ทีในปี 2565 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี ปรากฏว่าลิ่วล้อดิ้นกันใหญ่เหมือนผีโดนน้ำามนต์ 

คงคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ไม่ได้ค้นหาข้อมูลกันให้ดี

ว่าเรื่องนี้มีประกาศอยู่ในปี 2544 ด้วย และที่สำาคัญเขา

ไม่ได้ประกาศชื่อเดียว คำาว่า Bangkok ก็ยังใช้ได้อยู่ และ

เขียนไว้ในวงเล็บได้ ไม่หาข้อมูลอะไรเลย จ้องจะแซะ 

แขวะ ด่าอย่างเดียว และเมื่อมีคนเขาไปค้นข้อมูลว่าใน

สมัยปี 2544 เรื่องนี้ก็เคยมีประกาศมาแล้ว ก็เลยเงิบกัน

เป็นแถว บางรายทำาท่าทางไม่เอาชื่อนี้ ถ้าหากไปเปลี่ยน

ชื่อมหาวิทยาลัยของตนจาก Bangkok University เป็น 

Krungthepmahanakhon University ก็ไม่รู้จะใช้คำาอะไร

มาบอกว่าเธอช่างไม่เข้าใจอะไรเลย ชื่อมหาวิทยาลัยเป็น

ชื่อเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น นี่

แหละพวกกระโดดงับทุกเรื่องแบบไม่รู้จักหาข้อมูลให้ดีก่อน

พูด

ต่อไปนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะ จะโยนงูออกมานั้น 

ขว้างให้มันไกลตัว ให้พ้นคอหน่อย ถ้าหากดีแต่พูดโดยไม่

หาข้อมูลกันแบบนี้ งูที่ขว้างออกไปมันก็จะพันคอตัวเอง 

ทั้งนายที่เป็นเจ้าของหมา และหมาที่เขาเลี้ยงไว้ให้เลียตีน

ก่อนจะได้อาหาร ก็จะต้องเดือดร้อนไปตามๆ กัน พอมีคน

ตีความก็จะมีคนช่วยกันแชร์เป็น Viral นะคะ.  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ขว้างงูไม่พ้นคอ

เ

ใ

ารล้างมือ’’ คือวิธีท่ีง่ายท่ีสุด

สำาหรับชำาระล้างเชื้อโรค

และไวรัส โดยเฉพาะกับยุค

หลังที่เชื้อโควิดกำาลังแพร่กระจายอย่าง

หนัก จนไม่รู้เลยว่าสองฝ่ามือของเรามี

เชื้อตัวร้ายนี้แอบซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่า

ซึ่งสำาหรับเราๆ การล้างมือคือ

กิจกรรมที่ทั้งง่ายและสะดวกไม่ต่างจาก

การขยับตัว ไหนจะอุปกรณ์ช่วยอย่าง

อ่างล้างมือที่แทบจะมีอยู่รอบตัว ไม่

ว่าจะในบ้าน ที่ทำางาน หรือกระทั่งที่

สาธารณะ ที่เสริมเข้ามาเพื่อสร้างสุข

อนามัยที่ดีต่อการหลีกห่างจากเชื้อโควิด

ให้ไกลที่สุด

ทว่า เรื่องดังกล่าวกลับเป็นสิ่งตรง

กันข้ามเมื่อเทียบสิ่งแวดล้อมบางแห่ง โดยเฉพาะสถานที่อย่าง 

‘ศูนย์การศึกษานอกระบบ’ ที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักเรียน

จำานวนมาก แต่ศูนย์ฯ บางแห่งกลับไม่มีอ่างล้างมือติดตั้งอยู่ใน

ห้องน้ำา กลายเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มนักเรียนอาจต้องเผชิญเชื้อ

โรคมากกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัว

วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด และกำาลังดำาเนินการอยู่ในตอน

นี้ คือ การติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างมือให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียน

รู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หรือที่ใดๆ ก็ตามที่มีเด็กและนักเรียนที่

เข้าไม่ถึงสุขอนามัยในห้องน้ำา ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐแล้ว ฝั่งเอกชนโดยเฉพาะองค์กรที่ทำางานในแวดวงอุปกรณ์

บ้านและอาคารก็ตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี และให้ความช่วย

เหลืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับ “เฮเฟเล่” ที่คอยปันสิ่งดีๆ ให้สังคม

อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

โครงการเฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 11 

“โรงเรียนดีชีวิตมีสุข” คือโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์

หลักเพื่อช่วยเหลือและดูแลศูนย์การศึกษา รวมถึงโรงเรียนที่

ห่างไกลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่กับด้านสุขอนามัย

เท่านั้น แต่นับเป็นการสร้างพลังบวกให้นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกัน

ต่อสถานการณ์ โรคระบาดที่ไม่คุ้นเคย รวมถึงสร้างสภาพที่

เอื้อให้เกิดการศึกษาคุณภาพ เพื่อเป็นจุดเริ่มเล็กๆ ก่อเกิดการ

พัฒนานักเรียนไปสู่ผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต

โดยการปันสิ่งดีๆ ในปีที่ 11 นี้ เฮเฟเล่ได้ทำาการมอบ

อุปกรณ์รวมถึงอ่างล้างมือแบบแขวนผนังพร้อมขา รุ่น FERN 

จำานวน 160 ชุด สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ จำานวน 80 

ศูนย์ฯ ซึ่งมีห้องน้ำาแต่ยังไม่มีอ่างล้างมือ และจัดสรรเป็นจำานวน 

2 อ่างสำาหรับ 1 ศูนย์ฯ แบ่งเป็นที่ห้องน้ำาชายและห้องน้ำาหญิง 

และโรงเรียนอื่นๆ

ด้าน นางมาริวิค เฮลสเติร์น ผู้ดำาเนินโครงการเฮเฟเล่ 

แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมฯ กล่าวว่า เฮเฟเล่ให้ความสำาคัญกับการ

รับผิดชอบสังคมมาโดยตลอด และยิ่งเพิ่มความสำาคัญกับหัวข้อ

นี้มากขึ้นอีกท่ามกลางสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้น โครง

การเฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม “โรงเรียนดีชีวิตมีสุข” จึง

มุ่งหวังเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม โดยอ่างล้างมือทั้ง 

228 ชุด ช่วยให้เด็กๆ อย่างน้อย 84 โรงเรียน ได้รับสุขอนามัย

ที่ดีขึ้น เป็นเกราะป้องกันตัวนักเรียนและโรงเรียนให้ไกลจาก

โควิด ซึ่งเฮเฟเล่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะนำามาซึ่งสภาพแวดล้อมที่

มีคุณภาพ เอื้อต่อการศึกษาโดยไม่ต้องพะวงกับโรคระบาดอีก

ต่อไป.

‘‘ก

สร้างสุขอนามัยที่ดีชีวิตมีสุข

‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ที่อยู่อาศัยยุคใหม่

เพื่อไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกวาด42รางวัลนวัตกรรม-สิ่งแวดล้อม

กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์
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8 Life and City

กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำาถามมากมาย หลังคณะ                                                            

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำานักนายก

รัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง 

และเมือง ตามที่สำานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการ

จัดทำาพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลเสนอ เปลี่ยนชื่อเมืองหลวง 

“Bangkok” (บางกอก) มาเป็น “Krung Thep Maha Nakhon”   โดย

เก็บชื่อ Bangkok อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ระบุเหตุผลเพื่อให้

ส่วนราชการนำาชื่อเมืองหลวงนี้ ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จนกระทั่งสำานักงานราชบัณฑิตยสภาโพสต์ยืนยันว่า 

“กรุงเทพมหานคร” ใช้ได้ทั้ง 2 ชื่อ  Krung Thep Maha Nakhon 

หรือ Bangkok ตามด้วยโพสต์ข้อมูลประกาศราชบัณฑิตยสถานและ

ประกาศสำานักงานราชบัณฑิตยสภารวม 5 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า มี

การปรับชื่อเมืองหลวงภาษาอังกฤษเป็นชื่อ Krung Thep ตั้งแต่ พ.ศ.

2508 และ พ.ศ.2520 ก่อนจะมาปรับเป็น  Krung Thep Maha 

Nakhon เมื่อ พ.ศ.2530, พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2564 แต่ก็ควบคู่กับ

ชื่อ Bangkok มาโดยตลอด ดังนั้น แม้ชื่อจะอยู่ในวงเล็บ หรือหลัง

เครื่องหมายอัฒภาค ; สามารถนำาไปใช้อย่างเป็นทางการได้เช่นกัน 

ซึ่งมีคนจำานวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น และดันให้  #Bangkok 

ติดเทรนด์ทวิตเตอร์   

เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าว

ว่า เห็นข่าวการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพฯ ในภาษาอังกฤษเป็น Krung Thep 

Maha Nakhon ส่วนตัวไม่ได้ค้าน เพราะเห็นว่าใช้ได้ทั้ง 2 ชื่อ ชื่อ

บางกอกเป็นชื่อเก่าแก่ เพราะเป็นย่านที่มีต้นมะกอกจำานวนมากใน

พื้นที่ จนกลายเป็นชื่อที่ชาวบ้านนำามาเรียกเมือง ต่อมาฝรั่งรับรู้ว่า

บางกอก คือชื่อเมืองหลวง ก็เรียกว่า Bangkok กลายเป็นสากลไป 

ถ้าดูการตั้งชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่สุโขทัย หมาย

ถึงเมืองแห่งความสุข อยุธยาหรืออโยธยา เมืองสงบไม่มีสู้รบ เชื่อม

โยงกับพระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยา มีพระนามพระมหาธรรมราชาที่ 1 

พระมหาธรรมราชาที่ 2 เมื่อเข้าสมัยรัตนโกสินทร์ มีการสร้างกรุงใหม่

ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา ตั้งชื่อ กรุงเทพมหานคร หลาย

คนจำาชื่อเพลงกรุงเทพมหานครของอัสนี-วสันต์กันได้ ชื่อเต็มยาวมาก 

เป็นการตั้งชื่อตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ เมืองนี้เปรียบเหมือน

เทวนคร คำาว่า “เทพ” มาจากภาษาบาลี เทว ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ 

deva เป็นเรื่องการยกระดับชื่อให้มีความหมายและเป้าหมายสังคม

ทางการเมือง ปัจจุบันคนนิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ  

“การตั้งชื่อส่วนใหญ่มีหลัก 3 หลัก 1.ภูมินาม ตั้งตามสถานที่                                                                  

เช่น บางกอกพื้นที่มีต้นมะกอก หนองบัว มีบัว ท่ามะขาม มี

ต้นมะขาม  เช่น ชื่อ บางกอก 2.มงคลนาม ตั้งชื่อที่เป็นมงคล เช่น 

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นมงคลนาม และนิมิตนาม นำาชื่อคนมาตั้ง ผม

คิดว่าอย่าแปรความเห็นที่แตกต่างเป็นความขัดแย้ง เรื่องนี้ควรมีการ

แลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นกัน” เนาวรัตน์กล่าว

ด้าน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง    ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ทัศนศิลป์ บอกว่า จากชื่อบางกอกถึงกรุงเทพมหานคร เป็นตัวชี้วัด

เมืองที่พัฒนามาไกล เหมือนสยามมาสู่ไทยแลนด์ บางกอกเป็นชื่อ

ดั้งเดิม สะท้อนภูมิศาสตร์ สำาหรับชื่อกรุงเทพฯ สื่อเมืองของสมมติ

เทพ เป็นวิวัฒนาการของชื่อเมือง แม้จะปรับเอาชื่อ Bangkok มาอยู่

ในวงเล็บก็ไม่ติด ประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยน จะทำาอย่างไรให้คนไทย

และคนต่างประเทศเข้าใจว่า ความเป็นไทยคืออะไร กรุงเทพมหานคร

ติดอันดับ 5 ประเทศยอดเยี่ยมในโลกที่มีอิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรม 

“Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม ศิลปะการ

แสดง อาหารไทย การท่องเที่ยววัฒนธรรม เป็นที่รู้จักทั่วโลก  เราจะ

พัฒนาต่อยอด จะเดินต่อไปอย่างไรยั่งยืนในยุคโควิด เมืองหลวงจะชื่อ 

Bangkok หรือ  Krung Thep Maha Nakhon นั้นไม่สำาคัญ 

ที่มาของบางกอก ส.พลายน้อย นักเขียนประวัติศาสตร์ บันทึก

ไว้ในหนังสือเล่าเรื่องบางกอก คำาว่า “บางกอก” เป็นคำาที่ประชาชน

คนสามัญเรียกติดปากมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นเป็นเพียง

ตำาบลที่มีหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งเท่านั้น ตำาบลบางกอกที่กล่าวนี้ เป็น

ตำาบลที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของลำาน้ำาเจ้าพระยาเดิม ก็ลำาน้ำาเจ้าพระยา

เดิมนั้นไม่ตรงเหมือนเช่นทุกวันนี้ สันนิษฐานว่า คำาว่า บางกอก มา

จากการที่แม่น้ำาเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็น

โคก จึงเรียกกันว่า “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะ

บริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า “บางมะกอก”

อีกหนึ่งความเห็นจาก เอนก สีหามาตย ์อดีตอธิบดีกรม

ศิลปากร แสดงทัศนะต่อประเด็นนี้ว่า ไม่ควรจะปรับเปลี่ยนชื่อ เพราะ

ผลของการเปลี่ยน ทำาให้การสื่อสารความหมายเดิม ที่มีเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อเรือชาวต่างชาติจะเดินทางไป

ค้าขายติดต่ออยุธยาก็ผ่านปากน้ำาสมุทรปราการ ผ่านบางกอก เข้า

สู่อยุธยา บันทึกเอกสารชาวตะวันตกมักปรากฏคำาว่า  Bangcoc, 

Bangok, Bangcong, Bangkok ซึ่งล้วนเน้นเสียงเป็นคำาว่า บางกอก 

พื้นที่บางกอกมีชุมชนอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยามาก่อนสร้าง

กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร 

 “คนทั่วโลกรู้จักชื่อบางกอกมากว่า 300 ปีแล้ว และผลจาก

ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น Krung Thep Maha Nakhon ไม่

ทำาให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อาจเป็นเพียงการรับรู้

เพื่อทราบเท่านั้น” เอนกระบุ

ด้าน วัฒนะ บุญจับ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และ

วรรณกรรม กล่าวว่า   เรื่องเปลี่ยนชื่อไม่ใช่แค่เห็นชอบแล้วก็จบ 

เพราะชื่อเมืองหลวงไทย Bangkok เป็นคำาที่คนทั่วโลกรู้จักดี ถ้าจะ

เปลี่ยนจริงแค่  

Krung Thep ก็พอ 

ง่ายต่อการจดจำา  

ถ้ามี Maha Nakorn 

ด้วยยาวเกินไป 

ทำาไมเมืองหลวง

ของเราขยันเปลี่ยน

ชื่อจัง เปลี่ยนชื่อ

ทีก็ประกาศที มัน

ส่งผลกระทบ เกิด

ความวุ่นวาย

แน่นอน 

ถึงแม้จะใส่

ชื่อ Bangkok ใน

วงเล็บ เมื่อเป็นมติ 

ครม. และประกาศ

ของราชบัณฑิตฯ 

หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติใช้ตามระเบียบสารบรรณฯ ของสำานัก

นายกฯ ต้องแก้ไข รื้อป้ายทำาใหม่ รวมถึงในเอกสารราชการต้อง

เปลี่ยนจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon จาก 7 ตัว

อักษร เป็น 19 ตัวอักษร รวมช่องไฟเป็น 21 ตัวอักษร 

“Bangkok บางกอก เป็นชื่อที่แสดงถึงภูมิบ้านภูมิเมือง บ่ง

บอกถึงพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู่ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา พื้นที่รวมของหลาก

หลายวัฒนธรรม ก่อนชื่อจะถูกแปลงให้สูงศักดิ์ตามคติความเชื่อเป็น

กรุงเทพมหานคร ควรเก็บสิ่งดีงามไว้ วันนี้สังคมต้องการกระชับ 

รวดเร็ว ประหยัด ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สะดวกสบาย  คุ้มมั้ยกับการแก้ไข

ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เสียงบประมาณและเสียเวลา

โดยใช้เหตุ อีกประเด็น แทนที่จะแก้ชื่อ รัฐบาลควรรณรงค์ให้คนไทย

และคนต่างชาติอ่านออกเสียง Bangkok ว่า บางกอก ให้ถูกต้อง ใม่

ใช่ แบงค็อก” วัฒนะกล่าว 

อีกความเคลื่อนไหวปมเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง นายชำานาญ 

จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า สร้างแคมเปญรณรงค์

คัดค้านการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ จาก Bangkok เป็น Krung 

Thep Maha Nakhon ของราชบัณฑิตยสภา ผ่านทางเว็บไซต์ https://

www.change.org

แคมเปญ

ดังกล่าวระบุ

ว่า ราชบัณฑิตย 

สภาจะมาอ้าง

ว่าสามารถเลือก

ใช้ชื่อ Bangkok 

หรือ Krung Thep 

Maha Nakhon 

ก็ได้นั้นไม่จริง 

เพราะเมื่อ ครม.

มีมติเห็นชอบใน

ที่สุดแล้ว ต้องไป

ทำาประกาศสำานัก

นายกรัฐมนตรี 

กำาหนดให้ส่วน

ราชการและหน่วย

งานของรัฐใช้

ตามนั้น คือ Krung Thep Maha Nakhon ; (Bangkok) ไม่สามารถ             

เลือกได้ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นอกจากจะสร้างผลกระทบต่อการ

ติดต่ออย่างเป็นทางการกับต่างประเทศแล้ว ยังสร้างความยุ่งยากใน

การติดต่อทางธุรกิจ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทยในตำารา

วิชาการในระดับสากลอีกด้วย

จึงเห็นควรให้ใช้คำาว่า Bangkok ต่อไปตามเดิม เพราะเป็นที่

รู้จักไปทั่วโลกและเป็นชื่อแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เพราะมีราก

ศัพท์มาจาก “บางกอก” ซึ่งเป็นภาษาไทยเช่นกัน มีผู้เข้าร่วมลงชื่อ

สนับสนุนแคมเปญดังกล่าวทะลุกว่า 3,000 คนแล้ว แม้ว่าราชบัณฑิตย

สภายืนยันแล้วว่า “กรุงเทพมหานคร” ใช้ได้ทั้ง “Krung Thep Maha 

Nakhon” และ “Bangkok”.

คนกรุงเทพฯ จองเข็ม 4 ได้ที่แอป QueQ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ  กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนกรุงเทพฯ 

ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 จำานวน 9,461,316 ราย, เข็มที่ 2 จำานวน 

8,766,644 ราย และเข็มที่ 3 จำานวน 4,252,210 ราย กทม.พร้อมให้บริการวัคซีนเข็ม

ที่ 4 ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชัน QueQ เลือก “ศูนย์

ฉีดวัคซีน กทม.” เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด-19” 

และยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 69 แห่ง และ 50 

สำานักงานเขต เมื่อครบกำาหนดเวลา 90 วัน จากวัคซีนเข็มที่ 3 จะนัดหมายเพื่อรับเข็มที่ 

4 ที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนและศูนย์บริการสาธารณสุขของ 

กทม.ที่มาฉีดวัคซีนได้สะดวกต่อไป

เตือนน้ำาทะเลหนุนสูงริมเจ้าพระยา 

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด กทม.กล่าวว่า มีการคาดการณ์ที่จะเกิดน้ำาทะเลหนุน

สูงในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.65 โดยข้อมูลฐานน้ำาขึ้นสูงสุดแม่น้ำาเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อม

พระจุลจอมเกล้า 

จะเกิดภาวะน้ำา

ทะเลขึ้นเต็มที่ใน 

3 ช่วง ดังนี้ วัน

ที่ 14-18 ก.พ.65, 

วันที่ 28 ก.พ.-4 

มี.ค.65 และวันที่ 

16-18 มี.ค. กทม.

เตรียมความพร้อม

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบความแข็งแรง

ของเขื่อนตามแนว

รมิแมน่้ำาเจา้พระยา

ทั้ง 2 ฝั่ง การเฝ้า

ระวังจุดแนวฟันหลอที่ยังไม่มีเขื่อนป้องกันถาวร เตรียมอุปกรณ์ ส่วนการป้องกันปัญหาน้ำา

เค็มรุกตัวจะตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำาทุกวัน หากเกินมาตรฐานจะปิด-เปิดประตูระบาย

น้ำาตามแนวริมเจ้าพระยา และใช้อุโมงค์ระบายน้ำา สถานีสูบน้ำาบริหารจัดการน้ำาแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

‘แชร์’ ค่าเช่าที่พักช่วยคนไร้บ้าน   

สสส. ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนา

ที่อยู่อาศัย และภาคีเครือข่าย 

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

การตั้งหลักของคนไร้บ้านหรือ

กลุ่มเปราะบางที่เพิ่งเข้าสู่ภาวะไร้

บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทาง

สุขภาพและจิตจากการใช้ชีวิตบน

พื้นที่สาธารณะเป็นเวลานาน ทั้งนี้ 

“นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัย

และความช่วยเหลือฉุกเฉินบน

ฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน” 

เน้นการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัยร่วมกับกองทุนที่เครือข่ายคน

ไร้บ้านและมูลนิธิได้จัดตั้งขึ้น รวมถึงหนุนอาชีพและการหารายได้จากการทำางาน ทั้งนี้ การ

พัฒนานวัตกรรมฯ เริ่มเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงประเมินผลและการออกแบบเพื่อตอบ

โจทย์เชิงระบบและขยายผลในระยะยาว

ผลักดัน ‘ห้องสมุดสีเขียว’ ต้นแบบ

ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผอ.หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หอ

สมุดฯ ใส่ใจทุกรายละเอียดของการเป็นห้องสมุดสีเขียว เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษ หรือเพิ่มการ

ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบและดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ประหยัด และเหมาะสม

ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว เครื่องปรับอากาศแบ่งโซนเปิด-ปิดการใช้เครื่องตามจริง จาก

การออกแบบอาคารขึ้นใหม่ลดการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ เริ่มใช้พลังงานจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ ณ บริเวณสถานที่จอดรถ ที่สามารถสำารองไฟฟ้าไว้ใช้ส่องสว่างช่วง

กลางคืน ปัจจุบัน ม.มหิดลมีโครงการจะติดตั้งหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วมหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา และหอสมุดฯ เป็นจุดติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 400 กิโลวัตต์ หาก 

แล้วเสร็จจะลดพลังงานไฟฟ้าได้ครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด หอสมุดฯ เดิน

หน้าเป็นต้นแบบ ล่าสุด ผ่านตรวจประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green 

Library) ปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ร้านเดลิเวอรีใช้ ‘แพ็กเกจรักษ์ โลก’ ลดขยะ

จากสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการ WFH ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติก

เพิ่มสูง ข้อมูลอัตราการสร้างขยะพลาสติกปี 63 เฉลี่ย 134 กรัม/คน/วัน เพิ่มขึ้น

กว่า 40% เป็นเหตุผลให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Eco-

packaging มากขึ้น วันนี้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สีเขียวก้าวหน้า มีต้นทุนถูกลงกว่าอดีต มี

ตัวอย่าง 3 เคสจริงของร้านอาหารเดลิเวอรีบน LINE MAN ที่ร่วมสร้างไอเดียและพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์รักษ์ โลกกับ DezpaX เพื่อให้เจ้าของร้านอาหารอื่นๆ นำาไปปรับใช้ได้ 

Sizzler ร้านอาหารสไตล์ตะวันตกทั้งสเต๊ก ซีฟู้ด และสลัด ปัจจุบัน Sizzler ใช้บรรจุภัณฑ์

รักษ์ โลก 90% ของ

บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด มีทั้ง

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและ

กระดาษ อุ่นไมโครเวฟได้ 

กล่องกระดาษคราฟต์ทน

น้ำาสลัด และคงสภาพใน

ตู้เย็นได้, ร้านซาลาเปาไส้

ไหล Phoenix Lava ใช้

บรรจุภัณฑ์รักษ์ โลก

ถึง 80% และร้านเผ็ดมาร์ค

ที่มีระดับความเผ็ดแบบ 

เผ็ดมากเป็นเอกลักษณ์ 

ยอดขายมาจากการเดลิเวอรีกว่า 80% ร้านร่วมออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำาหรับ

เดลิเวอรีช่วยลดขยะ สร้างมลพิษน้อยที่สุด ลดกำาไรลง 2-3 บาทต่อออเดอร์ เลือกใช้ Eco-

packaging ส่งเดลิเวอรี.

เ

เปลี่ยนชื่อเมืองหลวง
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9กีฬา

หัวหมาก • ไทยลีกประกาศเลื่อนโปร  

แกรมการแข่งขันไทยลีก ระหว่าง บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด นัดกลาง

สัปดาห์ 23 ก.พ.นี้ พร้อมทั้งคู่การท่าเรือ 

พบ นครราชสีมา เพื่ออำานวยความสะดวก

ให้กับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และการท่าเรือ ที่

จะต้องเดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ

เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 หรือเอซี

แอล 2022

บริษัท ไทยลีก จำากัด ขอประกาศ

เลื่อนการแข่งขันรีโว่ ไทยลีก 2021/22 

คู่ระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด นัดที่ 194 วันพุธที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2565 สืบเนื่องจากสโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะต้องเดินทางไปทำาการ

แข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 

2022 รอบเพลย์ออฟ กับสโมสรแดกู เอฟ

ซี ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 

15 มีนาคม 2565 และมีกำาหนดการเดิน

ทางกลับประเทศไทยในวันที่ 16 มีนาคม 

2565

แต่ปัจจุบัน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

สามารถปฏิบัติตามมาตรการเปิดรับผู้เดิน

ทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบเทสต์

แอนด์ โก (Test and Go) ทำาให้สโมสร

สามารถกักตัวเพียงแค่ 1 วัน หลังจาก

เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี จึง

สามารถกลับมาทำาการแข่งขันได้ตาม

โปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่ 25 ในช่วง

วันที่ 19-20 มีนาคมได้ตามปกติ

ในการนี้ บริษัท ไทยลีก จำากัด ใน

ฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน จึงพิจารณา

แล้วอนุญาตให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอล

รีโว่ ไทยลีก 2021/22 คู่ระหว่าง บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จากวัน

พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มาแข่งขัน

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา    

19.00 น.แทน

รวมทั้ง การแข่งขันรีโว่ ไทยลีก 

2021/22 คู่ระหว่าง การท่าเรือ เอฟซี พบ 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี นัดที่ 193 ที่

จะแข่งขันในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

เนื่องจากสโมสรการท่าเรือ เอฟซี จะ

ต้องเดินทางไปทำาการแข่งขันฟุตบอลเอ

เอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบเพลย์

ออฟ กับสโมสรอุลซาน ฮุนได ที่ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15 มีนาคม 

2565 และมีกำาหนดการเดินทางกลับเข้า

ประเทศไทยในวันที่ 16 มีนาคม 2565

สโมสรการท่าเรือ เอฟซี สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการเปิดรับผู้เดินทางเข้า

ราชอาณาจักรในรูปแบบเทสต์แอนด์ โก 

มุกดาหาร • ศึกสองล้อเสือภูเขาชิง

แชมป์ประเทศไทย สนามแรก เมธา

สิทธ์ิ-วิภาวี ไม่พลิกโผ ผงาดแชมป์ดาวน์                          

ฮิล รุ่นท่ัวไปชายและหญิง ในการแข่ง 

ขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์                   

ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยานประ 

เภทเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย  

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2565 สนาม

ท่ี 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ท่ีจังหวัด

มุกดาหาร ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของ 

ศบค.อย่างเคร่งครัด รวมท้ังผ่านเกณฑ์

ประเมิน Thai Stop COVID Plus ของ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

การแข่งขันเมื่อวันท่ี 19 กุมภา 

พันธ์ เป็นการชิงชัยประเภทเสือภูเขา 

โดยมี นางสุวรรณี ต้ังปณิธานนท์ นายก

เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วม

กับ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระ

ศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พร้อมด้วย พันตำารวจโท ดร.จิตต์ ศรี

โยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธี ที่

บริเวณภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร 

ผลการแข่งขันประเภทดาวน์ฮิล 

ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซ่ึงสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ ลงทะเบียน

กับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ 

ให้เป็นการแข่งขันในระดับ CN หรือชิง

แชมป์ระดับประเทศ นักกีฬาท่ีชนะเลิศ

การแข่งขันในรุ่นประชาชนชาย-หญิง 

จะได้สิทธ์ิสวมเส้ือสีขาวท่ีมีลายธงชาติ

ไทย ตามระเบียบของยูซีไอ ไปแข่งขัน

รายการต่างๆ ในฤดูกาล 2023 ท่ียูซีไอ

ไทยโพสต์ • ธนวัฒน์ ทรายเพชร หวังว่า

ทีมชาติไทยจะทำาได้ดีกว่าเดิมในเกมนัดท่ี

สองของศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี เอเอฟเอฟ ยู-23 แชมเปียนชิพ 2022 

ท่ีจะพบกับเวียดนามในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 

2565 ท่ี ปรินซ์ สเตเดียม ในกัมพูชา

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่ง

ชาติอาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

แบ่งกลุ่มในกลุ่มซี นัดแรก ทีมชาติไทยที่

โดนนำาไปก่อนแต่แรงปลายแซงกลับมา

ชนะไปได้ 3-1

“รู้สึกดีใจครับที่เก็บ 3 แต้มแรกได้ 

อยากขอบคุณโค้ชที่ให้ โอกาสได้ลงเล่น” 

ธนวัฒน์ ทรายเพชร กล่าว “ผมไม่ค่อย

กดดันเท่าไหร่ เพราะเราเตรียมทีมมาดี

และเราก็เล่นด้วยใจ มีความมั่นใจในช่วง

ก่อนลงสนาม”

ธนวัฒน์ยังกล่าวต่อไปว่า “เกม

รับรองได้ท่ัวโลก โดยมีผลรอบชิงชนะเลิศ

รุ่นท่ีน่าสนใจ ดังน้ี 

รุ่นทั่วไปชาย “เบส” นายเมธา

สิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักปั่นทีมชาติไทยจากทีม 

Lomocycle Veetireco เทศบาลหนองปรือ 

คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยเวลา 4.08.146 

นาที, ที่ 2 “ตั้ง” นายชินพัฒน์ สุขจรรยา 

Bike Zone Veetireco สมาคมจักรยาน

จังหวัดนครราชสีมา CK Racing เวลา 

4.15.382 นาที, ที่ 3 “แสน” นายสืบสกุล 

สุขจรรยา Bike Zone Veetireco สมาคม

ต่อไปเราก็จะพยายามทำาผลงานออกมา

ให้ดีที่สุด จะพยายามเก็บ 3 แต้ม โชว์

ฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าเกมที่ผ่านมา และ

พยายามช่วยทีมให้มากขึ้น”

“ตอนนี้ความพร้อมถือว่าโอเค แต่

ต้องพยายามเร่งร่างกายขึ้นมา โค้ชซัลบา

พยายามเน้นเกมรับให้ดีขึ้น เพราะเกมที่

ผ่านมาเราเสียสมาธิกันไปในช่วงต้นเกม 

รวมถึงช่วงท้ายเกม”

“ขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำาลังใจมา

ตลอด พวกผมจะพยายามทำาผลงานให้ดี

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ครับ”

สำาหรับ ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะลงสนาม

นัดต่อไป พบกับทีมชาติเวียดนาม ที่    

ปรินซ์ สเตเดียม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง 

True4U.

จักรยานจังหวัดนครราชสีมา CK Racing 

เวลา 4.17.836 นาที 

รุ่นทั่วไปหญิง “เพ็ชร์” จ่าอากาศ

โทหญิงวิภาวี ดีคาบาเลส นักปั่นทีมชาติ

ไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศ ผงาด

คว้าแชมป์ไปครองตามคาด ด้วยเวลา 

4.48.762 นาที, ที่ 2 น.ส.ธิดา ปัญญา

วัน จากทีม Singha Samui Veetireco 

CK Racing เวลา 5.07.916 นาที, ที่ 

3 น.ส.ปวัญรัตน์ เพชรลือ จากสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดปราจีนบุรี-วิทยาลัย

อาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี 

เวลา 5.21.462 นาที

ด้านการแข่งขันรายการครอส

คันทรี รอบชิงชนะเลิศ มีผลรุ่นที่น่า

สนใจดังนี้ รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 

24 กิโลเมตร ปรากฏว่า นายพลฉัตร 

นาคทองคำา จากทีมราชนาวี Kaze 

Custom Factory คว้าแชมป์ไปครอง

ด้วยเวลา 1.43.04 ชั่วโมง เฉือนชนะ 

“โดด” สิบเอกกีรติ สุขประสาท นักปั่น

ทีมชาติไทย จากทีม Kaze Custom 

Factory ที่ทำาเวลาได้ 1.43.34 ชั่วโมง, 

ที่ 3 อส.ทพ.ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก 

จากทีมทีมราชนาวี Kaze Custom 

Factory เวลา 1.45.30 ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ระยะ

ทาง 24 กิโลเมตร นายพลฉัตร นาค

ทองคำา จากทีมราชนาวี Kaze Custom 

Factory คว้าแชมป์ไปครองอีกเช่นกัน 

เวลา 1.43.04 ช่ัวโมง, ท่ี 2 นายอธิพงษ์ 

สุวรรณสิงห์ จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ 

วัดดงน้อย เวลา 1.46.45 ช่ัวโมง, ท่ี 3 

นายธนกฤต หะมาน จากทีม Walailak 

University / Amorn Bike ชมรมจักรยาน

นครศรีธรรมราช เวลา 1.46.45 ช่ัวโมง

รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 19.2 

กิโลเมตร แชมป์ตกเป็นของ “น้อง

พลอย” วรินทร เพ็ชรประพันธ์ 

Walailak University / Amorn Bike 

ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เวลา 

1.36.05 ชั่วโมง, ที่ 2 น.ส.ยลธนันท์ 

พลกล้า จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ 

วัดดงน้อย เวลา 1.40.43 ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ระยะ

ทาง 19.2 กิโลเมตร ท่ี 1 น.ส.ยลธนันท์ 

พลกล้า จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัด

ดงน้อย เวลา 1.40.43 ช่ัวโมง, น.ส.บุสริน  

การะมีแน จากทีมสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ-โกกิ เวลา 2.11.05 ช่ัวโมง. 

‘เมธาสิทธิ์-วิภาวี’ครองดาวน์ฮิลที่มุกดาหาร

‘ธนวัฒน์’หวังไทยทำาได้ดีกว่าเดิม

ชนเวียดนามชิงแชมป์อาเซียนยู23

(Test and Go) ทำาให้สโมสรสามารถกักตัว

เพียงแค่ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับจาก

สาธารณรัฐเกาหลี จึงสามารถกลับมา

ทำาการแข่งขันได้ตามโปรแกรมการแข่งขัน

สัปดาห์ที่ 25 ในช่วงวันที่ 19-20 มีนาคม

ได้ตามปกติ

ในการนี้ บริษัท ไทยลีก จำากัด ใน

ฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน จึงพิจารณาแล้ว

อนุญาตให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว่ 

ไทยลีก 2021/22 คู่ระหว่าง การท่าเรือ 

เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟ

ซี จากวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มา

แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 

เวลา 18.00 น.แทน

ขยับคิวเตะคู่บุรีรัมย์รับบีจีปทุมฯ

พร้อมท่าเรือดวลโคราชหนีACL

ทั้งนี้ ขอให้ทั้ง 2 สโมสรปฏิบัติตาม

มาตรฐานการดำาเนินการจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลอาชีพ Standard Operating 

Procedure (SOP) ที่สโมสรได้ดำาเนิน

การจัดทำาไว้แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลลีกอาชีพ กับคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม

ด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ต่อไป

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิง สมาคมขอประกาศเลื่อนการ

แข่งขันฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีก 1 ฤดูกาล 

2022  คู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำาปาง 

พบกับ เอ็มเอช นครศรี เอฟซี ในวัน

ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ออกไปก่อน สืบ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิด

ขึ้น ทางสโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี ได้

แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมฯ ว่า มี

นักกีฬาในสังกัดของสโมสรถูกตรวจพบ

เชื้อและยังมีผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

หลายคน

ฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมฯ จึง

เห็นสมควรให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอล

ไทยวีเมนส์ลีก 1 ฤดูกาล 2022 คู่ดังกล่าว

ออกไปเป็นวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 

แทน.

เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ 

วิภาวี ดีคาบาเลส



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

10 บันเทิง

นบรรดานายวงดนตรีชาวเยอรมันด้วยกันยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 มีอยู่สองคนที่เป็นที่รู้จักทั่วยุโรป 

เอเชีย และในอเมริกา คนแรกคือ เบิร์ต แคมป์เฟิร์ต 

(bert Kaempfert) เขาเป็นทั้งนักดนตรี ผู้ควบคุมวง อีกทั้ง

เขียนเพลงฮิตอยู่หลายเพลง อาทิ Stranger in the night, Spanish 

Eyes, Almost there เขาอยู่สังกัดเดคกา (Decca) ส่วนอีกคนหนึ่ง

คือ เจมส์ ลาสต์ (James Last) นักดนตรี นายวงดนตรี และนักแต่ง

เพลง มีเพลงฮิตอย่างเช่น Games that lovers play, Happy Heart 

เขาอยู่สังกัดโพลิดอร์ (Polydor) อัลบั้มของเจมส์ ลาสต์ ออกจะแพร่

หลายในบ้านเรา เพราะตัวแทนนำาเข้าจากเยอรมนีคือห้างแบล็ก

แอนด์ไวท์ วังบูรพา ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงหนังแกรนด์ หากแวะ

เข้าไปในร้าน จะเห็นอัลบั้มของเจมส์ ลาสต์ วางอยู่บนชั้นมากมาย 

โดยเฉพาะอัลบั้มซีรีส์ Non-Stop Dancing ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 1965 

ไม่เพียงเท่านั้น เจมส์ ลาสต์ ยังมีวงเครื่องเป่า บิ๊กแบนด์ วงเครื่อง

สาย อัลบั้มออกมากว่า 300 ชุด ทำายอดขายกว่า 80 ล้านแผ่น เพลง

มีทุกแนว ตั้งแต่ไลท์คลาสสิก ป๊อป สแตนดาร์ด สวิง บลูส์ โฟล์ก 

แจ๊ส เพลงที่ได้รับความนิยม เขาจะนำามาเรียบเรียงดนตรีใหม่ให้ฟัง

สดใส ครึกครื้น ฟังชื่นมื่นอย่างมีความสุข นักวิจารณ์มักเรียกดนตรี

ของเขาว่า Happy Music วงดนตรีของเจมส์ ลาสต์ เปิดแสดงทั่ว

ยุโรปเป็นเวลานานกว่า 40 ปี กรุงเทพฯ เคยมาครั้งหนึ่งเปิดแสดง

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงต้นทศวรรษ 1970s 

ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สนามเป้า มักนำาเทปการแสดงของเจมส์ 

ลาสต์ จากเยอรมนี มาแพร่ภาพในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทำาให้แฟน

เพลงบ้านเราคุ้นกับงานของเขา สำาหรับในอเมริกา ความชื่นชอบใน

วงเจมส์ ลาสต์ อาจมีไม่เท่ายุโรปและเอเชีย แผ่นเสียงมีวางขายอยู่

บ้าง   ความนิยมชมชอบเพลงแนวเจมส์ ลาสต์  เริ่มเสื่อมความนิยม

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s แต่เขาเป็นคนทันสมัย ไม่ว่าจะยุคไหน

เขาก็สามารถเรียบเรียงบทเพลง สไตล์ดนตรีเข้ากับกาลเวลาและ

รสนิยมของคนในยุคนั้น 

เจมส์ ลาสต์ มีชื่อเดิมว่า แฮนซี ลาสต์ (Hansi Last) เขา

เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 1929 ที่เมืองเบรเมน เยอรมนี พ่อ

Last-Becker Ensemble เล่นดนตรีตามเมือง

ต่างๆ ในเยอรมนี 7 ปี แล้วยุบวง จากน้ันแฮนซี

ได้งานใหม่เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานทาง

ดนตรีให้กับบริษัทแผ่นเสียงโพลิดอร์ ศิลปินแทบ

ทุกคนในสังกัดเขาทำางานด้วยท้ังน้ัน ต้ังแต่แคทรินา 

วาเลนเต ถึงวงอัลเฟรด เฮาส์ 

ปี 1964 แฮนซี ลาสต์ เริ่มฟอร์มวงออร์

เคสตร้าของตัวเองเมื่อสังกัดโพลิดอร์อนุญาตให้

เขาออกอัลบั้มเอง เขาฟอร์มเซกชันเครื่องเป่า

ทองเหลือง เซกชันเครื่องสาย และนักร้องคอรัส

ขึ้น เขาต้องการทำาดนตรี เพลงที่คุ้นหู ฟังแล้วมี

ความสุข เขานึกไปถึงงานบันทึกเสียงคอนเสิร์ต

ของวงเรดิโอโคเปนเฮเกน ที่แบ็กกราวด์มีเสียง

แก้วกระทบ เสียงกระดิ่งดัง เสียงสนทนาพูดคุย

อย่างแผ่วเบา แฮนซีนำาเพลงป๊อปสแตนดาร์ด

ที่กำาลังได้รับความนิยมในช่วงนั้นสามเพลงร้อย

เรียงเป็นเมดเลย์เพลงเดียว มีทั้งเพลงช้าสโลว์ 

เพลงสนุกครึกครื้น ซึ่งเวลาบันทึกเสียงเขาจะ

เชิญแฟนเพลงมาอยู่ในสตูดิโอ ให้เสียงสนทนา

เป็นช่วงๆ กลายมาเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มซีรีส์  

Non-Stop Dancing อัลบั้มชุดแรกออกในปี 1965 เพื่อให้เป็นอัลบั้ม

ระดับอินเตอร์จากศิลปินอินเตอร์ ทางโพลิดอร์จึงเปลี่ยนชื่อศิลปิน 

จากแฮนซี ลาสต์ มาเป็นเจมส์ ลาสต์ ตัวอย่างเมดเลย์เพลงในอัลบั้ม 

เพลงช้าๆ อย่างเช่น Oh Happy Day /  In the Ghetto /  Don’t 

forget to remember ตัวอย่างเมดเลย์เพลงสนุกสนานครึกครื้นอย่าง

เช่น Jumpin’ Jack 

Flash  /  Harper Valley 

P.T.A  / Sunshine girl 

อัลบั้มซีรีส์ Non-Stop 

Dancing ขายดีมาก

ทั่วโลก ออกมากว่า 

25 ชุด ในยุคทศวรรษ 

1960s, 1970s ยกเว้น

อเมริกาที่ขายไม่ดี ขณะ

เดียวกันเจมส์ ลาสต์ 

ออกอัลบั้มเพลงบรรเลง 

ใช้วงเครื่องเป่า อัลบั้ม 

Trumpet aGoGo ที่มี

เพลง American Patrol 

ได้รับความนิยมทั้งใน

อเมริกาและไทย ซึ่งช่วงนั้นดีเจสุกรี จรกรรณ มีส่วนผลักดันงาน

หลายชิ้นของเจมส์ ลาสต์ ให้เป็นที่รู้จักในบ้านเรา อาจเป็นเพราะ   

สปอนเซอร์รายการส่วนหนึ่งคือเครื่องเสียงเทเลฟุลเกนจากเยอรมนี 

โดยมีบริษัท จเร จำากัด เป็นผู้นำาเข้า หลายคนคงจำากันได้

นอกจากอัลบั้มหลายชุดที่กล่าวข้างต้น ยังมีอัลบั้มอีกหลาย

ชุดของเจมส์ ลาสต์ ที่น่าฟัง อย่างเช่น Classics Up to date, 

Hammond aGoGo, Guitar aGoGo, James Last in Russia, The 

Greatest Songs of The Beatles, Viva Espana, Plays ABBA, 

Leave the Best to Last อัลบั้มหลายชุดของเจมส์ ลาสต์ ผู้เขียนยัง

เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ นานๆ ครั้งนำามาเปิดฟังพร้อมกับดูการแสดงสด

ของวงในช่องยูทูบ มันช่างวิเศษจริงๆ

ทำางานที่ทำาการไปรษณีย์ แฮนซีเป็นลูกคนสุดท้องในจำานวนพี่

น้อง 3 คน เมื่ออายุ 9 ขวบ เขาเริ่มเรียนเปียโนและทูบา ช่วงนั้น

ประจวบกับเยอรมนีอยู่ในภาวะสงคราม เมืองเบรเมนถูกเครื่อง

บินฝ่ายสัมพันธมิตรบอมบ์หนัก เนื่องจากแฮนซี อายุไม่ถึงที่จะถูก

เกณฑ์ทหาร เขาได้งานเป็นเด็กวิ่งส่งข่าวสารให้กับหน่วยป้องกัน

ภัยทางอากาศ จนกระทั่งสงครามยุติ ช่วงนั้นแฮนซีย่างเข้าอายุ 

14 ปี เขาเริ่มเปลี่ยนมาเล่นดับเบิลเบสจนคล่อง พี่ชายสองคนเห็น

ฝีมือ พยายามผลักดันให้เป็นนักดนตรี แฮนซีเข้าเรียนดนตรีเพิ่มเติม

ที่แผนกดนตรีวิทยาลัยทัพบกที่เมืองบักเบิร์ก (Buckeburg Military 

Music School) ขณะเดียวกันกิตติศัพท์ฝีมือเล่นดับเบิลเบสเลื่อง

ลือไปทั่วเยอรมนี เขามักมาที่หนึ่งในงานประกวดแข่งขัน ฝีมือเล่น

ดับเบิลเบสเหนือชั้นทำาให้เขาได้งานเป็นนักดนตรีกับวงเรดิโอเบรเมน

แดนซ์ออร์เคสตร้า

ปี 1948 แฮนซี ลาสต์ ฟอร์มวงเองกับเพื่อนนักดนตรีชื่อวง 

เจมส์ ลาสต์ นอกจากออกอัลบั้ม เปิดแสดงคอนเสิร์ต เขา

ยังแต่งเพลงอีกด้วย หลายเพลงที่โดดเด่ด อย่างเช่น Games that 

lovers play ขับร้องโดยเอ็ดดี ฟิชเชอร์, Fool ขับร้องโดยเอลวิส เพรส

ลีย์, Happy Heart ขับร้องโดยแอนดี วิลเลียมส์ และเพตูลา คลาร์ก, The 

Lonely Sheherd เป่า pan pipe โดย Zamfir เพลงหลังผู้กำากับเควน

ติน ทารันติโน นำาไปประกอบใน

หนัง Kill Bill Vol. 1

ถึงแม้เจมส์ ลาสต์ จะ

ประสบความสำาเร็จ มีรายได้

มหาศาล มีบ้านอยู่ทั้งในฮัมบูร์ก 

เยอรมนี และบ้านตากอากาศที่

เมืองเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา 

แต่เขาเป็นคนดื่มจัด เจ้าชู้ แต่

รักลูกน้อง เขามีสถานที่พักตาก

อากาศสร้างไว้รับรองนักดนตรี

ของเขา เจมส์ ลาสต์ แต่งงาน

มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกกับ 

Waltraud Last (1955-1997) 

เธอทิ้งลูกชายและลูกสาวไว้เป็น

พยานรัก ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต

ในปี 1997 ครั้งที่ 2 แต่งกับ Christine Grundner ในปี 1999 เจมส์ 

ลาสต์ เสียชีวิตขณะนอนหลับที่บ้านพักในเมืองเวสต์ปาล์มบีช เมื่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2015 ขณะมีอายุ 86 ปี ถึงแม้เจมส์ ลาสต์ จะ

เสียชีวิต แต่แฟนเพลงที่ชื่นชอบกับงานของเขา รวมทั้งนักดนตรี

ประจำาวงยังมีอยู่หลายรุ่น หลายคนหันมาฟอร์มวง The James Last 

Tribute Orchestra แฟนเพลงหลายคนรวมตัวมาก่อตั้งชมรม The 

James Last Appreciation Society สืบสานตำานานเจมส์ ลาสต์ ให้

มีอยู่ต่อไป.

เพราะโลกมีคนโกง เรื่องคนแลกลโกงจึงเป็นหัวข้อ

สนทนาในหมู่เพื่อนฝูง และในกรณีที่เป็นข่าวเด่น ข่าวดัง คุย

กันทั่วบ้านทั่วเมือง ก็จะแปรรูปเป็นหนัง และล่าสุด สตริม

มิงไปเมื่อศุกร์ที่แล้ว (11 ก.พ.) คือ แอนนา มายา ลวง หรือ 

Inventing Anna ซีรีส์ 9 ตอนจบของเจ้าป้าชอนดา ไรมส์... 

แกะรอยแอนนา เดลวีย์ ไฮโซสาวเจ้าของฉายานักตุ๋นโซโห 

เป็นจริงอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่แต่งขึ้นทั้งหมด - 

This story is completely true. Except for the parts that 

are totally made up กราฟฟิกนำาทุกตอน บอกให้รู้ว่าซีรีส์ที่

แปลงจาก How Anna Delvey Tricked New York’s Party 

People บทความปี 2018 ในนิตยสาร New York ของเจสซิ

กา เพรสเลอร์ มาแบบเดียวกับบทความเมื่อสามปีก่อน The 

Hustlers at Scores เป็นวัตถุดิบของ Hustlers หนังปี 2019 

ของ เจนนิเฟอร์ โลเปซ นำาเสนอในรูปนิยายจากเรื่องจริง ที่

ว่าด้วยบทความแฉ หรือพูดให้ดูดีคือ ตีแผ่ชีวิตไฮโซสาวนักตุ๋น

ของวิเวียน เคนน์ นักข่าวสาวแห่งนิตยสารแมนฮัตตัน 

เริ่มเรื่องด้วยการแนะนำาตัว แอนนา โซโรคิน ที่รู้จักใน

ชวนให้หงุดหงิดพฤติกรรม 

ไม่ปลื้มแต่กลับถูกครอบงำา

ตกอยู่ใต้อิทธิพลของแอนนา 

และตัวละครที่เหลือที่เป็น

เหยื่อของแอนนา ก็มีอาการ

คนสมองกลวง ชวนให้

สงสัยว่าถูกป้ายยาหรือไร 

เว่อร์วัง อลังการ คือ 

ฉากหลังโรงแรมหรู งาน

ปาร์ตี้ เครื่องบินเจ็ต ไป

จนถึงที่พักที่โมร็อกโก ส่วน

เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม โดย

เฉพาะตอนสุดท้าย ที่กลาย

ที่โชว์ชุดสวยของแอนนา 

กลับมาที่เนื้อหา เมื่อค้นข้อมูลจะพบว่าหยิบมาจากรายงาน

ข่าว ไม่ได้ลงลึกปูมหลังของแอนนา แม้พยายามขุดคุ้ย ขนาดบิน

ไปหาพ่อที่เยอรมนี ผลลัพธ์บอกด้วยภาษาบ้านๆ ว่าไม่ได้อะไร 

ไม่ได้มีบาดแผลจากการเลี้ยงดู ทำาให้เราเห็นว่าสำาหรับบางคน 

ความโกงถูกกำาหนดไว้ในดีเอ็นเอ 

ส่วนกลยุทธ์การตุ๋น เล่นกับการสร้างภาพ สร้างเรื่อง การ

แฝงตัวเข้าสังคม งานปาร์ตี้ ถ่ายรูปกับคนดัง ทำาให้เห็นอิทธิพล

ของโซเชียลมีเดีย อวดรูปในเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และที่ทำาให้

จับไม่ได้ เพราะหน้าตา เหล่าคนดังไฮโซที่เป็นเหยื่อไม่ยอมบอก 

ด้วยเหตุผลประจานสติปัญญาของตัวเอง 

เพราะตัวละครหลักเป็นผู้หญิง จึงมีประเด็นเรื่องสิทธิสตรี 

เล่นกับตรรกะที่ว่าการทำาธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่านี้ใครๆ ก็ทำา 

และหากเป็นผู้ชายจะได้รับคำาชมเป็นฉลาด มีประเด็นเรื่องชนชั้น 

เป็นพฤติกรรมยกระดับชนชั้นของตัวเอง และเป็นการตามฝัน

ของคนอเมริกัน ที่ปรารถนาจะเป็นคนเด่นคนดัง ได้รับการจดจำา

ในฐานะตำานาน  

Inventing Anna เดินตามรอยหนังนักตุ๋น สะท้อนความ

กลวง ความลวง ในสังคมมหรสพ.   

ฐานะไฮโซสาวทายาทเศรษฐีชาวเยอรมัน ที่มีมรดกกว่า 

60 ล้านดอลลาร์ ที่มีชีวิตเหนือระดับในชื่อ แอนนา เดล

วีย์ ที่ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร การ

จับกุมที่เป็นข่าวเด่นประเด็นดัง จุดประกายความสนใจ 

นักข่าวว่าที่คุณแม่ วิเวียน อยากต่อยอดเรื่องราว นำา

เสนอในรูปของสกู๊ปพิเศษ นำาเสนอเป็นซีรีส์ เจาะเบื้อง

หลังเบื้องลึกชีวิตและกลโกงของเธอ 

จากนั้นก็เข้าสู่โหมดการทำางาน จาก

การนำาเสนอเจ้านาย 

หาข้อมูล หาแหล่ง

ข่าว และแหล่งข่าว

หลักคือ ตัวแอนนา ที่

ต้องหอบสังขารท้อง 

7 เดือนไปหาคุก เพื่อ

บอกกล่าว หว่านล้อมขอ

สัมภาษณ์...เป็นจุดเริ่มต้น

ของความสัมพันธ์ของทั้ง

คู่ เดินหน้าต่อในแบบหนัง

ชีวิตคนข่าว คู่กันไประหว่าง

การทำางาน ขุดคุ้ยข้อมูล สัมพันธ์แหล่งข่าว 

เพื่อน แฟน ทนาย ของแอนนา การปะติดปะ

ต่อ สอบทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ที่มีสาม

เพื่อนนักข่าวรุ่นลายครามเป็นผู้ช่วย 

 เรื่องราวของแอนนา ที่มาในรูปของเรื่องเล่าจะปากคำาของแหล่ง

ข่าวว่าด้วยพฤติกรรม

ตามที่เป็นข่าว นั่นคือ

การใช้ชีวิตเหนือระดับ 

การทำา วางตัว เพื่อแฝง

ตัวเข้าสังคมไฮโซ โดยมี            

เนฟ-เนฟฟาทารี เดวิส 

พนักงานดูแลแขก ณ 

11 Howard โรงแรมหรู

ที่พักของแอนนาเป็นตัว

ช่วย ที่มาที่ไปของการ

ตั้งมูลนิธิ Anna Delvey 

Foundation การสร้างภาพลักษณ์นักธุรกิจเพื่อการหาทุน วีรกรรม

การเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ต

ส่วนตัวโดยไม่ต้องเสียเงิน ขาด

ไม่ได้คือ ทริปโมร็อกโก ที่ทำาให้

ความแตก ถูกจับได้ว่าเป็นไฮ

โซกำามะลอ และที่เป็นไฮไลต์

คือตอนสุดท้าย การขึ้นศาล 

ที่กลายเป็นโชว์เดี่ยวของเธอ 

ลักลั่นระหว่างดรา                        

มาและคอมมิดี ด้วยการ

แสดงในแบบเล่นใหญ่เกิน

เบอร์ กระโดดไปมาระ

หว่างคนกับตัวการ์ตูน

ของเหล่านักแสดง 

จากนักแสดงเจ้าของ

รางวัลเอมมี 2 สมัยจาก 

Ozark น้องจูเลีย การ์เนอร์ ผู้รับบทแอนนา 

สำาเนียงสาวรัสเซียโตในเยอรมนีของเธอปวดประสาทมาก การแสดง

มาแบบนางอิจฉาในละครหลังข่าวบ้านเรา นางเอก (?) ของเรื่อง วิ

เวียน เคนท์ รับบทนี้โดยแอนนา ชลัมสกี นักข่าวสาวท้อง 7 เดือน รัชชพร เหล่าวานิช

ใ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

คิดถึง‘เจมส์ ลาสต์’

Inventing Anna
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11ดวง/อาหาร

อแนะนำ�ร้�น “ไทยรุ่งเรือง” 

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่ขึ้นชื่อ

ในเรื่องความเอร็ดอร่อยทั้ง

ซอสเย็นตาโฟ น้ำาซุปและลูกชิ้นปลาทำา

เองเครื่องแน่นชาม เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิด

ขายมานานกว่า 50 ปี ตั้งอยู่เชิงสะพาน

เจริญผล ข้ามคลองแสนแสบ ตรงข้าม

ห้างเทสโก้ โลตัส ถนนบรรทัดทอง

กินก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟต้องส่ังเส้น

ใหญ่จะแห้งหรือน้ำาก็แล้วแต่ชอบ ร้านน้ี

ราดน้ำาซอสเย็นตาโฟชุ่มฉ่ำาสีสันน่ากิน ปรุง

รสใหม่โดยเค่ียวให้เดือดนาน 1 ช่ัวโมง 

เติมน้ำาส้มสายชู น้ำาตาลและพริกข้ีหนู จน

เข้ากันลงตัว รสชาติเข้มข้นและจัดจ้าน 

ลองชิมซอสเปล่าๆ ก็ต้องยกน้ิวให้ เพราะ

อร่อยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเพ่ิม

เครื่องเคียงในชามมีทั้งลูกชิ้นปลา 

ลูกชิ้นเห็ดหอม ลูกชิ้นกุ้ง ฮื่อก้วยทอด

และฮื่อก้วยต้ม ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักจาก

ปลา 3 ชนิด คือ ปลาอินทรี ปลาหาง

เหลืองและปลาดาบ เทคนิคทำาลูกชิ้น

ปลาให้อร่อยคือ ต้องคัดเลือกเนื้อปลา

สดๆ ใหม่ๆ และไม่ใช้ปลาแช่แข็ง ทำาให้

ได้ลูกชิ้นที่มีความหวาน เคี้ยวเด้งดึ๋งและ

ไม่มีกลิ่นคาว อีกทั้งเพื่อความปลอดภัย

ต่อสุขภาพลูกค้าจึงไม่ใส่สารกันบูด ไม่

แช่สารเคมี

ลูกชิ้นที่ขายดีที่สุดคือ ฮื่อก้วย

ทอด เนื้อปลา 3 ชนิดดังกล่าวผสมกับ

สาหร่าย ต้นหอมและเครื่องปรุงรสเพียง 

2 อย่าง คือเกลือกับน้ำาตาล 

นำาไปทอดในกระทะน้ำามัน

ท่วม ลูกค้านิยมสั่งแยกมา

กินต่างหาก เสิร์ฟพร้อมน้ำา

จิ้มรสเด็ดที่ผมลองชิมแล้ว

ชื่นชอบมากเพราะอร่อยเป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมือนร้าน

ทั่วไป ส่วนผสมทำาจากพริก

ขี้หนูสวนกับพริกแดง กระเทียมไทย น้ำาปลา น้ำาส้มสายชูและน้ำา

มะนาว แค่นี้ก็อร่อยเหาะ เพราะคนปรุงเป็นเชฟเก่าจากโรงแรมดัง

น้ำาซุปก๋วยเตี๋ยวมีทั้งรสหวานและเค็มเข้ากันลงตัว โดยต้ม

กระดูกหน้าแข้งที่เรียกว่า “คาตั๊ง” ทำาให้น้ำาซุปมีกลิ่นหอม และ

กระดูกสันหลังหรือ “เอียเล้ง” ทำาให้น้ำาซุปมีรสหวาน ส่วนรสเค็ม

ได้จาก “ดอกเกลือ” หรือเกสรเกลือที่ให้รสชาติดีกว่าเกลือเม็ด มีรส

เค็มอมหวานกลมกล่อมแต่มีราคาแพงกว่าเกลือชนิดอื่น หากใคร

อยากลองทำาน้ำาซุปเอง ก็ลองไปซื้อดอกเกลือมาใช้บ้างโดยไม่ต้อง

พึ่งน้ำาปลาหรือซอสปรุงรสอื่นๆ เลย

นอกจากลูกช้ินปลาแล้ว ร้านน้ีก็มี “เก๊ียวหมูทอด” ขาย

แยกต่างหาก จานละ 40 บาท เอาไว้ทานเล่นกับน้ำาจ้ิมหรือกินกับ

ก๋วยเต๋ียวก็อร่อย ข้างในเก๊ียวมีเน้ือหมูบดปรุงรสด้วยซอส พริกไทย 

รากผักชีและกระเทียม ตัวแป้งกรอบหวานมัน หมูนุ่มเค้ียวเพลิน

ราคาก๋วยเตี๋ยวธรรมดาชามละ 50 บาท พิเศษ 60 บาท 

เปิดขายตั้งแต่เวลา 10.30-20.30 น. หยุดทุกวันอังคาร จอดรถ

ได้ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2214-1963.

ข

บิ๊กตู่ฐานอำานาจแตก..แต่..

รูปดวงชะต�พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� และด�วจร

สำ�คัญ

ทักษ�เดิม ตกภูมิเสาร์-ทักษ�จร ตกภูมิกลาง-เกตุ

ตั้งแต่ปลายปี 2564 ผู้เขียนได้ทำานายดวงชะตาเมือง

รัตนโกสินทร์ปี 2565 ว่า ตั้งแต่วันที่ 29 มีน�คม 2565 จะเริ่ม

ต้นเห็นลางเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมือง (มีหลายระดับ)-ไปถึง

สิ้นปี (พระราหูจร 8 ทับลัคนาและอาทิตย์ ๑ ดวงเดิมดวงเมือง)

ระยะแรกสุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอาจถึงยุบ

สภา คือระหว่างประมาณ 14 เมษายน-15 พฤษภาคม 2565 

ก่อน-หลังประมาณ 7 วันตามสูตรเดิม คือไปถึงวันจะเปิดประชุม

รัฐสภาสมัยสามัญ 22 พฤษภาคม 2565

คราวนี้มาตรวจแนวโน้มความเป็นไปหรือชะตาจรในระยะ

อันใกล้ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าแนว

โน้มทั้งดี-ร้ายจะเป็นเช่นไรดังนี้

จุด ก. ตอบคำาถามน้าเปลว สีเงิน ถึงหลักโหรว่าทำาไมพล

เอกประยุทธ์ถูกไล่เป็นระยะๆ เพียงแต่จะได้หรือไม่เท่านั้น มาจาก

ปรากฏการณ์ที่เริ่มเป็นมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เพียงแต่ช่วง

แรกกลุ่มไล่หวังสูงยิงข้�มหัวพลเอกประยุทธ์อย่�งน่�อัศจรรย์ 

แล้วการไล่นี่เริ่มต้นอย่างจริงจังอีกครั้งตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2563 

เป็นต้นมา

เกณฑ์ท�งโหรที่ใช้ทำ�น�ย คือพระเสาร์จร 7 ตัวแทนโทษ

ทุกข์ เดินมาทับลัคนาที่สถิตราศีมังกรซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำาคัญของ

ชีวิต ผลเป็นไปตามนิทานโหรว่า เรื่องหนักๆ จะเกิดระยะในช่วง

นั้น เหมือนพระยาโปริสาท กษัตริย์ ได้กินเนื้อคนแล้วติดใจเลิกไม่

ได้ ราษฎรจึงขับออกจากเมืองตามโฉลก…เส�ร์จรประทับลัค-นะ

นั้นจะหม่นหมอง เสียทรัพย์และสิ่งของ ครุเหตุจะพึงมี ดังโปริ 

ส�ทร�ษ- ฎรเข�ขับหนี จ�กขัตติย�ศรี  ศิริร�ชนคร..

เพียงแต่เจ้าชะตานี้ ลัคน�สถิตร�ศีมังกรพระเส�ร์ (๗) 

เป็นด�วประจำ�ชีพ และดวงเดิม สถิตในจุดที่ให้คุณ คืออยู่ในรา

ศีตุลได้มาตรฐานสูง (อุจ) จึง แม้ระยะเส�ร์จรทับลัคน�จะแบก

ภ�ระหนัก-เครียดส�รพัดแต่ก็แคล้วคล�ดอย่�งเหลือเชื่อ เรื่อง

ร้�ยที่เกิดไม่แรงนัก

ทั้งนี้ รวมทั้งเมื่อถูกลูกพรรคหักหลังเมื่อคร�วอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจ ก็เป็นผลจากพระเสาร์จร (7) นี้ทำามุมถึงพระศุกร์ดวง

ถึงพรรคพลังประช�รัฐ ที่มีปัญหามากมายอยู่แล้ว ปกติถ้าคนมา

ดูดวงก็จะแนะนำาให้ย้ายบ้าน-ที่ดิน-เปลี่ยนรถไปตามเรื่องราวเท่า

ที่โหรจะคิดได้ แต่สำ�หรับเจ้�ชะต�นี้ถ้�จะบอกให้เปลี่ยนพรรคที่

สนับสนุนก็คงเป็นไปย�ก

เกณฑ์นี้จะเป็นไป 18 ตุลาคม 2566 หรือ 18 เดือน

จุด จ. ด�วเดช-พรรคจะแตกอย่�งไร เจ้�ชะต�ยังมีมิตร

ช่วยเหลือก�รง�นเพียบ ทั้งนักเลง คนเฒ่�คนแก่ คนเครียดๆ 

พ่อหม้�ยแม่หม้�ย ฯลฯ ด้วยพระราหูจร 8 เล็งใส่พระเสาร์ดวง

เดิม (๗) ดาวประจำาชีพที่สถิตราศีตุลดินแดนการงาน-เป็นคู่มิตร

ใหญ่ ทำาให้แช่มชื่นขึ้น ตามตำาราบอกจะได้เมียสาว ซึ่งผู้เขียน

ตีความว่า เจ้�ชะต�จะได้เพื่อนร่วมง�นหรือหุ้นส่วนชีวิต (คว�ม

หม�ยเดียวกับเมีย) ที่อ�ยุน้อยๆ

และอีกตำาราบอกมิตรสหายจะให้ลาภแต่ระวังเจ็บไข้เพราะ

อาหารไม่กินเนื้อมากตามโฉลก…มิตรสห�ยอันกล้�ห�ญ สู่สถ�น

ได้ล�ภใหญ่ หนึ่งโสดจะเป็นไข้ ประหยัดกินมังส�…

จุด ฉ. เกณฑ์ตัดสินท�งชีวิตด้วยบุญเก่�หนุนนำ�ตั้งแต่ 8 

เมษ�ยน 2565 เป็นต้นไป ให้ชะต�ฟื้นแบบเหลือเชื่อ-ถึงสิ้นปี

ฉ.1 ท�งโหรคือ พฤหัสบดีจร (5) จะเริ่มเข้าเดินในราศีมีน-

ภพที่สาม-สหัชชะของดวงชะตาบุญเก่าให้ผลดีตามโฉลก..ถึงบุญ

เพรงคนยำ�เกรงให้ล�ภ�…

พฤหัสบดีจร (5) ทับพระอาทิตย์ดวงเดิม (๑) ได้คู่มิตรใหญ่ 

มิตรช่วยเหลือ เป็นคู่ที่สอง (เพิ่มจากราหูจร 8 เล็งเสาร์ ๗ ตาม

จุด จ.)

พฤหัสบดีจร (5) ทับพระศุกร์ดวงเดิม (๖) ตัวแทนงานเป็นคู่

โชค (รวมทั้งเป็นตัวแทนลูกๆ ด้วยที่พลอยได้ผลบุญจากพ่อ)

สำ�คัญที่สุดคือพฤหัสบดีจร (5) เล็งใส่พระจันทร์ ๒ ดวง

เดิม ที่สถิตราศีกันย์เป็นคู่ธาตุส่งให้ดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นทันที แม้

จะมีคนกลุ้มรุมให้ร้�ยป้�ยสีเจี๊ยวจ๊�วแบบฝนตกขี้หมูไหล เพราะ

พฤหัสบดีจร (5) ถึงพระอังคารดวงเดิม (๓) ตามโฉลก…สุรโทษชน

ทั้งหล�ย จะประจักษ์กะตน…ก็จะพลิกกลับเป็นคุณ

ฉ.2 ในอดีตที่พฤหัสบดีจร (5) ถึงพระจันทร์ดวงเดิม (๒) 

และให้คุณกับเจ้�ชะต�ม�แล้วคือ

- เป็น ผบ.ทบ. 1 ตุลาคม 2553

- ดวงชะตากำาลังเข้าที่คับขันเป็นอภิมหาอึดอัดด้วย

เดิม (๖) คู่ศัตรูจึงถูกหักหลัง-ผิดหวัง-อกหัก-รักคุดไป

เรื่อย โหรเห็นแล้วทำานายไปเถิดมักไม่พลาดเป้า

เกณฑ์ถูกไล่และถูกหักหลังนี้ยังจะเป็นไปถึง 1 

มีน�คม 2566

จุด ข. เกณฑ์ถูกแย่งของรักคือตำ�แหน่งน�ยก

รัฐมนตรีเอ�ดื้อๆ ทั้งไล่ ทั้งยกมือไหว้ขอให้ลาออก 

ทั้งเกือบถูกหักหลังกลางสภาที่เริ่มลางเกิดใกล้เคียง

กับเกณฑ์ ก. คือตั้งแต่ประมาณ 10 กันยายน 2563 

เป็นต้นมา

เกณฑ์นี้เป็นไปต�มตำ�ร�โหรอย่�งน่�อัศจรรย์ใจคือ พระ

ราหูจร (8) เข้าไปเดินในราศีพฤษภ ภพที่ห้า-ปุตตะของดวงชะตา 

ให้ผลตามโฉลกคือ…เพื่อนปองของเร�ขัดข้องก็จะเอ�….

ครั้นพอเอาไม่ได้เพื่อนก็คอนเวิร์สทางใครทางมันไป 21 คน 

อันเป็นผลจากพระราหูจร (8) ทับพฤหัสบดีดวงเดิม (๕) ซึ่งผลมัก

จะออกมาได้ครึ่ง-เสียครึ่งอยู่แล้วด้วย พระราหูเจอจักรพฤหัสบดี

ขว้างใส่กลางตัวขาดกระเด็นไปคนละทาง แต่พระราหูก็ไม่ตาย

เพราะได้ดื่มน้ำาอมฤต รอจังหวะอ�ละว�ดต่ออีก โดย เกณฑ์นี้จะ

เป็นไปถึง 29 มีน�คม 2565 ก็จะจบลง แต่ราหูจร (8) ก็รอที่จะ

อาละวาดในรูปแบบใหม่ที่ร้ายกาจกว่าเดิม

จุด ค. ระหว่�งวันเกิดที่ 21 มีน�คม 2565-21 มีน�คม 

2566 เกณฑ์ชะตาอับ-เฉาๆ-ต้นร้ายปลายดี-ต้นดีปลายร้าย พึงสงบ

จิตใจ ด้วยหลักทักษ�จร ตกภูมิกลางหรือภูมิเกตุ

แล้วระยะวันเกิดปีนี้-วันเกิดปีหน้� ถือว่�พระเส�ร์ด�ว

ประจำ�ชีพเป็นก�ลกิณีจร แต่ให้ โทษน้อยกว่�ปกติครึ่งหนึ่งจึงค�ด

ว่� ที่เคยถูกไล่แบบพลาดเป้าก็จะเข้าเป้าขึ้น ที่ถูกหักหลังก็จะเห็น

รุนแรงขึ้น รวมทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากเปิดสภาสมัยประชุม

สามัญตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากเจ้าชะตายังไม่

ยุบสภาก่อนก็คงจะดุเดือดขึ้น เป็นต้น

อีกทั้งเจ้าชะตาควรระวังตัวเพราะกรรมเก่าแรง-โรคเก่า

กำาเริบ เช่นหัวใจ หรือหลัง หรือกระดูก-หรือเส้นประสาท-หรือ

ผิวหนัง-หรือลำาไส้ (พระเสาร์จรถึงพระอาทิตย์ดวงเดิม ๑-ถึงพระ

ศุกร์ดวงเดิม ๖-ถึงพระเสาร์ดวงเดิม ๗)

จุด ง. หยุดปร�กฏก�รณ์ถูกแย่งของรักเป็นเริ่ม

ปร�กฏก�รณ์ฐ�นร�กอำ�น�จเริ่มแตกตั้งแต่ 29 มีน�คม 2565 

เป็นต้นไป อันเนื่องจากพระราหูซึ่งเป็น ตัวแทนอำ�น�จ-ตบะ-

บ�รมี หรือที่ทางทักษา เดชในทักษ�เดิม เข้าไปเดินในราศีเมษ 

เป็นสี่-หรือพันธุกับลัคนาถือเป็นดวงแตกหรือพินทุบาทว์ประเภท

หนึ่ง (ราหูสี่-สองซ้อน-แทรกซ้ำาสิบสอง) ที่อาจ เกิดปัญห�ทุกข์ๆ 

ย�กๆ กับตำ�แหน่ง-อำ�น�จตบะ-บ�รมี-มีคนก่อกวนให้รำ�ค�ญ

ตามโฉลก..จะรำ�ค�ญ คนส�ม�นย์จะหม�ยปอง..

ผู้เขียนอ่านว่าราหูจุดนี้คงจะทำาให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นใน

ฐานรากบ้านเดิม (พันธุ) ของตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี อันหม�ย

สถานการณ์ โควิด-19 รุมเร้ามาก-ครั้นวันที่ 17 มีนาคม 2563 รูป

ที่ถ่ายร่วมกับคณะแพทย์คนสำาคัญของประเทศที่เจ้าชะตาเชิญ

มาหารือที่ทำาเนียบรัฐบาล เช่นนายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ฯลฯ รูป

เดียวทำาให้ฟื้น ประชาชนมีกำาลังใจสู้ ซึ่งวันนั้นพฤหัสบดีจรถึง

พระจันทร์ดวงเดิมเป็นวันแรกสำาหรับรอบนั้น

- ต่อมาสถานการณ์เจ้าชะตากำาลังร่อแร่เข้าข่ายอภิมหา

อึดอัดอีกรอบด้วยม็อบต่างๆ ก้าวล่วงสถาบัน+เจ้าชะตาเองก็ถูก 

ไล่ล่า+อัยการไม่ฟ้องคดีบอส+กลุ่มคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และสี่

กุมารถอนตัวจากรัฐบาลจนคน-บางสื่อถามผู้เขียนว่านายกฯ จะไป

รอดหรือไม่ ผู้เขียนบอกว่า ถ้�เจ้�ชะต�เถลือกไถลไปถึงวันที่ 14 

พฤศจิก�ยน 2563 จะรอด (น่าจะยังมีคนจำากันได้อยู่)

- ต่อมาครั้น 14 พฤศจิกายน 2563 ที่พฤหัสบดีจร (5) ถึง

พระจันทร์ (๒) อีกรอบ ผลคือดวงชะตาฟื้นอีกครั้งด้วยองค์การ

อนามัยโลกชมไทยว่ารับมือโควิด-19 ได้ดี+ผลโพลโครงการคนละ

ครึ่งประทับใจประชาชนเกินร้อยละห้าสิบ

คราวนี้ตั้งแต่ประมาณ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ก็ไม่รู้

ว่าอะไรที่จะช่วยหนุนนำาดวงชะตา

สรุปช่วงขลุกขลิก ที่ดวงเมืองมีน้ำาหนักที่จะยุบสภารอบ

แรก (อาจจะเปลี่ยนแปลงระดับอื่น) ของปี คือระหว่าง 14 

เมษายน-15 พฤษภาคม 2565 ก่อนหลังเจ็ดวันที่จะยาวไปถึงวันที่ 

22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่จะเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัย

สามัญที่ฝ่ายค้านจะเริ่มยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียบหลังเจ้าชะตา

ไม่ให้ยุบสภาหลังยื่นนั้น

จึงภายในประมาณ 22 พฤษภาคม 2565 อะไรก็เกิดได้ใน

ทางการเมือง ซึ่งผู้เขียน เคยพูดว่� ถ้�ไม่ยุบก็ป�ฏิห�ริย์ เพร�ะ

มุมด�วจรที่ทำ�กับดวงเดิมดวงเมืองเช่นนี้เคยยุบสภ�ม�แล้ว

หล�ยครั้ง หนึ่งในจำ�นวนนั้นคือพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ เคย

ยุบเมื่อ 1 พฤษภ�คม 2529

แต่ก็นั่นแหละ เจ้าชะตานี้ก็สร้างปาฏิหาริย์มาแล้วบ่อยๆ

ด้วยพฤหัสบดีจร (5) ถึงพระจันทร์ดวงเดิม (๒)

และถ้าจะเดินหน้าสู้ต่อไป คาดว่าเจ้าชะตาเจอหนักหน่วง

แน่ และยังต้องตีฝ่าด่านหินเป็นระยะๆ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อ

ไป แต่ก็ยังมีทางรอดไปถึงการประชุมเอเปกด้วยการ ปรับตัวเอง-

เพื่อน-พี่น้องน้ำ�มิตร-ก�รทำ�ง�น

จุด ช. เริ่มจาก 8 เมษายน 2565 (ก่อนหน้าสักเจ็ดวัน) 

เป็นต้นไป เจ้าชะตาจะเกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงราวแผ่นดิน

ไหว-ภูเขาไฟระเบิดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง-พี่น้อง-เพื่อนหรือพี่

น้องน้ำามิตรที่รักกันเหมือนพี่น้องเป็นระยะๆ ในระดับเปลี่ยนภูมิ

ทัศน์ของชีวิตในเรื่องราวเหล่านี้ ไปเลย

สุดท้�ย ครูโหรท่านหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วท่านหนึ่งเขียนไว้ 

และผู้เขียนจะบอกทุกคนท่ีมาดูดวงชะตาว่า ดวงด�วบนท้องฟ้�เป็น

เพียงส่ิงบ่งบอกท่ีจะใช้ประกอบก�รตัดสินใจ (และก็อย่าไว้ใจโหร

สมัครเล่นนักว่าจะแม่น) แต่ก�รกระทำ�หรือก�รเลือกเป็นของมนุษย์

คราวนี้ก่อน 22 พฤษภาคม 2565 ทางเลือกทางการเมือง

ท้าทายพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยิ่งนัก.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

ไทยรุ่งเรืองเย็นตาโฟ

เชิงสะพานเจริญผล ถ.บรรทัดทอง



จัดทำ�แผ่นพับใบปลิวใช้ในก�รห�เสียงเลือกตั้ง ตลอดจนก�รที่น�ย

ทักษิณสื่อส�รผ่�นทวิตเตอร์–อัดคลิป เพื่อห�เสียงให้น�ยพิชัย เลิศพงศ์

อดิศร ผู้สมัครน�ยก อบจ.เชียงใหม่ ของเพื่อไทย นอกจ�กนี้ก็ยังมีกรณี

ร้องให้ กกต.สอบหลังจ�กน�ยวิฑูรย์ น�มบุตร อดีต รมว.ก�รพัฒน�

สังคมฯ และอดีตรองหัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ ให้สัมภ�ษณ์สื่อท้องถิ่น 

อุบลร�ชธ�นี ว่�มีก�รติดต่อพูดคุยท�งโทรศัพท์กับทักษิณ ในเรื่องที่ตัว

เองจะเข้�ไปอยู่กับเพื่อไทย รวมถึงก�รจะไปพบทักษิณที่ดูไบเพื่อคุยเรื่อง

นี้ อีกกรณี พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตที่ปรึกษ�พรรคเพื่อไทย ออกม�ระ

บุว่�ได้พูดคุยกับ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้�พรรคเพื่อไทย กรณีที่ไม่ได้

รับเชิญไปร่วมประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ จ.ขอนแก่น  ซึ่งพลเอกพัลลภ

ให้สัมภ�ษณ์ว่� นพ.ชลน่�นมีก�รอ้�งโยงไปถึงน�ยทักษิณ เป็นต้น 

ซ่ึงร่�งแก้ไข พ.ร.บ.พรรคก�รเมืองท่ีเพื่อไทยเสนอแก้ไขน้ัน ทำ�ให้ถูก

ยื่นเรื่องให้ กกต.สอบสวนเอ�ผิดเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยหล�ยคร้ัง พบว่�ใน

ร่�งแก้ไขมีก�รเสนอแก้ไขท่ีมีนัยสำ�คัญดังน้ี ในม�ตร� 10 ให้เพ่ิมข้อคว�ม

ต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของม�ตร� 28 แห่ง พ.ร.บ.พรรคก�รเมือง พ.ศ.2560 

“ก�รกระทำ�ต�มวรรคหน่ึงมิให้หม�ยคว�มรวมถึง ก�รท่ีบุคคลอื่น

น้ันได้ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลแก่พรรคก�รเมือง เพื่อ

ประกอบก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจกรรมของพรรคก�รเมืองน้ัน” รวมถึง

ในม�ตร�  11 ท่ีเขียนว่�ให้เพ่ิมข้อคว�มต่อไปน้ี เป็นวรรคสองของม�ตร� 

29 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ.2560 

“ให้นำ�คว�มในวรรคสองของม�ตร� 28 ม�ใช้บังคับแก่ก�รกระ

ทำ�ต�มวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ที่ก็หม�ยถึงว่� เสนอแก้ไขม�ตร� 29 โดยให้นำ�ข้อคว�มที่เสนอ

แก้ไขในม�ตร� 28 ม�ใส่ไว้ในม�ตร� 29 ที่เสนอแก้ไขด้วยนั่นเอง 

เพร�ะสองม�ตร�ดังกล่�วทำ�ให้พรรคเพื่อไทยถูกยื่นเรื่องร้องเรียนให้

ยุบพรรคหล�ยต่อหล�ยครั้ง จ�กกรณีมีข่�วหรือคลิปน�ยทักษิณเข้�ม�

เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเมืองของพรรคเพื่อไทย ทั้ง

ที่ถูกตัดสิทธิ์ท�งก�รเมืองจึงทำ�ให้เป็นสม�ชิกพรรคก�รเมืองใดๆ ไม่ได้ 

โดยหวังว่�ต่อไปห�กเกิดมีเรื่องทำ�นองนี้เกิดขึ้นอีก จะได้ไม่เปิดช่องให้ถูก

ยื่นเรื่องต่อ กกต.ให้สอบสวนเอ�ผิดพรรคเพื่อไทยนั่นเอง 

แต่ถ�มว่�มีโอก�สที่จะสำ�เร็จหรือไม่ ต้องบอกว่�คงย�ก เพร�ะ 

ส.ส.ฝ่�ยรัฐบ�ลโดยเฉพ�ะพลังประช�รัฐและสม�ชิกวุฒิสภ� ที่รวมกัน

แค่สองกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเสียงข้�งม�กของสม�ชิกรัฐสภ�แล้ว ยังไงก็คงไม่

ยอมร่วมสังฆกรรมแน่นอน เผลอๆ อ�จโดนตีตกตั้งแต่ว�ระแรกเลยด้วย

ซ้ำ� เพื่อให้ร่�งของ กกต.ผ่�นเท่�นั้น หรือต่อให้ผ่�นว�ระแรกไปได้ก็คง

ย�กที่จะยอมแก้ไขสองม�ตร�ดังกล่�วจนผ่�นออกม�เป็นกฎหม�ย. 

เปิดศึกกันไปอีกคู่ที่ “ชลบุรี” หลังคนเคยรักและอ�ศัยในบ้�น

เดียวกันออกม�โพสต์ซัดกันแหลก เปิดเรื่องโดย สุช�ติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงแรงง�น/ส.ส.ชลบุรี และ ผอ.พรรคพลังประช�รัฐ       

(พปชร.) โพสต์ข้อคว�มในเฟซบุ๊กเหน็บบ�งคน

“การอยู่ชายคาบ้านหลังใหญ่ นอกจากผู้อาศัยจะรู้สึกได้ถึงความ

อบอุ่นปลอดภัยแล้ว มันจะยิ่งดีไปกว่า ถ้ามีเจ้าของบ้านจิตใจกว้าง

ขวาง มีความเมตตากรุณา ทำาตัวเป็นดั่งมิตรภาพที่ดี ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล

ให้ใครๆ ก็อยากคบหา พาตัวเองเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ในทางกลับกัน ถ้า

อาศัยอยู่ชายคาบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ด้วยกันแล้วไร้ซึ่งความสุข-สงบ ต่อ

ให้บ้านหลังนั้นจะมั่นคงกับรากฐานชีวิตแค่ไหน คงไม่มีใครอยากอยู่ด้วย”

จ�กนั้นช่วงเวล�ต่อม� บิ๊กแป๊ะ-สนธย� คุณปลื้ม น�ยกเมือง

พัทย� อดีตหัวหน้�พรรคพลังชล โพสต์เฟซบุ๊กว่� “วันหยุดที่ผ่�นม�มีใคร

ต่อใครห่วงใยโทรม�ถ�มกันม�กเรื่องเลือกตั้งทั่วไปว่�กลุ่มเร�รักชลบุรีจะ

ต้องสล�ยตัว เพร�ะพลังประช�รัฐจะเลือกผู้สมัครม�ลงเอง หลังจ�กผม

ไปคุยกับ ‘ผู้ใหญ่’ ม�แล้ว ก็ได้เวล�ที่ผมพอจะม�เล่�สู่กันฟัง

ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน เพราะหลายปีก่อน

ก็ได้รับคำาร้องขอให้ไปร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์

พิเศษในขณะนั้นเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้ จนจู่ๆ ก็มีคนของพรรค

ประกาศว่าจะหาคนมาลง ส.ส.ทุกเขต ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคจึงไม่ยากที่

ผมจะสอบถาม ‘ผู้ใหญ่’ ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้น ผมได้รับคำาตอบสั้นๆ 

ว่า ‘มันก็อยากจะสร้างอาณาจักร อย่าไปสนใจ’ ’’

เรื่องน่�จะจบแค่นั้น....แต่ไม่ใช่ เพร�ะยังมีหล�ยอย่�งที่น่�คิด 

โดยเฉพ�ะประโยคที่ว่� อย่�ไปสนใจ

“จริงๆ ผมก็พยายามไม่สนใจมานาน เพราะคอยแต่คิดว่าการท่ีคน

คนหน่ึงจะพูดเท็จหลายเรื่องในท่ีต่างๆ เพื่อให้ตัวเองดูดีน้ันก็เห็นอยู่ดาษดื่น 

มีเพ่ิมมาอีกคนก็ไม่แปลก คล้ายกับเวลาหมาเห่า ถ้าไม่สร้างปัญหาร้าย

อะไร เราก็ไม่ควรไปดุ เพราะหมาก็ทำาตามสัญชาตญาณของหมา แต่คราว

น้ีต่างไป เพราะผมเร่ิมรู้สึกว่าหมาเร่ิมก้าวร้าว ท้ังท่ีอุ้มชูมายาวนาน”

แหล่งข่�วในชลบุรี ระบุว่� คว�มขัดแย้งของทั้งคู่ไม่ได้เพิ่งจะ

เกิด แต่มีม�ตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี 62 ที่ครั้งนั้น “สนธย�” ยอมไม่ส่ง 

ส.ส.พรรคพลังชล และออกม�ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประช�รัฐ โดยมี

สัญญ�ใจกับผู้ใหญ่ใน พปชร. 

ขณะที่ผลก�รเลือกตั้งออกม� ฝั่งสนธย�ไม่ได้ ส.ส.ต�ม

สนธยา คุณปลื้ม
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12 ในประเทศ

�รรอก�รลงโทษเป็นเครื่องมือที่ศ�ลใช้

ดุลพินิจลงโทษให้เหม�ะสมแก่ผู้กระทำ�

ผิดแต่ละร�ย โดยมีวัตถุประสงค์ในก�ร

แก้ไขฟื้นฟูให้ โอก�สจำ�เลยได้กลับตัวเป็นพลเมือง

ดี ไม่ต้องถูกจำ�คุกในระยะสั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 56 ดังนี้

1) เป็นคว�มผิดที่ศ�ลจะลงโทษจำ�คุกหรือปรับ

และในคดีนั้นศ�ลจะลงโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือ

ลงโทษปรับ

2) ผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกม�ก่อน หรือ

ห�กว่�ได้รับโทษจำ�คุกม�ก่อน แต่เป็นโทษสำ�หรับ

คว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ท หรือคว�มผิด

ลหุโทษหรือเป็นโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือเคยรับโทษจำ�คุกม�ก่อนแต่พ้นโทษจำ�คุก

ม�แล้วเกินกว่� 5 ปี แล้วม�กระทำ�คว�มผิดอีก โดย

คว�มผิดในครั้งหลังเป็นคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดย

ประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

3) ศ�ลได้คำ�นึงถึงเหตุเกี่ยวกับตัวจำ�เลย เช่น 

อ�ยุ  ประวัติ คว�มประพฤติ สติปัญญ� ก�รศึกษ�

อบรม สุขภ�พ  ภ�วะแห่งจิต นิสัย อ�ชีพ และสิ่ง

แวดล้อม หรือเหตุแห่งสภ�พคว�มผิด หรือเหตุอื่น

อันควรปร�นีแล้ว เห็นเป็นก�รสมควร

ห�กครบหลักเกณฑ์ดังกล่�วแล้ว ศ�ลย่อมมี

อำ�น�จที่จะพิพ�กษ�ว่�จำ�เลยมีคว�มผิดแต่รอก�ร

กำ�หนดโทษ หรือกำ�หนดโทษจำ�คุกแต่รอก�รลงโทษ

ไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้ โอก�สจำ�เลยได้กลับตัว

ภ�ยในระยะเวล�ที่ศ�ลจะได้กำ�หนด โดยศ�ลจะ

กำ�หนดเงื่อนไขเพื่อคุมคว�มประพฤติของจำ�เลยด้วย

หรือไม่ก็ได้

เงื่อนไขเพื่อคุมคว�มประพฤตินั้น ศ�ลอ�จ

กำ�หนดข้อเดียวหรือหล�ยข้อ ตัวอย่�งเช่น

(1) ให้ไปร�ยง�นตัวต่อเจ้�พนักง�นที่ศ�ล

ระบุไว้เป็นครั้งคร�ว เพื่อเจ้�พนักง�นจะได้

สอบถ�ม แนะนำ� ช่วยเหลือ หรือตักเตือนต�มที่

เห็นสมควรในเรื่องคว�มประพฤติและก�รประกอบ

อ�ชีพ หรือจัดให้กระทำ�กิจกรรมบริก�รสังคมหรือ

ส�ธ�รณประโยชน์ต�มที่เจ้�พนักง�นและผู้กระทำ�

คว�มผิดเห็นสมควร

(2) ให้ฝึกหัดหรือทำ�ง�นอ�ชีพอันเป็น

กิจจะลักษณะ

(3) ให้ละเว้นก�รคบห�สม�คมหรือก�ร

ประพฤติใดอันอ�จนำ�ไปสู่ก�รกระทำ�คว�มผิดใน

ทำ�นองเดียวกันอีก

(4) ให้ไปรับก�รบำ�บัดรักษ�ก�รติดย�เสพติด

ให้ โทษ  คว�มบกพร่องท�งร่�งก�ยหรือจิตใจ หรือ

คว�มเจ็บป่วยอย่�งอื่น ณ สถ�นที่และต�มระยะ

เวล�ที่ศ�ลกำ�หนด

(5) เงื่อนไขอื่นๆ ต�มที่ศ�ลเห็นสมควรกำ�หนด

เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทำ�คว�มผิด 

กระทำ�หรือมีโอก�สกระทำ�คว�มผิดขึ้นอีก ฯลฯ

เมื่อศ�ลพิพ�กษ�โดยรอก�รลงโทษดังกล่�ว

แล้ว  จำ�เลยต้องไม่ไปละเมิดกฎเกณฑ์เงื่อนไข                      

ที่ศ�ลกำ�หนดภ�ยในระยะเวล�ที่รอก�รลงโทษ                    

มิฉะนั้นแล้วศ�ลอ�จแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอน

เงื่อนไขคุมคว�มประพฤติข้อหนึ่งข้อใดเสีย หรือ

จะกำ�หนดเงื่อนไขข้อใดที่ศ�ลยังมิได้กำ�หนดไว้เพิ่ม

เติมขึ้นอีกหรืออ�จตักเตือน หรือจะกำ�หนดก�ร                                                                         

ลงโทษที่ยังไม่ได้กำ�หนดหรือลงโทษจำ�คุกซึ่งรอไว้นั้น

ก็ได้

นอกจ�กนี้ ห�กคว�มปร�กฏแก่ศ�ลว่�ผู้ที่รอ

ก�รลงโทษหรือรอก�รกำ�หนดโทษไปกระทำ�คว�ม

ผิดอื่นอันมิใช่คว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทหรือ

คว�มผิดลหุโทษภ�ยในระยะเวล�ที่รอลงอ�ญ� ศ�ล

ที่พิพ�กษ�คดีหลังจะบวกโทษที่รอก�รลงโทษไว้ใน

คดีก่อนเข้�ไปกับโทษในคดีหลังด้วย 

แต่ถ้�ภ�ยในระยะเวล�ที่รอลงอ�ญ� ผู้ที่รอ

ก�รลงโทษมิได้กระทำ�คว�มผิดขึ้นอีก กฎหม�ยก็

ถือว่�ผู้นั้นพ้นจ�กก�รที่จะถูกกำ�หนดโทษ หรือถูก

ลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี

ที่กล่�วม�ทั้งหมดก็คือโอก�สที่ศ�ลได้ให้แก่ผู้

กระทำ�ผิดบ�งร�ยในพฤติก�รณ์ที่ไม่ร้�ยแรงม�กนัก 

ได้กลับตนเป็นพลเมืองดีไม่ต้องถูกจำ�คุกในระยะสั้น 

โดยมีเงื่อนไขว่�ภ�ยในระยะเวล�ที่รอก�รลงโทษ

จะต้องไม่ไปกระทำ�คว�มผิดใดๆ ห�กผู้กระทำ�ผิดที่

ได้รับโอก�สยังไม่สำ�นึกกลับไปกระทำ�ผิดขึ้นอีก ก็

สมควรที่จะได้รับก�รลงโทษให้เข็ดหล�บ โดยมี

โทษจำ�คุกที่รอไว้ในคดีก่อนบวกแถมท้�ยเข้�กับโทษ

ในคดีหลังดังกล่�วม�ข้�งต้น.

โดย ช.ช้�งหัวหน้�

‘รอก�รลงโทษ’

ชลบุรีสะเทือน

เป้� แต่กลับได้ โควต�รัฐมนตรี ขณะที่ฝั่งสุช�ติอ้�งว่�ส�ม�รถ

พ� ส.ส.เข้� พปชร.ถึง 3 คน กลับไม่ได้รับก�รตกร�งวัลในคร�ว

แรก ขณะที่ฝั่งบ้�นใหญ่ก็โต้กลับว่� ส.ส.ที่ “เสี่ยเฮ้ง” อ้�งถึง 

2 คนนั้น ตนก็ร่วมทำ�ง�นไม่ใช่ฝีมือของ “สุช�ติ” เพียงคนเดียว  

อย่�งไรก็ต�ม ต่อม�เมื่อ “สุช�ติ” ได้รับแต่งตั้งเป็น รมว.

แรงง�น และเริ่มเติบโตท�งก�รเมือง พร้อมมีกระแสว่�อย�กแยกม� 

สร้�งบ้�นของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ทำ�ง�นสนองน�ยกฯ กระทั่งเป็น 

ส�ยตรงตึกไทยคู่ฟ้� แต่ฟ�งเส้นสุดท้�ยก่อนที่จะทำ�ให้ทั้งคู่ฟ�ดกันเดือด

ผ่�นโลกโซเชียล ก็หลัง “สุช�ติ” ได้รับบท ผอ.พปชร.  และจะขอเป็นผู้

พิจ�รณ�ตัวผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขตของเมืองชล   

การเมืองจังหวัดชลบุรีร้อนแรงขนาดนี้ ไม่รู้สุดท้ายจะจบกัน

อย่างไร. 

  

ในก�รประชุมร่วมสองสภ�วันที่ 24 ก.พ.นี้ ที่จะพิจ�รณ� ร่�ง

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ สองฉบับ คือ พ.ร.บ.ก�ร

เลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคก�รเมือง ที่จะมีร่�งที่เสนอโดยรัฐบ�ลคือ 

ร่�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ร่�งของวิปรัฐบ�ล

และร่�งของพรรคก�รเมืองฝ่�ยค้�น รวมด้วยกันสิบร่�ง

ร�ยละเอียดแต่ละร่�งก็มีที่ม�ที่ไปแตกต่�งกันไป  อย่�งร่�งแก้ไข 

พ.ร.บ.พรรคก�รเมืองของพรรคเพื่อไทย ที่น�ยชลน่�น ศรีแก้ว กับคณะ

เป็นผู้เสนอ จุดที่น่�สนใจคือ มีก�รเสนอแก้ไขม�ตร� 28 และ 29 ของ 

พ.ร.บ.พรรคก�รเมืองฉบับปัจจุบัน

 โดยที่ใช้อยู่ก็คือ ม�ตร� 28 บัญญัติว่� “ห้�มมิให้พรรคก�รเมือง

ยินยอมหรือกระทำ�ก�รใดอันทำ�ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สม�ชิกกระทำ�ก�ร

อันเป็นก�รควบคุม ครอบงำ� หรือชี้นำ� กิจกรรมของพรรคก�รเมืองใน

ลักษณะที่ทำ�ให้พรรคก�รเมืองหรือสม�ชิกข�ดคว�มอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่�

โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อม”

และม�ตร� 29 “ห้�มมิให้ผู้ ใดซึ่งมิใช่สม�ชิกกระทำ�ก�รใดอัน

เป็นก�รควบคุม ครอบงำ� หรือชี้นำ�กิจกรรมของพรรคก�รเมืองใน

ลักษณะที่ทำ�ให้พรรคก�รเมืองหรือสม�ชิกข�ดคว�มอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่�

โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อม”

ท่ีผ่�นม� สองม�ตร�ดังกล่�วทำ�ให้ พรรคเพื่อไทย ถูกยื่นคำ�ร้องไป

ยังคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังให้ ยุบพรรค หล�ยรอบแล้ว กับกรณีท่ี โทนี-

ทักษิณ ชินวัตร ถูกหล�ยบุคคลไปยื่นร้องต่อ กกต.ว่� เจ้�ตัวเข้�ไปแทรกแซง 

ครอบงำ�พรรคเพื่อไทยหล�ยคร้ังหล�ยคร� ท้ังท่ีไม่ส�ม�รถเป็นสม�ชิก

พรรคก�รเมืองได้ เนื่องจ�กถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินและถูกตัดสิทธ์ิ

ท�งก�รเมือง จึงมีคนร้องว่�น�ยทักษิณมีพฤติก�รณ์ท่ีอ�จกระทำ�ผิดม�ตร� 

28 และ 29  ของ พ.ร.บ.พรรคก�รเมือง เช่น คลิปวิดีโอคอลในง�นวันเกิด

ของเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้�พรรคเพื่อไทย ท่ีทักษิณพูดถึงก�รเตรียม

แผนก�รเลือกต้ังของพรรคเพื่อให้ชนะเลือกต้ังแบบแลนด์สไลด์ หลังเกรียง

พย�ย�มยุให้คุณหญิงพจม�น ณ ป้อมเพชร ม�เป็นหัวหน้�พรรคเพื่อไทย

และยังมีกรณีที่ถูกร้องเรียนว่�ช่วงเลือกตั้งน�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนจังหวัด ที่เพื่อไทยส่งคนลงสมัครในน�มพรรคที่เชียงใหม่และ

เชียงร�ย ปร�กฏว่� น.ส.วิส�ระดี  เตชะธีร�วัฒน์ ผู้สมัครรับเลือก

ตั้งน�ยก อบจ.เชียงร�ย ของพรรคเพื่อไทย ได้ทำ�สำ�เน�จดหม�ยของ

น�ยทักษิณ ที่เขียนด้วยล�ยมือมีข้อคว�มสนับสนุน น.ส.วิส�ระดี ม�

�พล วัชรพล อดีตผู้อำ�นวยก�รหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ช�ตะ ๒๗ ธันว�คม ๒๔๖๒ มรณะ ๒๑ กุมภ�พันธ์ 

๒๕๓๙ องค์ก�รเพื่อก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (UNESCO) ได้ประก�ศ

ยกย่องให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลกผู้มีบทบ�ทดีเด่นด้�นก�รศึกษ� 

และก�รสื่อส�รมวลชน และให้มีก�รเฉลิมฉลองในโอก�ส ๑๐๐ ปี

ช�ตก�ล เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่�นให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ห�คว�ม

รู้ซ่ึงมีผู้เปรียบว่�คว�มรู้เป็นทรัพย์ติดก�ยเร�จนต�ย ใครก็ขโมยเอ�

ไปไม่ได้ ดังคำ�กลอนของสุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวห�ร ผู้ได้รับก�ร

ยกย่องจ�กยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลกด้�นวรรณกรรมท่ี

ว่� “อันคว�มคิดวิทย�เหมือนอ�วุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก 

สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย” 

ในหนังสือไดอ�รีไทยรัฐเมื่อปี ๒๕๖๔ ยิ่งลักษณ์ วัชรพล 

ประธ�นกรรมก�รบริห�รไทยรัฐ กรุ๊ป ได้จัดทำ�พร้อมข้อคว�ม

อำ�นวยพรทุกท่�นและครอบครัว ทั้งยังมีข้อมูลที่น่�สนใจเกี่ยว

กับพิพิธภัณฑ์ “กำ�พล วัชรพล” ตั้งอยู่ที่อ�ค�รหม�ยเลข ๑ 

บริเวณหมู่อ�ค�รไทยรัฐ เลขที่ ๑ ถนนวิภ�วดีรังสิต สร้�ง

ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นอนุสรณ์สถ�นในโอก�ส

ที่ UNESCO ได้ประก�ศยกย่องให้กำ�พล วัชรพล อดีต 

ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ เป็นบุคคลสำ�คัญ

ของโลกผู้มีบทบ�ทดีเด่นด้�นก�รศึกษ� และด้�นก�รสื่อส�ร

มวลชน ในโอก�สครบรอบช�ตก�ล ๑๐๐ ปีของกำ�พล วัชรพล 

พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�

วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๑๐ ได้ทรง

พระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุล�นนท์  

ประธ�นองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธ�นในง�น

ประก�ศเกียรติคุณกำ�พล วัชรพล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงห�คม 

๒๕๖๒ และเปิดพิพิธภัณฑ์ท่�มกล�งมห�สม�คม ประกอบด้วย

ข้�ร�ชก�รทุกหมู่เหล่� ผู้แทน UNESCO  รวมทั้งนักธุรกิจ 

ประช�ชน สื่อส�รมวลชน และพนักง�นในเครือไทยรัฐ 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงที่ชั้น ๓ ของอ�ค�ร แบ่งเป็น

นิทรรศก�ร ส่วนที่ ๑ กำ�พล วัชรพล คำ�ประก�ศสดุดีแสดงเหตุผล

ที่ UNESCO ได้มีมติยกย่องให้กำ�พล วัชรพล  เป็นบุคคลสำ�คัญ

ของโลก ผู้มีบทบ�ทดีเด่นด้�นก�รศึกษ�และด้�นก�รสื่อส�รมวลชน 

มีร�ยพระน�มพระมห�กษัตริย์ ไทยและพระบรมวงศ�นุวงศ์ พระ

ภิกษุผู้ทรงสมณศักดิ์ รวมทั้งส�มัญชนที่ UNESCO ได้ประก�ศ

ยกย่องในอดีตรวม ๒๗ พระองค์ ชื่อบุคคลสำ�คัญและสถ�บันท�ง

วิช�ก�รทั่วโลกจำ�นวน ๔๘ ชื่อที่ UNESCO ประก�ศยกย่องรุ่น

เดียวกับกำ�พล วัชรพล และให้มีก�รเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ก�รจัดแสดงเครื่องแต่งก�ยชุดเครื่องแบบสม�ชิกวุฒิสภ� 

ชุดเครื่องแบบทห�รเรือ ชุดเล่นกีฬ� ของใช้ประจำ�วันบนโต๊ะ

ทำ�ง�น ผลง�นในก�รทำ�หนังสือพิมพ์ข่�วภ�พ  เสียงอ่�งทอง 

ไทยรัฐ ภ�ยใต้ปณิธ�นก�รทำ�ง�นด้วยคว�มถูกต้องและเป็นธรรมที่

ว่� “ผมทำ�ทุกอย่�งเพื่อไปให้ถึงเป้�หม�ย” 

ส่วนที่ ๒ จ�กข่�วภ�พถึงไทยรัฐ ก�รออกหนังสือพิมพ์ฉบับ

แรก หนังสือพิมพ์ข่�วภ�พตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒ หนังสือพิมพ์เสียง

อ่�งทอง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ยิ่งใหญ่ มีจำ�นวนจำ�หน่�ยสูงที่สุดใน

ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำ�หน่�ยวันละ ๑ ล้�นฉบับ

ส่วนที่ ๓ นิทรรศก�รวิวัฒน�ก�รก�รพิมพ์หนังสือ ทั้งก�ร

เรียงพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หล่อจ�กตะกั่ว เครื่องพิมพ์แบบดั้งเดิมที่พิมพ์

จ�กก�รเรียงพิมพ์ด้วยมือม�เป็นก�รเรียงด้วยแสง  และเรียงพิมพ์

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้�นก�รพิมพ์ก็เริ่มตั้งแต่ก�รพิมพ์ระบบฉับ

แกระ (Letter Press)  วิวัฒน�ก�รม�ถึงระบบโรต�รี ระบบออฟ

เซต และระบบเว็บออฟเซตในปัจจุบัน 

ก�รแสดงถึงวิวัฒน�ก�รในก�รจัดทำ�แม่พิมพ์ ก�รส่งภ�พ

ด้วยเครื่องส่งภ�พวิถีไกลจ�กต่�งจังหวัดเข้�ม�ยังสำ�นักง�นใหญ่ที่

กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีระบบก�รส่งข่�วและภ�พท�งอีเมล 

ส่วนที่ ๔ ไทยรัฐวิทย� แสดงถึงก�รทำ�หน้�ที่หนังสือพิมพ์

เพื่อก�รศึกษ� หนังสือพิมพ์อยู่ได้ด้วยคว�มศรัทธ�ของประช�ชน 

เมื่อประช�ชนโอบอุ้มหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจนเป็นหนังสือพิมพ์ที่

มีจำ�นวนจำ�หน่�ยสูงที่สุด จึงตอบแทนประช�ชนด้วยก�รสร้�ง

โรงเรียนในถิ่นทุรกันด�ร เพื่อให้ โอก�สเย�วชนที่อยู่ห่�งไกลคว�ม

เจริญและด้อยโอก�สให้มีโรงเรียนดี ครูดี บรรย�ก�ศและอุปกรณ์

ก�รเรียนก�รสอนที่ดี  เริ่มต้นสร้�งโรงเรียนไทยรัฐแห่งแรกที่ลพบุรี

เมื่อปี ๒๕๑๒  สร้�งโรงเรียนด้วยเงินร�ยได้จ�ก นสพ.ไทยรัฐ ๑๐๑ 

โรงทั่วประเทศ มูลนิธิไทยรัฐทำ�หน้�ที่อุปก�ระโรงเรียนเหล่�นี้

ด้วยดอกผลจ�กเงินที่ได้รับบริจ�คจ�กประช�ชนแก่เจ้�ของ นสพ.

ไทยรัฐ จนถึงขณะนี้มี รร.ไทยรัฐจำ�นวน ๑๑๑ แห่ง

กำ�พล วัชรพล มอบหม�ยให้อุทธรณ์ พลกุล อดีต บ.ก.นสพ.ข่�ว

ภ�พเป็นผู้เรียบเรียงสำ�นวนข้ึนใหม่ เลียนแบบสำ�นวนในศิล�จ�รึก

หลักท่ี ๑ ของพ่อขุนร�มคำ�แหง (พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�

อยู่หัวทรงค้นพบเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖) และมอบหม�ยให้พิชัย สันตภิรมย์ 

ธรรมศ�สตร์บัณฑิตผู้เช่ียวช�ญก�รอ่�นศิล�จ�รึกเป็นผู้จำ�ลองล�ยสือ

ไทข้ึนต�มสำ�นวนท่ีแต่งข้ึนใหม่ อ่�นได้คว�มว่� “ล�ยสือพิมพ์ไทยรัฐ

น้ีดีหล�ย บนขด�รหินน้ีจ่ึงจ�รึกไว้ ในน้ำ�มีปล� ในน�มีข้�ว ล�งทีบ่

มีเสรีภ�พ รู้กันแต่พู้นท้�วหัวล�น เป็นท่ีพ่ึงท่ีพ�ใพร่ฟ้�หน้�ปก กล�ง

บ้�นกล�งเมือง เจ็บท้องข้องใจ ฝูงท่วยบ่อต้องล่ันกระด่ิงแล” 

ที่ฝ�กระด�นท�งขึ้นบันไดไปสู่พิพิธภัณฑ์ที่ชั้น ๓ มี

ภ�พขย�ยก�ร์ตูนก�รเมืองขน�ดใหญ่ของประยูร จรรย�วงษ์  

ก�ร์ตูนนิสต์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยรัฐ ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เกิดกรณีพิพ�ท

ระหว่�งหนังสือพิมพ์กับรัฐบ�ลจอมพลถนอม กิตติขจร โดย

พันเอกถนัด คอมันตร์ รมว.ต่�งประเทศ กล่�วห�นัก นสพ.

ไทยบ�งคนรับสินบนจ�กไต้หวันม�ขัดขว�งไม่ให้รัฐบ�ลไทย

เปิดสัมพันธไมตรีกับส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน แต่ได้ถูก นสพ.

ตอบโต้ว่�ข้อกล่�วห�นั้นเป็นเท็จ รัฐบ�ลแจ้งคว�มให้ดำ�เนินคดี

หมิ่นประม�ทกับ นสพ.หล�ยฉบับกระหน่ำ�ซ้ำ�เติมเท่�กับเป็นก�ร

รุมเตะ นสพ. ประยูร จรรย�วงษ์ สะท้อนคว�มคิดออกม�เป็น

ภ�พก�ร์ตูนให้เห็นว่�ยิ่งเตะยิ่งดัง.....ต่อเมื่อฝ่�ยรัฐบ�ลถอนแจ้ง

คว�มออกไป เรื่องพิพ�ทจึงได้ยุติ 

ไดอ�รีปฏิทิน ม.ค.๒๕๖๔ เป็นภ�พเก�ะง่�มน้อย เก�ะ

สัมปท�นรังนกน�งแอ่น ต.ป�กน้ำ� อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  เดือน 

ก.พ. เก�ะเหล�เหลียง ต.เก�ะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   เดือน 

มี.ค. จุดชมวิวผ�แดงหลวง ฉ�ย�สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ต.ก้อ 

อ.ลี้ จ.ลำ�พูน เดือน เม.ย. ดอยแม่อูคอ ทุ่งบัวตองใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เดือน พ.ค. 

ดอยหลวงต�ก สุดยอดวิวธรรมช�ติที่งดง�มเป็นอันดับต้นๆ ของ

เมืองไทย ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองต�ก จ.ต�ก เดือน มิ.ย. ท่�

ปอมคลองสองน้ำ� ต.เข�คร�ม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เดือน ก.ค. 

วนอุทย�นภูลังก� ต.ผ�ช้�งน้อย อ.ปง จ.พะเย� เดือน ส.ค. มอ

หินข�ว สโตนเฮนจ์เมืองไทย ต.ท่�หินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

เดือน ก.ย. เลอกว�เด�ะ ขุนเข�แห่งศรัทธ� ต.แม่วะหลวง 

อ.ท่�สองย�ง  จ.ต�ก เดือน ต.ค. ส�มพันโบก แก่งหินขน�ดใหญ่

ในลำ�น้ำ�โขง แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ต.เหล่�ง�ม อ.โพธิ์ไทร 

จ.อุบลร�ชธ�นี เดือน พ.ย. เสม็ดน�งชี จุดชมวิวพระอ�ทิตย์ขึ้น

สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง�   เดือน 

ธ.ค. หินส�มว�ฬ หินเก่�แก่อ�ยุ ๗๕ ล้�นปี แหล่งท่องเที่ยวอัน

ซีนท�งธรรมช�ติ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงก�ฬ จ.บึงก�ฬ

ขอขอบคุณ นาตยา เชษฐโชติรส นสพ.บางกอกโพสต์.  

๒๑ กพ.ครบรอบ ๒๖ ปีวันมรณกรรมกำ�พล วัชรพล

อดีตผู้อำ�นวยก�ร นสพ.ไทยรัฐ บุคคลสำ�คัญของโลก

ก

ทักษิณ ชินวัตร

กำ

พท.เสนอแก้ กม.เปิดท�ง ‘โทนี’!



0

6

3

9

14

17

1

7

12

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

13สิ่งแวดล้อม

4

สําคัญสําหรับโครงการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ใกล้เคียง นําไปสู่ผลประโยชน์

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เนื่องจากข้อมูลใน

ป่าเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นปริศนาใน

การศึกษาด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก”

“อยากให้มีการศึกษาเรื่องนี้ระยะยาว 30 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ

การศึกษาติดตามเรื่อง Climate change ที่ระดับโลกเขาศึกษากันหลาย

แง่มุม หลาย topics มากมาย และในเรื่องที่มีผลต่อน้ํา มีการศึกษา

ที่เรียกว่า Climatic Water Stress หรือความเครียดของน้ํา ที่เป็นผล 

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ มีการศึกษาในป่าอบอุ่นและ

ป่าหนาว ส่วนในป่าเขตร้อนยังไม่มีการศึกษา ส่วนการศึกษาที่เราทํา

มาเกือบ 2 ปี คิดว่ายังเป็นข้อมูลเบื้องต้น แต่ถ้าศึกษาระยะยาว ก็จะ

เป็นโมเดลแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการศึกษาเรื่องนี้”

นักวิจัยยังบอกอีกว่า ในอนาคตอยากให้มีการขยายผลวิจัยเรื่อง

วัฏจักรน้ําในป่าอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูล แต่การศึกษาต้องอาศัยทุนวิจัย

พอสมควร โดยเฉพาะการติดตั้งเสาตรวจวัดเก็บข้อมูล ก็มีต้นทุนพอ

สมควร แต่เชื่อว่าข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบรรเทา

ภัยพิบัติ ทั้งคลื่นความร้อน ไฟป่า ภัยแล้ง และอุทกภัย

สําหรับ รศ.ดร.พันธนา ตอเงิน ได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 5 

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรี ในงาน

วิทยาศาสตร์ (For Women in Science) ประจําปี 2564 สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยอันโดดเด่นและเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 ชิ้น.  

คํานวณปริมาณการใช้น้ําของป่าดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลการใช้น้ําของ

ป่าอย่างต่อเนื่อง

“เราติดตั้งเสาอุปกรณ์วัดไว้ 2 จุด ซึ่งในอุทยานเขาใหญ่มีป่า 

2 รุ่น คือ ป่าแก่กับป่าเด็ก ป่าแก่เป็นป่าที่มีต้นไม้อายุ 200 ปี เป็นป่า

ดั้งเดิมไม่ถูกบุกรุกทําลาย ส่วนป่าเด็กเป็นพื้นที่เคยถูกบุกรุกทําเกษตร

มาก่อน แต่ป่าฟื้นสภาพตัวเองแล้ว มีต้นไม้อายุ 5-10 ปี”

รศ.ดร.พันธนากล่าวอีกว่า การเก็บข้อมูลเน้นเก็บข้อมูลอัตรา

การไหลของน้ําในต้นไม้และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินอัตรา

การใช้น้ําของป่าและความสามารถในการทนแล้งของพันธุ์ ไม้ในป่า 

วัฏจักรน้ําในป่าประกอบด้วยน้ําฝนที่ตกลงสู่ผืนป่า โดยน้ําฝนบางส่วน

จะถูกดูดซับหรือใช้ โดยต้นไม้ในป่าและคายน้ํากลับสู่ชั้นบรรยากาศใน

รูปแบบของไอน้ํา ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิทําให้เกิดความร่มเย็น ส่วนน้ํา

ฝนที่เหลือจะไหลออกจากป่าลงสู่แม่น้ําหรือชุมชนรอบป่า

ผลการศึกษาพบว่า ป่าแก่กับป่าเด็กมีความแตกต่างกัน ป่าอายุ

น้อยจะดูดน้ําและแร่ธาตุสารอาหารมาใช้เร็วกว่าป่าแก่ รวมทั้งมีอัตรา

การคายน้ํามากกว่าป่าแก่ ส่วนป่าแก่มีการดูดซึมสารอาหารช้ากว่า 

และลักษณะการคายน้ําต่้ํากว่าป่าเด็ก อย่างไรก็ตาม ป่าทั้งสองแห่ง

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

วโลกกำ�ลังให้คว�มสำ�คัญกับผลกระทบของก�รเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะป่าที่เป็นตัวดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์และเก็บความชุ่มชื้นให้กับโลก ทุกวัน

นี้ ก็หนีไม่พ้นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย

เช่นกัน ป่าไม้หลายแห่งในโลกได้เกิด “ปรากฏการณ์ตายหมู่” ขึ้น อัน

เนื่องมาจากสภาวะแล้งที่รุนแรง และมีหลักฐานแสดงปรากฏการณ์

ดังกล่าวในป่าเกือบทั่วโลก

รศ.ดร.พันธนา ตอเงิน อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวด 

ล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษา “ผลกระทบ              

ของความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อ

วัฏจักรน้ําในระบบนิเวศป่า” กล่าวว่า ป่าไม้ทั้งในประเทศไทยและหลาย

ประเทศทั่วโลกกําลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้ง ซึ่งในต่างประเทศมีการเฝ้า

ระวังปัญหาด้วยการเก็บข้อมูลจากป่าอย่างเป็นระบบ แต่ในประเทศไทย

ยังขาดการเก็บข้อมูลในส่วนนี้  ซึ่งในต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องนี้กัน

มาก ทั้งในป่าอบอุ่นและป่าหนาว แต่ยังไม่มีการศึกษาป่าเขตร้อน รวม

ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งประเมินและ

วิเคราะห์อัตราการใช้น้ําของป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง

ป่าสมบูรณ์และป่ารุ่นสอง เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการทนแล้งของพันธุ์ ไม้ในป่า

“เทรนด์ของ Climate change ก็คือ ความแห้งแล้ง ป่าอะ

เมซอนที่เป็นปอดของโลก เกิดไฟไหม้ป่า ต้นไม้ตายไปมาก เกิด

การเปลี่ยนจาก Carbon sink มาเป็น Carbon source ซึ่งทําให้นัก

วิทยาศาสตร์ตกใจมาก และต้องหันมาศึกษาดูป่าว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่

ทนแล้งได้” รศ.ดร.พันธนากล่าว

อาจารย์พันธนากล่าวอีกว่า ได้เลือกพื้นที่ป่าอุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEANHeritage 

Park) และมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) เป็นพื้นที่

ศึกษาเก็บข้อมูล โดยงานวิจัยที่ศึกษานี้นับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกใน

ประเทศไทย มีการติดตั้งเสาและอุปกรณ์ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องใน

ป่า เมื่อปลายปี 2563 เสานี้สามารถเก็บข้อมูลติดตามสถานะและการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้น้ําของป่าได้เป็นเวลานาน โดยเลือก

ศึกษาวิจัยพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับคําแนะนําจากนัก

วิจัย สวทช.ว่าควรศึกษาพื้นที่นี้ และยังได้รับความอํานวยสะดวกจาก

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย

 ส่วนตัวเสามีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นหัววัดอัตราการไหลของ

น้ําในต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยติดหัววัดไว้ที่ลําต้นของต้นไม้เพื่อ

ศึกษาอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ความเข้มแสงอาทิตย์ ความเร็ว

ลม ปริมาณน้ําฝน ความชื้นในดินซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรวมถึงลักษณะโครงสร้างของป่าไม้ เช่น พื้นที่

ใบไม้ในป่าหรือความหนาแน่นของต้นไม้ เป็นต้น และใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

‘Fire 
ทั่

สิกรไทยเปิดตัวโครงก�ร GO GREEN Together ชวน

คนไทยรักษ์ โลกไปด้วยกัน เป็นธนาคารแรกที่เชื่อมโยง

และผลักดันให้เกิด Green Ecosystem อย่างครบวงจร 

ประเดิมด้วยแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO หนุนคนไทยให้เข้าสู่

การใช้ชีวิตแบบ Green Lifestyle ได้ง่ายขึ้น

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย 

เปิดเผยว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่สถานการณ์

ตอนนี้ใกล้ถึงจุดวิกฤต จากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีส่วนทําให้

สถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆ ถึงเวลาที่

พวกเราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและลงมือทําทันทีเพื่อลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้ โลกของเราอยู่รอด 

ซึ่งภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตที่ตื่นตัวกันทั่วโลก หลายประเทศ

ออกมาตรการเพื่อควบคุมเรื่องนี้ เช่น EU ประกาศหยุด

จําหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาป ในปี 2578 (ค.ศ.2035) และ

เตรียมเก็บภาษีคาร์บอนสินค้านําเข้าปี 2566 (ค.ศ.2023) 

อีกทั้งประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนก็ประกาศตั้งเป้าปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2603 (ค.ศ.2060) และ

ประเทศไทยก็มีการตื่นตัวเช่นกัน โดยรัฐบาลได้ประกาศ 

Net Zero ในปี 2608 (ค.ศ.2065) และออกมาตรการพิเศษ

ให้เงินอุดหนุนและลดภาษีนําเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในปี 

2565-2568 (ค.ศ.2022-2025)

กสิกรไทยมีความเชื่อว่าเรื่องของการดําเนินงานอย่างยั่งยืน

จะทําให้ธนาคาร ลูกค้า และประเทศอยู่รอดและเติบโตไปด้วย

กัน ธนาคารจึงมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบเรื่องความยั่งยืนในมิติ

ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารทํามาอย่าง

ยาวนานและทําต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นรับผิดชอบที่ตัวเองก่อนใน

การจัดการดําเนินงานต่างๆ ของธนาคาร เช่น อาคารประหยัด

แบงก์กสิกรเปิด ‘GO GREEN’

สินเชื่อดันไทย Net Zero คาร์บอน

90 วัน, สินเชื่อบ้านเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ ทั้งการขอสินเชื่อเพื่อบ้าน

ใหม่ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้ และสินเชื่อบ้านช่วยได้ โปรโม   

ชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของ

มูลค่าโครงการ ระยะเวลากู้สูงสุด 8 ปี และสินเชื่อรับประกันการ

ประหยัดพลังงาน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของเงินลงทุน ระยะเวลากู้

สูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน  

ลูกค้าที่สนใจร่วมแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO สามารถ

สมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือผู้ดูแลความสัมพันธ์

ลูกค้า ตั้งแต่วันนี้–30 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ K Contact Center 0-2888-8888  

“การเปิดตัวโครงการ GO GREEN Together ถือว่าเป็น

จุดเริ่มต้นที่ธนาคารอยากชวนทุกคนในสังคมไทยร่วมกันรักษาสิ่ง

แวดล้อม ธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ Green Ecosystem เกิดขึ้น

จริงในประเทศไทย เพื่อให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทําให้เป้าหมาย

การเป็น Net Zero ประเทศไทยเกิดขึ้นได้” กรรมการผู้จัดการกล่าว.

ก
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ล้วนมีคุณค่าไม่แตกต่างกัน แม้ว่าป่าแก่จะมีการคายน้ําน้อยกว่าป่า

เด็ก แต่ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่า สามารถเก็บความ

ชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดี ยาวนานกว่า

 รศ.ดร.พันธนาบอกอีกว่า หากเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา

นานกว่า 30 ปี ก็จะสามารถนําไปวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ นับเป็นข้อมูลสําคัญที่เกิดจากการตรวจ

วัดในพื้นที่จริงที่ยังไม่ปรากฏในป่าเขตร้อน และยังเป็นประโยชน์เชิง

นโยบาย ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการการใช้น้ําของชุมชน

ที่จะแม่นยํามากขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ความทนแล้งของชนิด

พันธุ์ต้นไม้ในป่าเหล่านี้ ยังจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการคัดเลือก

พันธุ์ต้นไม้ที่สามารถทนแล้งได้มาปลูกทดแทน นับเป็นฐานข้อมูล

พลังงาน การใช้พลังงานชีวมวล การใช้รถยนต์ EV การใช้อุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุนลูกค้า โดยในปี 

2564 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนการเงินสีเขียว (Green Finance) 

รวม 65,200 ล้านบาท โดย 17,500 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื่อ

สีเขียว (Green Loan) ให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

อีก 47,700 ล้านบาท เป็นการออกหุ้นกู้สีเขียว (Green Bond) และ

กองทุนรวมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Fund)

จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวโครงการ GO GREEN Together 

ซึ่งนับว่าเป็นธนาคารแรกที่ช่วยเชื่อมต่อและผลักดันให้ประเทศไทย

เกิด Green Ecosystem อย่างครบวงจร ประเดิมเปิดโครงการด้วย

แคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO จัดให้ครบทั้งสินเชื่อพร้อมโปรโม            

ชั่นพิเศษ สําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ

โดยธนาคารเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีราย

ละเอียดสินเชื่อดังนี้ สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทุกยี่ห้อในกลุ่ม 

BEV (Battery-Electric-Vehicle) วงเงินกู้สูงสุด 12 ล้านบาท ระยะ

เวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ขับฟรี ผ่อน 0 บาท ระยะเวลา 

‘วัฏจักรน้ำาในป่า’ศึกษาให้รอด‘Climate Change’
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

walk in ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ 

บางซื่อ • ศนูยว์คัซนีกลางบางซื่อแจง้เรื่องการเขา้รบัการฉดีเขม็ 

3 โดยไม่ต้องจอง ความว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีการ

จัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ ได้ให้บริการวัคซีนใน

ทุกเข็มจนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีน

กลางบางซื่อได้ใหบ้รกิารแกค่นเดมิบางซื่อ หรอืผูท้ีเ่คยรบับรกิาร

ฉีดวัคซีนสองเข็มที่ศูนย์ฯ บางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงจะเปิดบริการลง

ทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) เพื่ออำานวยความสะดวกด้านการ

เดินทาง และเก็บตกสำาหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 

3) โดยเป็นผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้ว ไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 จาก

ทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศไทย ในชนิดวัคซีน ดังนี้

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/

Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/

Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  (AstraZeneca) ใน

สูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/

Sinopharm - AstraZeneca)

เขม็ที ่2 ชนดิวคัซนีไฟเซอร ์(Pfizer) ในสตูร SP (Sinovac/

Sinopharm - Pfizer)

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM 

(Sinovac/Sinopharm - Moderna)

ทั้งนี้ โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้ว

อย่างน้อย 90 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer - 

Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 

มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

Walk-in มารับบริการเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ หรือ

แอสตร้าเซนเนก้า ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รอคิวที่เก้าอี้

สีแดง ประตู 2 และ 3 ทุกวัน เวลา 09.00- 16.00 น. ตั้งแต่วัน

ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

1.เข็มที่ 4 ผู้ใหญ่ และเด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝา

ส้ม ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม มีคิว

จองว่างทุกเครือข่ายตลอดเดือน

2.เข็มที่สามารถ walk-in ได้คือเข็ม 1 / 2 / 3

3.คนเดิมของบางซื่อ ที่ตกหล่นยังไม่ ได้มาฉีดเข็มที่ 3 

สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่ท่านสะดวก โดยแสดงนัดจาก 

แอป Vaccine บางซื่อ / sms เดิมได้เลย

4.รับทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

นนทบุรี walk in ฉีด ‘ไฟเซอร์’

นนทบุรี • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ walk 

in นนท์พร้อม เข็ม 3 และเข็ม 4 booster Pfizer เฉพาะคนไทย 

ไม่จำากัดพื้นที่พักอาศัย

เงื่อนไขพิเศษ เข็ม 3 สำาหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ฉีด 

Sinopharm 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 21 ม.ค. 65)

เงื่อนไข booster เข็ม 3

1.ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 

2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 21 ส.ค.64)

2.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 

2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 21 พ.ย.64)

3.ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และฉีดเข็ม 2 มาก่อน

วันที่มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 21 พ.ย.64)

4.ฉีด Pfizer มาครบ 2 เข็ม และฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 

6 เดือน (ก่อน 21 ส.ค.64)

เงื่อนไข booster เข็ม 4

1.เข็ม 1 และเข็ม 2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm

เข็ม 3 ฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 21 

พ.ย.64)

2.เข็ม 1 และเข็ม 2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm

เข็ม 3 ฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน

วันที่ 21 พ.ย.64)

สถานที่ฉีด

ฉดีวคัซนีทีศ่นูยก์ฬีากำาธน สนิธวานนท ์การไฟฟา้ฝา่ยผลติ

แห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำานวน 

2,000 คน ตั้งแต่ เวลา 12.00-14.00 น.

โคราชติดโควิด 566 ราย

นครราชสีมา • คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครรราชสีมา โดย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์ โรคคิด-19 

ของ จ.นครราชสีมา ว่าล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติด

เชือ้โควดิ-19 รายใหมย่งัสงู 566 ราย ไมม่ผีูป้ว่ยเสยีชวีติ โดยยอด

ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 310 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำานวน 45,155 

ราย รักษาหายสะสม 40,313 ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 4,532 

ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 548 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 18 

ราย  โดย อ.เมืองนครราชสีมา พบเชื้อสูงสุด 141 ราย และรอง

ลงมา อ.ขามทะเลสอ 66 ราย, อ.สีคิ้ว 62 ราย, อ.สูงเนิน 40 

ราย, อ.บัวใหญ่ 36 ราย, อ.วังน้ำาเขียว 34 ราย สำาหรับเชื้อโอมิ 

ครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

ส่วนสถานการณ์การเฝ้าจับตาป้องกันการระบาดคลัสเตอร์

ในช่วงนี้หนาแน่น 17 คลัสเตอร์ ทั้งเป็นคลัสเตอร์เก่าและ

คลัสเตอร์ใหม่

บุรีรัมย์ติดเชื้อโควิดพุ่ง 459 ราย 

บุรีรัมย์ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์รายงานข้อมูล

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 หรอื (โควดิ-                                                                                  

19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 18 ก.พ.2565 

ของ จ.บุรีรัมย์ ว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 

จำานวน 459 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบใน

พื้นที่จังหวัด 411 ราย ในจำานวนนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมืองฯ 

142 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 48 ราย ซึ่งติดเชื้อมาจาก

จงัหวดัเสีย่ง 46 ราย และตดิเชือ้มาจากจงัหวดัเสีย่ง (พบกอ่นเขา้

สถานกักตัว) LQ 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอก มกราคม 

7,414 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย หายป่วยสะสม 4,221 ราย 

และยังรักษาอยู่ 3,186 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ใน

พื้นที่จังหวัด

ขณะเดียวกัน สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัด

บุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 4,099 เตียง ครองเตียง 2,110 เตียง 

เหลือเตียงว่าง 1,989 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยสีแดงทั้งหมด 23 

เตียง ครองเตียง 10 เตียง มีเตียงว่าง 13 เตียง ผู้ป่วยสีเหลือง

ทั้งหมด 499 เตียง ครองเตียง 499 เตียง ไม่มีเตียงว่าง และผู้

ป่วยสีเขียวทั้งหมด 3,577 เตียง ครองเตียง 1,601 เตียง เหลือ

เตียงว่าง 1,976 เตียง

ขบวนการ

 พล.ต.ต.ปวีณกล่าวว่า  วันนี้เป็น

วันแรกที่ตนได้มาพูดความในใจ หลัง

จากต้องลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 

6 ปี 3 เดือน 3 วัน จึงมีความสุขที่จะ

ได้พูดถึงสิ่งที่ค้างคาใจ ที่สร้างความทุกข์ 

ระทมขมขื่น เครียด กลัว บั่นทอนจิตใจ 

จากการทำาหน้าที่แล้วถูกกลั่นแกล้งจาก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ รัฐบาล ผู้

มีอำานาจ ยืนยันว่าเรื่องที่พรรคก้าว

ไกลออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องจริง ตน

ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อขอลี้ภัยแต่อย่างใด 

ปัจจุบันต้องใช้ชีวิตแบบผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ 

วันนี้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมกลับมา

ครึ่งหนึ่งแล้ว แต่อีกครึ่งยังขาดหายไป

“ผมเสียดาย ถ้าวันนั้นประเทศ

เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีรัฐ 

บาลตรงไปตรงมา มีนายกฯ และผู้

บริหารทุกระบบที่ทำาให้ประเทศไทยใส

สะอาด ซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญให้

กระบวนการยุติธรรมดำาเนินไปอย่าง

เที่ยงตรงเหมือนนานาอารยประเทศ 

และปล่อยให้กระบวนการยุติธรรม

ดำาเนินการไปสุดทาง ชีวิตราชการของ

ผมที่เหลือ 3 ปี ความสามารถและ

ประสบการณ์ ในการสืบสวนสอบสวน 

มั่นใจว่าจะสามารถสาวไปถึงปลาตัว

ใหญ่ได้อีกหลายตัว ใหญ่แค่ไหนขอให้

คิดกันเอาเองจากการอภิปรายเมื่อวันที่ 

18 กุมภา.ที่ผ่านมา” 

เมื่อถามว่าอยากกลับมาที่ประ 

เทศไทยอีกหรือไม ่ พล.ต.ต.ปวีณ ตอบใน

ขณะที่กลั้นน้ำาตาว่า  แน่นอนว่าตนยัง

อยากกลับประเทศไทย เพราะเป็นบ้าน

เกิด ตนยังมีบุคคลที่รักที่ยังอยู่ที่นั่น

ด้านนายรังสิมันต์กล่าวว่า ภาร 

กิจการจัดการขบวนการค้ามนุษย์ เรา

ไม่ใช่พนักงาน สอบสวน  เราไม่ใช่ตำารวจ

ที่จะมีอำานาจหน้าที่จะไปรวบรวมข้อมูล

ทั้งหมด เราอาจจะได้มาแค่บางส่วน  

ส่วนที่ตนพูดมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำาแข็ง  

แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไป  เราจะใช้

กลไกในสภาให้มากที่สุด  ข้อมูลต่างๆ ที่

อยู่ในคำาให้การที่พล.ต.ต.ปวีณ ได้ ให้ต่อ

ทางการออสเตรเลีย  ซึ่งมีการสาบาน

ในการใช้สำาหรับยื่นลี้ภัยเราต้องนำามา

ขยายต่อ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวย

การสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER 

POLL) เสนอผลสำารวจเรื่อง การแก้ไข

ปัญหาค้ามนุษย์ ในสายตาประชาชน 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว

ประเทศ โดยดำาเนินดำาเนินโครงการ

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) จำานวน 1,032                                                         

ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 

2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 76.0 ระบุรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ให้ความสำาคัญต่อด้าน

มนุษยธรรมและการคุ้มครองมากกว่า

อดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะการต่อต้าน

การค้ามนุษย์ ในขณะที่ร้อยละ 72.7 

เห็นความสำาคัญและตระหนักต่อเรื่อง

ของมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ 

และต้องการความคุ้มครองจากรัฐมาก

ขึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้หญิง 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 88.8 ระบุการจัดอันดับประเทศที่มี

การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 

เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ในหลายมิติ ทั้ง

ด้านมนุษยธรรม เสรีภาพและสิทธิ

มนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร้อย

ละ 62.4 มองว่าเป็นเครื่องมือต่อรองผล

ประโยชน์ระหว่างประเทศ  

ที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ 75.1 

เชื่อมั่นว่าความตั้งใจจริงของรัฐบาล 

การใส่ใจจริงจังในหน้าที่ของส่วนราช 

การที่ เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง มีส่วน

สำาคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาการ

ค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ในขณะที่ร้อยละ 

24.9 ยังไม่เชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 93.7 ระบุอยากให้มีการดำาเนินคดี

การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

ที่ค้างอยู่ อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง, ร้อยละ 92.3 

ระบุต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับขบวน                                                   

การค้ามนุษย์ที่มีทั้งคนไทยและต่าง

ชาติ ผู้ประกอบการที่บังคับ ข่มขู่ กัก 

ขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขืนทรมานจิตใจ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้

ถึงที่สุด, ร้อยละ 92.2 ระบุ อยากให้

เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องลงไปดูแลและ

คุ้มครองสิทธิ์การบังคับแรงงานในทุก

ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะการข่มขู่ บังคับ หน่วงเหนี่ยว 

และทรมานจิตใจ  

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 92.0 ระบุต้องการให้มีการปรับปรุง

กฎหมาย บทลงโทษ การคัดแยกผู้เสีย

หายจากการค้ามนุษย์ให้ชัดเจน เพื่อคุ้ม                                                    

ครองเหยื่อที่กระทบทางด้านจิตใจ และ

ร้อยละ 89.1 ระบุว่ายังมีช่องว่างของกฎ 

หมาย การทุจริตและการละเว้นหน้าที่ที่

เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปแสวงประโยชน์จาก

กระบวนการค้ามนุษย์.

ฝ่ายค้านคึก

“จากท่าทีของรัฐบาลที่ออกมา

เช่นนี้  คงหนี ไม่พ้นที่พรรคร่วมฝ่าย

ค้านจะยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจตามรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา 151 โดยระหว่างปิด

สมัยประชุมนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

หารือกัน เมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า เรา

จะยื่นโดยเร็วที่สุด” นายประเสริฐกล่าว

ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์

โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษก

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ภาพรวม

กระแสของรัฐบาลดีขึ้น และจะมีการ

ตอบรับจากประชาชนดีขึ้น จากการรับ

ฟังคำาชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและคณะ

รัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาที่ฝ่ายค้านซัก

ถามและตั้งข้อสังเกต ส่วนการอภิปราย

ของฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็พูดดี มีการ

อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ จะมีเพียงไม่กี่

คนที่ยังเป็นการอภิปรายโดยใช้การเมือง

แบบเก่า ดังนั้นถือว่าการอภิปรายครั้ง

นี้เป็นเวทีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้

กับประชาชน เป็นการทำาหน้าที่ของ

สภาผู้แทนราษฎรในการใช้กลไกของ

รัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ที่

ทำาให้ ครม.กับ ส.ส.ได้ทำางานร่วมกัน

สร้างสรรค์

นายอัครเดชกล่าวต่อว่า ใน

ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงอย่างชัดเจน โดย

เฉพาะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์  ที่ ชี้ แจงเหตุผล

เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าแพง ซึ่งทาง

กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำาอย่างเต็มที่ แต่

สาเหตุของสินค้าราคาแพงนั้นเกิดมา

จากต้นทุนเรื่องราคาเชื้อเพลิง ดังนั้น

จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานและ

กระทรวงการคลัง ที่จะต้องไปหารือ

และร่วมกันแก้ไขราคาเชื้อเพลิง

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายระบุ 

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีคุณสมบัติของผู้นำา

ในศตวรรษที่ 21 ว่า สิ่งที่นายพิธาพูด

นั้นเป็นทฤษฎีที่สวยหรู เชื่อว่าทุกคน

อยากเห็นผู้นำาแบบนั้น แต่ก็ไม่เชื่อว่า

นายพิธาจะทำาได้สำาเร็จเช่นกัน เป็น

เพียงแค่การปั้นคำาพูดสร้างวาทกรรม 

แต่ไม่ได้ลงมือทำา ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือ

ของจริง อะไรคือความเพ้อฝัน จึงต้อง

ย้อนดูตัวเองด้วย ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ ให้

เห็นแล้วว่านายพิธาไม่ได้สนใจทำางาน

จริงจัง แต่จ้องจะสร้างภาพและหา

โอกาสสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองเสมอ 

“หวังยืมมือม็อบกลุ่มต่างๆ มา

ล้มรัฐบาล และหากคิดว่าตัวเองมี

คุณสมบัติแบบที่อภิปราย ก็คงเข้าข้าง

ตัวเองมากเกินไป หรือหากเป็นเช่นนั้น

จริง ผู้นำาที่ลึกๆ แล้วมีเจตนาต้องการ

ล้มล้างสิ่งดีงามของประเทศชาติบ้าน

เมืองโดยอ้างว่าเพื่อความทันสมัย ทัน

โลก กล้าหาญ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่

ได้ และไม่ควรฝากอนาคตไว้ด้วยอย่าง

แน่นอน”

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  

ขอบคุณคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรท่ีร่วมการอภิปราย ถือว่า

ทุกฝ่ายต่างทำาหน้าของตนอย่างดีท่ีสุด 

ท้ังฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร และยัง

อยากเห็นสภาแห่งน้ีเป็นสถานท่ีให้ข้อ

เสนอแนะและคำาแนะนำาท่ีมาถึง ครม. 

หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

ประชาชน ก็พร้อมท่ีจะนำาไปพิจารณา

ดำาเนินการ เพราะการแก้ปัญหาประเทศ

ต้องมาจากความร่วมมือจากสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรด้วย และถือเป็น

หน้าท่ีของเราทุกคนท่ีต้องรักษาระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐ                                                       

มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ 

กิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ฝ่าย

ค้านก็ทำาหน้าที่ ได้ดีมาก ได้อภิปราย

ถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชน หลายเรื่องก็ เป็นเรื่องที่

รัฐบาลทราบอยู่แล้ว แล้วก็ได้แก้ ไข

ปัญหาไปแล้ว รัฐบาลก็ได้มีโอกาสชี้แจง

ในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง

รัฐบาลก็ได้ทำาไปเยอะ วันนี้ปัญหาต่างๆ 

ก็คลี่คลายไปแล้วดีขึ้น 

เมื่อถามถึงความขัดแย้งภายใน

พรรคพลังประชารัฐ นายชัยวุฒิตอบ

ว่า จริงๆ พรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้มี

ปัญหาขัดแย้งกันรุนแรง ทำางานร่วมกัน

ได้ ดูจากการทำางานในสภาหรือในรัฐ

บาลเนี่ยก็ยังราบรื่นอยู่ ไม่ได้มีปัญหาใน

พรรค แต่ส่วนว่าในพื้นที่ อาจจะมีความ

ขัดแย้งกันบ้างในบางจังหวัด หรือว่าใน

การเตรียมผู้สมัคร ส.ส. ก็เป็นธรรมดา 

เพราะว่าปกติก็มีคนขอลงสมัครแล้ว

พื้นที่ทับซ้อนกัน

นายชัยวุฒิกล่าวว่า เช่นเดียวกัน

กับพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล ที่ช่วงนี้เนื้อหอม เป็นพรรค 

การเมืองที่น่าสนใจ ก็แสดงให้เห็นว่า

พรรคร่วมรัฐบาลยังคงได้รับความนิยม 

นายอนุทินก็เป็นคนมีความสามารถ 

เป็นแคนดิเดตเก้าอี้นายกรัฐมนตรี แต่

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา เพราะเชื่อว่าขณะ

นี้ทุกคนในพรรคร่วมรัฐบาลยังคงให้การ

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายก

รัฐมนตรีจนครบวาระต่อไป

ด้านนายสุระ เตชะทัต เลขาธิการ

พรรคพลังชล ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหา

ความขัดแย้งในพ้ืนท่ี จ.ชลบุรี ตามท่ี

นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน ออก

มาโพสต์เฟซบุ๊กและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ 

พาดพิงไปถึงนายสนธยา คุณปล้ืม นายก

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยาเป็น

ผู้ใหญ่ของชลบุรี แม้ในวันน้ีนายสนธยา

ไม่ได้ดำาเนินกิจกรรมในนามพรรคพลัง

ชล แต่ในฐานะท่ีนายสนธยาเคยร่วมก่อ

ต้ังพรรคพลังชล เมื่อถูกพาดพิงถึงในทาง

เสียหาย พ่ีน้องชาวชลบุรีท่ีเคารพรักนาย

สนธยา รู้สึกไม่สบายใจ จึงฝากมาถึงตน 

ท่ีเป็นเลขาธิการพรรคพลังชล ให้ช่วยพูด

ถึง ตักเตือนไปยังนายสุชาติด้วย โดยเขา

ฝากมาบอกว่า  

ขอให้นายสุชาติพูดความจริง 

ไม่บิดเบือน ต้องไม่ลืม ตั้ งแต่ เป็น

นักการเมืองท้องถิ่น จนได้รับเลือกตั้ง

เป็น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชลนั้น มาได้

อย่างไร บางช่วงชีวิตเคยเจอมรสุม มี

ใครคอยช่วยสนับสนุน กระทั่งวันหนึ่งมี

เส้นทางใหม่ทางการเมือง และหลายต่อ

หลายครั้งเคยพูดถึงนายสนธยาในทางที่

ไม่ดี แต่นายสนธยาก็ไม่ได้สนใจ

นายสุระกล่าวว่า ส่วนความคิด

ของนายสุชาติ ที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ลง

สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 10 เขต ทั้งที่ยังไม่รู้

ว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การจัด

ส่งผู้สมัครเป็นเรื่องของคณะกรรมการ

สรรหา คัดสรรของแต่ละพรรค ตนไม่

ขอก้าวล่วง นอกจากนี้ยังไม่รู้ว่าวันข้าง

หน้าพรรคที่นายสุชาติสังกัด จากการ

ทำางานมาตลอด 7-8 ปี ยังจะเป็นที่พึ่ง

ที่หวังของประชาชนได้หรือไม่ สำาหรับ

พรรคพลังชล ยืนยันว่า จะส่งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งอย่างแน่นอน

“ส่วนตัวมีความเชื่อลึกๆ ชาว

ชลบุรีที่ยึดถือสัจจะ กตัญญูเป็นหลัก 

คงจะตัดสินใจไม่ยากสำาหรับใครบางคน 

ที่รู้ที่ไป แต่ลืมที่มา” นายสุระกล่าว.    

พท.ยัดไส้

3.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

(พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้

เสนอ) 4.ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... 

(นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้

เสนอ) 5.ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับ

ที่..) พ.ศ..... (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ)

6.ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... 

(นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

7.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

(นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

8.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม

นูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... (นายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 9.ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้                                                   

เสนอ) 10.ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับ 

ที่..) พ.ศ..... (นายอนันต์ ผลอำานวย กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ)

โดยรายละเอียดแต่ละร่างมีความ

น่าสนใจแตกต่างกันไป อย่างร่างแก้ไข 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทย 

ท่ีใช้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับ

ท่ี..) พ.ศ..... นายชลน่าน ศรีแก้ว กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ) มีจุดท่ีน่าสนใจ พบ

ว่าร่างดังกล่าวมีการเสนอแก้ไขมาตรา 

28 และ 29 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงมาตรา 28 บัญญัติว่า 

“ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระ

ทำาการใดอันทำาให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่สมา

ชิกกระทำาการอันเป็นการควบคุม ครอบ

งำา หรือช้ีนำา กิจกรรมของพรรคการเมือง

ในลักษณะท่ีทำาให้พรรคการเมืองหรือ

สมาชิกขาดความอิสระ ท้ังน้ี ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

และมาตรา 29 “ห้ามมิให้ผู้ ใด

ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำาการใดอันเป็นการ

ควบคุม ครอบงำา หรือชี้นำากิจกรรม

ของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำาให้

พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ

อิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย

ทางอ้อม”

โดยที่ผ่านมา 2 มาตราดังกล่าว

ทำาให้พรรคเพื่อไทยถูกกลุ่มบุคคลต่างๆ 

ไปยื่นคำาร้องให้คณะกรรมการการเลือก

ตั้ง หรือ กกต. สอบสวนเอาผิดเพื่อ

ยุบพรรคเพื่อไทยหลายกรณีแล้ว กับ

กรณีที่ผู้ ร้องเห็นว่านายทักษิณ ชิน

วัตร เข้าไปแทรกแซง ครอบงำาพรรค

เพื่อไทย เพราะนายทักษิณไม่สามารถ

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 98 เพราะขาด

คุณสมบัติเนื่องจากถูกศาลฎีกาพิพากษา

ตัดสินยึดทรัพย์เพราะร่ำารวยผิดปกติ 

อีกท้ังเคยต้องคำาพิพากษาอัน

ถึงท่ีสุดให้ลงโทษจำาคุก เพราะกระทำา

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในคดีท่ีดิน                   

รัชดาฯ จึงทำาให้ท่ีผ่านมา นายศรีสุวรรณ 

จรรยา ไปร้องว่านายทักษิณมีพฤติการณ์

ท่ีอาจทำาผิดมาตรา 28 และ 29 ของ 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองในหลายกรณี เช่น 

คลิปวิดีโอคอลของนายทักษิณ ชินวัตร 

ในงานวันเกิดของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ท่ีนายทักษิณ

พูดถึงการเตรียมแผนการเลือกต้ังของ

พรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคชนะเลือกต้ัง

แบบแลนด์สไลด์ หลังนายเกรียงพยายาม

ยุให้ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร มา

เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

และยังมีกรณีที่ถูกร้องเรียนว่าใน

ช่วงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ที่เพื่อไทยส่งคนลงสมัครในนาม

พรรคที่เชียงใหม่และเชียงราย ปรากฏ

ว่า น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ของ

พรรคเพื่อไทย ได้ทำาสำาเนาจดหมาย

ของนายทักษิณ ที่เขียนด้วยลายมือมี

ข้อความสนับสนุน น.ส.วิสาระดี มา

จัดทำาแผ่นพับใบปลิวใช้ ในการหาเสียง

เลือกตั้ง ตลอดจนการที่นายทักษิณ

สื่อสารผ่านทวิตเตอร์-อัดคลิป เพื่อหา

เสียงให้กับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้

สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ของเพื่อ  

ไทย 

นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีมีการร้อง

ให้ กกต.สอบหลังจากนายวิฑูรย์ นาม

บุตร อดีตรมว.การพัฒนาสังคมฯ และ

อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้

สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นอุบลราชธานี ว่ามี

การติดต่อพูดคุยทั้งทางโทรศัพท์กับนาย

ทักษิณในเรื่องการที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่

กับพรรคเพื่อไทย รวมถึงการจะไปบิน

ไปพบนายทักษิณที่ดูไบเพื่อคุยเรื่องนี้, 

กรณี พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตที่ปรึกษา

พรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่าได้พูดคุย

กับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย กรณีที่ ไม่ ได้รับเชิญไปร่วม

ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ จ.ขอนแก่น 

ซึ่ง พล.อ.พัลลภให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ชล

น่านมีการอ้างโยงไปถึงนายทักษิณ 

เป็นต้น

โดยพบว่าในร่างแก้ไข พ.ร.บ.พรรค 

การเมืองของเพื่อไทย มีการเสนอแก้ไข

ที่มีนัยสำาคัญดังนี้

ในมาตรา 10 ของร่างเสนอแก้ไข                                                                    

ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง

ของมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการ 

เมือง พ.ศ.2560

“การกระทำาตามวรรคหนึ่งมิให้

หมายความรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นได้

ให้คำาปรึกษา แนะนำา เสนอแนะ หรือให้

ข้อมูลแก่พรรคการเมือง เพื่อประกอบ

การตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมของ

พรรคการเมืองนั้น”

รวมถึงในมาตรา 11 ที่เขียนว่า 

ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง

ของมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2560

“ให้นำาความในวรรคสองของ

มาตรา 28 มาใช้บังคับแก่การกระทำา

ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ที่ก็หมายถึงว่า เสนอแก้ไขมาตรา 

29 โดยให้นำาข้อความที่เสนอแก้ไขใน

มาตรา 28 มาใส่ไว้ ในมาตรา 29 ที่

เสนอแก้ไขด้วยนั่นเอง

ซ่ึงเม่ือดูมาตราท่ีเสนอแก้ ไขดัง

กล่าวท้ังสองมาตรา จึงหมายถึงว่าพรรค

เพื่อไทยเสนอแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

สองมาตราดังกล่าวท่ีเป็นมาตราท่ีทำาให้

พรรคเพ่ือไทยโดนย่ืนเร่ืองร้องเรียนให้

ยุบพรรคเพ่ือไทยหลายคร้ัง เหมือนกับ

ต้องการปิดช่องดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ วาระ

แรก วันพฤหัสบดีนี้ ร่างที่จะผ่านความ

เห็นชอบวาระรับหลักการจะต้องได้

เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาทั้ง 

ส.ส.และ ส.ว. เกินกึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ รวม

ถึงยังมีกระบวนการพิจารณาในชั้น

กรรมาธิการ และการโหวตวาระสาม 

จึงทำาให้ต้องดูว่าท่าทีของ ส.ส.พรรค

ร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลัง

ประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภา จะโหวต

ผ่านร่างแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองดัง

กล่าวของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ หรือว่า

จะโหวตตกตั้งแต่วาระแรกไปเลย.

จับตา

ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมตัวก่อน

เข้าเทศกาลสงกรานต์ ในเดือน เม.ย. 

ว่าแนวทางทุกอย่างมีหมดแล้ว โดย

เฉพาะมาตรการ VUCA คือ Vaccine, 

Universal Prevention, Covid19 Free 

Setting และ ATK แต่ขอให้เคร่งครัด

ในการดำาเนินการมากขึ้น เนื่องจาก

สถานการณ์ติดเชื้อช่วงนี้ ส่วนใหญ่ติด

จากร้านอาหาร งานสังสรรค์ แล้วนำา

เชื้อไปติดที่ทำางาน ที่บ้าน โดยเฉพาะ

ติดในผู้สูงอายุที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 

ซึ่งจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ จึง

เกิดขึ้นลักษณะวงจร ฉะนั้น ต้องเพิ่ม

ความระวัง ไปร้านอาหารที่คนแน่นมาก 

อากาศไม่ถ่ายเท ก็ขอให้เปลี่ยนไปร้านที่

ปลอดภัยกว่า

ถัดมาคือ เมื่อถึงช่วงเดือน เม.ย. 

เราก็น่าจะฉีดวัคซีนโควิดได้มากพอ

สมควรแล้ว ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้สูงอายุได้

รับเข็ม 2 เกือบ 80% แล้ว ฉะนั้นคน

ที่ยังลังเล ไม่แน่ใจ ก็ขอให้ความมั่นใจ

ว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย และ

ขอให้ลูกหลานพามารับวัคซีน เพราะ

ตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิดแล้วเสียชีวิตยัง

เป็นกลุ่ม 608 หรือยังไม่ได้รับวัคซีน 

หรือรับมาเพียงเข็มเดียว 

ขณะที่วัคซีนเด็ก 5 ปีขึ้นไป ทาง

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคและ

ไฟเซอร์แล้ว รวมถึงราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทยก็ให้คำาแนะนำา

เรื่องการฉีดแล้ว โดยเฉพาะสูตรไขว้ ก็

จะทำาให้เราฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ 

ระยะหลังเราเริ่มเห็นการติดเชื้อในเด็ก

มากขึ้น ดังนั้น ช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้ว 

ก็ขอให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับ

วัคซีนต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กประถม 

เพื่อรองรับการเปิดเทอมหน้า โดยเราก็

จะเร่งรัดช่วงสงกรานต์ให้มีการดำาเนิน

การฉีดวัคซีนเด็กต่อเนื่อง

เมื่อถามว่า ขณะน้ีตัวเลขติดเช้ือ

เพ่ิมข้ึน เราจำาเป็นต้องเพ่ิมมาตรการเพื่อ

กดตัวเลขให้ลดลงอย่างไร นพ.โอภาส

กล่าวว่า หากดูจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

เช่น เกาหลีใต้ ท่ีมีประชากรน้อยกว่า

ไทย 2 ใน 3 แต่ติดเช้ือนับแสนราย ซ่ึง

สถานการณ์ของไทยในระดับน้ี ระบบ

สาธารณสุขยังรองรับได้ ประชาชนใช้

ชีวิตได้ตามปกติ ท้ังน้ี คนส่วนใหญ่ไม่มี

อาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยก็เข้า

ระบบรักษาท่ีบ้าน (Home Isolation)

นพ.โอภาสกล่าวว่า หากต้อง

เพิ่มมาตรการใด ก็คงต้องขอความร่วม

มือประชาชนเพิ่มมาตรการส่วนบุคคล 

อย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเราเข้าใจกันดีว่า

ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป แต่ขอให้คำานึง

ว่าสถานที่ใดมีความเสี่ยงมาก เช่น ดื่ม

แอลกอฮอล์มาก อากาศไม่ถ่าย กิน

อาหารรวมกันในที่ทำางาน ตรงนี้เราพบ

การติดเชื้อบ่อย ก็ขอให้หลีกเลี่ยง

“ขณะนี้เราพบการติดเชื้อในโรง 

งานมากขึ้น แต่เราสามารถใช้มาตรการ

เดิมได้คือบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and 

seal) ด้วยการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น ก็พบ

ว่าคนติดเชื้อใหญ่ไม่มีอาการอะไร ดัง

นั้นก็สามารถแยกกักตัวในโรงงานได้ 

เพื่อให้การทำางานยังดำาเนินต่อไปได้” 

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี                                                         

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์

ถึงยอดติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตในไทย

ที่เพิ่มสูงขึ้นว่า การติดเชื้อโควิดรายใหม่

ที่เห็น 18,000-19,000 ราย แต่ผู้เสีย

ชีวิตอยู่ในหลัก 20 ราย หากเทียบกันว่า

ติดเชื้อ 10,000 ราย เสียชีวิต 20 ราย 

คิดเป็น 0.2% ซึ่งอยู่ในอัตราที่ยังต่ำาและ

สอดคล้องกับทั่วโลก ทั้งนี้ เราเชื่อได้

เลยว่าหากติดเชื้อหลักกว่าหมื่นรายต่อ

วัน คนที่ติดเชื้อวันนี้อีก 2-3 สัปดาห์ข้าง

หน้าก็จะมีตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มได้กว่า 40 

รายก็เป็นไปได้

“ตัวเลขเสียชีวิตวันนี้กับผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ไม่ใช่เวลาเดียวกัน ดังนั้นจะ

เอามาหารรายวันไม่ได้ เพราะตัวเลข

ติดเชื้ออัปเดตรายวัน แต่ตัวเลขเสีย

ชีวิตเป็นตัวเลขของคนติดเชื้อเมื่อ 3-4 

สัปดาห์ก่อน ไม่ ใช่ของคนป่วยวันนี้

แล้วเสียชีวิตวันนี้เลย ฉะนั้นจะเห็น

ตัวเลขเสียชีวิตขึ้นบ้าง เพราะเมื่อ 3-4 

สัปดาห์ก่อนเริ่มติดเชื้อเพิ่มขึ้น” นพ.ศุภ

กิจกล่าว.
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พรรครวมไทยสรางชาติพรอมจะเปนพรรคการเมืองคูขนาน เรียกวา

เปนเพ� อนบานกัน จะเปนพรรคที่มีบานอยูติดกันกับพลังประชารัฐ...หากพลเอก

ประยุทธมาอยูกับรวมไทยสรางชาติ จะมี ส.ส.พลังประชารัฐหลั่งไหลมาที่

รวมไทยสรางชาติเหมือนเข� อนแตก จะมากันเยอะแยะมหาศาล

ารเมืองในรอบหลายวันท่ีผานมา ช� อของ แรมโบ-เสกสกล 

อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ถูกจับตา

มองและปรากฏผานส� ออยางแพรหลาย ต้ังแตออกมาเปด

ตัวเร� องการจัดต้ังพรรค รวมไทยสรางชาติ พรรคการเมืองจัดต้ังใหม

ท่ีประกาศแนวทางสนับสนุนพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ใหกลับมา

เปนนายกรัฐมนตรีสมัยท่ีสองหลังเลือกต้ังรอบหนา นอกจากน้ีชวง

กลางสัปดาหท่ีผานมา ช� อของเขาก็ปรากฏบนพ้ืนท่ีส� อการเมืองแบบ

รอนแรง หลังถูก โทนี-ทักษิณ ชินวัตร กลาวพาดพิง  จน เสกสกล 

อดรนทนไมไหว ตองออกมาตอบโตสวนกลับ อยางเผ็ดรอนสะเทือน

ไปท่ัวแวดวงการเมือง 

บทสนทนาวันน้ีเราเร่ิมดวยการถามความคืบหนาการจัดต้ัง

พรรครวมไทยสรางชาติ ซ่ึง แรมโบ-เสกสกล เปดเผยวา หลังจาก

เปดตัวพรรครวมไทยสรางชาติแลว ขณะน้ีการเดินหนาจัดต้ังพรรค

มีความคืบหนาตามลําดับ เบ้ืองตนคาดวาจะเรียกประชุมใหญพรรค

อยางเปนทางการภายในไมเกิน 20 มีนาคม เพราะตามกฎหมาย

พรรคการเมือง  หลังจากพรรคไดรับการจดแจงจัดต้ังพรรคจากนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง ตองมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน

หน่ึงป ซ่ึงพรรคไดรับการจดแจงจัดต้ังพรรคเม� อ 31 มีนาคม 2564 

ดังน้ันจะครบหน่ึงปวันท่ี  31 มีนาคม 2565 โดยผูจัดต้ังพรรคคุยกัน

วาจะใหมีการเรียกประชุมใหญภายในไมเกิน 20 มีนาคม 

สําหรับจุดขายหรือจุดแข็งทางการเมืองของพรรครวมไทยสราง

ชาติ คือจะเปนพรรคการเมืองท่ีรวมพลังคนไทยทุกกลุม รวมพลังคน

ท่ีมีความรูความสามารถทุกดาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

ทุกวัยต้ังแตคนหนุมสาว จนถึงวัยกลางคน และคนท่ีมีประสบการณ

ดานการบริหารราชการแผนดิน และคนท่ีมีประสบการณทางการ

เมือง เคยเปน ส.ส. เปนอดีตรัฐมนตรีท่ีจะมารวมพลังกันเปนหน่ึง

เดียว 

...คําวา รวมไทยสรางชาติ คือรวมคนไทยใหเปนหน่ึงเดียวใน

การท่ีจะนําพาประเทศไทย นําพาบานเมืองไปสูการพัฒนาท่ีเจริญ

รุงเรือง ใหบานเมืองเกิดความม่ังค่ังย่ังยืน เพราะวันน้ีอยากใหคนไทย

ทุกคนละลายพฤติกรรม  ไมตองมาคิดเร� องของ สีการเมือง กันแลว 

วันน้ีเราไมมีเวลามาเลนกีฬาสีการเมืองกันแลว เพราะอยางผมท่ีเคย

เปนเส้ือแดง หรือบางคนท่ีเขาเปนอดีต กปปส. แตสุดทายแลวทุกคน

ก็คือคนไทยดวยกัน

 เราเคยเห็นตางกันทางการเมือง แตการเห็นแตกตาง มันจะ

ทําใหเกิดความขัดแยงในบานเมืองไมได ความเห็นแตกตางก็ตอง

แกไขกันดวยวิธีการทางกฎหมายและวิธีการทางประชาธิปไตย ไมใช

เห็นแตกตางแลวจะตองมาลงถนน  มาไลตีไลแทงกัน ไลฆากัน มัน

ไมไดแลว วันน้ีผมไมอยากใหเรามาพูดเร� อง สีเส้ือการเมือง กันอีกตอ

ไป อยากใหรูวาเราคือคนไทยดวยกัน ตองสลายพฤติกรรม ตองสลาย

สีเส้ือแลวใหรวมพลังคนไทยเปนหน่ึงเดียว ท่ีก็คือมารวมกันรวมไทย

สรางชาติ ท่ีสุดทายเพ� อจะไดมาจับมือกันทํางานใหบานเมือง อะไร

ท่ีมันเห็นแตกตางกันก็มาคุยกันบนโตะ  มาคุยกันบนเวทีท่ีเราจัดไว

ให ไมใชไปคุยกันบนทองถนน  ผมยืนยันวาผมเปนคนรักบานรักเมือง 

จุดยืนของพรรคก็คือตองปกปองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรา

มีหลักอยูสองขอคือ หน่ึง-คนท่ีจะมาอยูกับพรรครวมไทยสรางชาติ  

ตองเปนคนท่ีจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย สอง-ตองสนับสนุน

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรีอีกหน่ึงสมัย แตหลัง

จากน้ันจะเปนใครไมรู แตวาการเลือกต้ังตอไปตองสนับสนุนพลเอก

ประยุทธเพ� อใหทานนายกฯ ไดกลับมาสานงานตออีกหน่ึงสมัย 

สวนบทบาทของผมในพรรครวมไทยสรางชาติ ผมก็เปนเหมือน

กับคนท่ีเปนฝายดําเนินการ เชนการใหคนไปย� นจดแจงขอจัดต้ังพรรค

รวมไทยสรางชาติ ท่ีพลเอกประยุทธเปนคนคิดสโลแกนรวมไทยสราง

ชาติข้ึนมา เม� อเราคิดจัดต้ังพรรคการเมือง ผมก็เหมือนคนท่ีมาขุดดิน

ฝงเสาเข็ม ตอมอ หลังจากน้ันพอโครงสรางกอตัวเสร็จ เกิดเปนพรรค

ข้ึนมาอยางแข็งแรง เราก็อยากไดคนท่ีโปรไฟลดี  ประวัติ-ผลงาน

ดี คนจากทุกสาขาอาชีพทุกแขนง รวมถึงคนซ่ึงประชาชนช� นชอบ

และไววางใจมารวมกันในบานหลังใหมหลังน้ี ท่ีเปนบานซ่ึงแข็งแรง 

อบอุนและม่ันคง ไดมาทํางานรวมกัน สวนผมขอเปนแคยามเฝาบาน 

ไมรับตําแหน�งอะไร จะเปนแคยามเฝาบานคอยเฝาและคอยสนับสนุน

พลเอกประยุทธเปนนายกฯ ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีผมมุงหวัง ไมไดหวังตําแหน�ง

อะไรในพรรครวมไทยสรางชาติ 

...สําหรับแรมโบแลวมีแตใสเกียรเดินหนา เกียรถอยหลังไมมี 

ผมยืนยันวาพรรครวมไทยสรางชาติจะไมใชพรรคเฉพาะกิจแน�นอน 

ผมถึงจะขออยูเบ้ืองหลังในการคอยดูแลและสนับสนุนใหบานหลังน้ี

มีความม่ันคง เปนสถาบันการเมืองใหเปนท่ีพ่ึงของประชาชน เปน

พรรคท่ีรวมซ่ึงคนท่ีมีความพรอม มีศักยภาพ มีประสบการณ และ

สามารถนําพาบานหลังน้ีเดินไปสูเปาหมาย คือเปนสถาบันท่ีม่ันคง

แข็งแรงตอไปในอนาคต 

-ปจจุบันมีพรรคการเมืองต้ังใหมเกิดข้ึนมากมาย  พรรครวม

ไทยสรางชาติมีอะไรโดดเดนเหนือกวาพรรคอ� น? 

แน�นอนท่ีสุดคือ เร� องการชูการสรางความสามัคคีของคนในชาติ 

เพราะจุดหลักของเราคือรวมพลังของคนจากทุกฝาย เราจะไมทะเลาะ 

จะไมขัดแยง เราจะใชเหตุและผล  หลักของเราคือทําใหบานเมืองเกิด

ความเปนเอกภาพ สรางความสามัคคี ไมใหเกิดความแตกแยก 

สวนใครท่ีคิดจาบจวงกาวลวง ไปกับพรรคเราไมได  เพราะ

หลักของพรรคคือยืนยันในเร� องการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือยึดม่ันในสถาบัน และหาก

ในอนาคต คือถาพลเอกประยุทธกลับมาเปนนายกฯ สมัยหนาอีก

คร้ังแลว หลังจากน้ันเราก็มาวากันตอในพรรคเรา วาจะเสนอหรือ

ใบมันเห็นชัดเจน ประชาชนเขาอาจชอบพรรคการเมืองหน่ึงเพราะ

ชอบนโยบายพรรค เขาก็เลือกพรรคน้ัน แตตอนบัตร ส.ส.เขต เขาไม

ชอบคนท่ีพรรคน้ันสง เขาก็ไปกาเลือกผูสมัครอีกพรรคการเมืองหน่ึง

...ดังน้ัน ขอใหเรามียุทธวิธี มีแนววิธีในการท่ีจะส� อสารให

ประชาชนยอมรับในพรรครวมไทยสรางชาติ แลวคะแนนก็จะมาเอง

ท้ังในตัวบุคคลท่ีพรรคสงลงระบบเขต และกับคะแนนพรรคในบัตร

ปารต้ีลิสต ผมถึงไมไดหนักใจเลยเร� องบัตรสองใบ 

...อยาไปคิดวาบัตรสองใบจะเปนกติกาท่ีจะไปเขาทางพรรคเพ� อ

ไทย ยืนยันวามันไมใชเร� องจริง ไปคิดกันเอาเองท้ังน้ัน แตผมคิดวา

พรรคเพ� อไทยหรือพรรคการเมืองท่ีกระด๊ีกระดาวาจะไดใชบัตรสองใบ 

สุดทายดูแลวอาจจะตกมาตายเอาได เพราะไปม่ันใจเกินเหตุ เพราะ

เขาไปเอาการเมืองการเลือกต้ังในอดีตมาเปนตัวต้ัง แลวไปคิดแบบใน

อดีต ซ่ึงปจจุบันมันไมใชแบบเดิมแลว 

ปจจุบันน้ีประชาชนเขาติดตามผลงาน คอยดูพฤติกรรมของ

ผูนําฝายคาน พฤติกรรมของพรรคเพ� อไทย  การเลนการเมืองนอก

กติกา การเลนการเมืองท่ีจองแตจะทําใหสภาลม ประชาชนเขาเห็น

หมด โดยเฉพาะเม� อเทียบกับท่ีพลเอกประยุทธทํางานสูกับโควิดแทบ

ตาย แตพรรคฝายคานโดยเฉพาะเพ� อไทย ก็เอาแตเลนการเมือง

หวังตีกิน  ไมเคยลงพ้ืนท่ีชวยเหลือประชาชน เอาแตเลนการเมือง

ดวยวาทะ บิดเบือนใสรายปายสีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  กอกวน

การเมืองในสภา เอาฝายนิติบัญญัติมาเลนเกมการเมือง ดวยการ

พยายามทําใหสภาลม ตัวเองอยูในหองประชุมสภา แตเวลานับองค

ประชุมกลับไมยอมกดบัตรแสดงตน ท้ังท่ีเสนอนับองคประชุมเอง แต

กลับไมกดบัตร  ทําแบบน้ีมันใชไดท่ีไหน

 ประชาชนเขาฉลาด เขารูหมดแลวพวก ส.ส.เหลาน้ีมี

พฤติกรรมอยางไร เขาจึงรูวาเวลาเลือกต้ังจะเลือก ส.ส.เขาไปทํางาน

หรือเลือก ส.ส.ไปกอกวนการทํางาน ถึงวันเลือกต้ังประชาชนเขาจะ

ลงโทษ จะพิพากษาพวก ส.ส.ท่ีคิดเลนการเมืองในสภา จองแตจะ

ทําใหสภาลม ประชาชนเขาจดช� อไวหมดแลว 

เสกสกล-ผูชวยรัฐมนตรีฯ ยังวิเคราะหการเมืองถึงอายุของ

รัฐบาลจะอยูครบเทอมหรือไมวา สําหรับตนเองแลวประเมินวา

รัฐบาลอยูครบเทอม แตก็ประมาทไมได เอาเปนวาก็คงอยูใหยาวท่ีสุด 

เพราะมีนาคมน้ีก็จะเขาสูปท่ีส่ีของสภาท่ีเปนปสุดทายแลว ก็อยากให

อยูใหยาวท่ีสุด จะสามปก่ีเดือนก็ไมรู แตรูอยางเดียววาเราต้ังใจอยาก

ใหอยูครบส่ีป สวนการอภิปรายไมไววางใจกลางปน้ี ทางเราก็ม่ันใจวา

จะผานไปได เพราะอยางคุณอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจ

ไทย ก็ยืนยันวาอยางนอย 240 เสียงตอนโหวตมีแน�นอน เราก็ม่ันใจ

กันวาจะผาน ไมมีปญหา  และคิดวา ส.ส.สวนใหญไมอยากใหมีการ

ยุบสภา สวนใหญยังตองการจะเปน ส.ส.ใหครบเทอมส่ีป คงยังไม

อยากลงสูสนามเลือกต้ัง และเราก็อยากทํางานตางๆ เชนการผลักดัน

ใหรัฐสภาผานความเห็นชอบการแกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

สองฉบับ, ราง พ.ร.บ.งบประมาณประจําป  2566 และการเปนเจา

ภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําเอเปก

ส่ิงเหลาน้ียังมีงานท่ีตองรอรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไดเดิน

หนาทํางานตอไป ก็ขอเวลาอีกสักระยะ สวน ส.ส.ฝายคานท่ีบอก

อยากใหยุบสภา ก็อยาเพ่ิงใจรอน และไมรูวาเขาอยากใหยุบสภาจริง

หรือไม เพราะอาจเปนแคละครฉากหน่ึง

-อยูในวงการการเมืองมานาน เคยทํางานกับอดีตนายกฯ 

อยางนอยๆ ก็สองคน แตตอนน้ีทํางานกับพลเอกประยุทธ เห็นขอ

แตกตางอะไรหรือไม?

ผมพูดตรงๆ เลย นายกฯ ในอดีตเอาแตเร� องของครอบครัว 

เอาแตเร� องผลประโยชนสวนตน ไมคิดถึงเร� องผลประโยชนประชาชน 

ไมเหมือนพลเอกประยุทธท่ีไมมีเร� องของผลประโยชนแอบแฝง ไมมี

ผลประโยชนสวนตน  ไมมีบริษัทหางราน ไมมีธุรกิจและไมคิดเร� อง

การแสวงหาผลประโยชนเขากระเปาเขาพกเขาหอ เปนคนโปรงใส 

แตในอดีตเราก็รูอยูแลวมีแตเร� องผลประโยชน โครงการอภิมหาโปร

เจกต มีแตเร� องเงินทอน หาเงินเขาครอบครัว มีแตเร� องนองสาว 

คนในครอบครัวท่ีเขามาบริหารจัดการ มีเจ  ด.ตางๆ เขามาจัดการ

เร� องตางๆ การแตงต้ังคนเขาไปดํารงตําแหน�งตางๆ ก็เอาแตคนใน

ตระกูล ต้ังแตระดับ ผบ.ทบ.-ผบ.ตร. และตําแหน�งตางๆ การต้ัง ครม.

ก็เอาแตเครือขายบริวารตัวเอง 

ส่ิงตางๆ เหลาน้ีเราเห็นเรารูเราอยูในเหตุการณมาเอง  เรา

เห็นเรารูแตพูดไมได เพราะก็เหมือนเราเปนพนักงานบริษัท พูดไป

ก็โดนลงโทษ ถูกไลออกก็ได อยางตอนจะออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 

คัดคานบอกวาไมควรออก พูดไปก็โดนดา เอามติพรรคเพ� อไทยมาเปน

ตัวกําหนด กลายเปนเผด็จการรัฐสภา ตองปฏิบัติตามมติพรรคท้ังท่ี

ไมเห็นดวย ไมชอบแตก็ตองฝนเพราะถูกส่ังโดยมติพรรค เพราะถูก

เจาของบริษัทเขามาส่ัง ส่ิงตางๆ เหลาน้ีมันเห็นชัดเจน 

“บางคนมาบอกวาผมเนรคุณ ซ่ึงจะมาใชคําวาเนรคุณกับผม

ไมได เพราะหากจะใหผมเปนสมุนโจร  เปนลูกนองโจร หากหัวหนา

ผมเปนคนข้ีโกง จะใหผมเดินตามใชไหม จะใหผมไปยุใหหัวหนาไป

โกงบานโกงเมือง ผมทําแบบน้ันไมได 

หากผมเห็นหัวหนาผมเปนโจร หัวหนาโกง ผมก็ตองถอย

ออกมา พอถอยออกมา ผมก็อยากไดหัวหนาท่ีเปนคนดีไมใชโจร 

ไมใชคนโกง เปนคนต้ังใจทํางาน ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน 

หัวหนาผมเปนคนดี ผมก็อยากอยูกับคนดี ผมก็อยากกลับเน้ือกลับใจ 

ไมอยากเปนข้ีขา ไมอยากเปนสมุนของโจร ก็มาทํางานกับคนดี คน

ทํางานเพ� อบานเพ� อเมือง คนมือสะอาด ถามวาแลวผมทําผิดตรง

ไหน ผมทรยศตรงไหน ผมทรยศโจร แตผมไมทรยศประชาชน ผม

ทรยศคนข้ีโกง แตผมไมทรยศคนดี”.

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

สนับสนุนใครเปนนายกฯ คนตอไป เราจะมาดูในตอนน้ันวาใครท่ีมี

คุณสมบัติจะเปนนายกฯ ตอจากพลเอกประยุทธ 

จุดขายของพรรครวมไทยสรางชาติจะมีสองขอคือ  หน่ึง-ตอง

สนับสนุนผูนําท่ีปกปองสถาบัน สอง-ผูนําท่ีตองไมมีประวัติเร� องทุจริต

คอรรัปชัน ตองไมมีเร� องผลประโยชนแอบแฝงและไมมีประวัติเร� อง

การโกงกินบานโกงกินเมือง ซ่ึงคนท่ีพรรคจะสนับสนุนมาเปนนายกฯ 

ตอจากพลเอกประยุทธ จะตองมีคุณสมบัติตามสองขอดังกลาว  สวน

พรรคการเมืองอ� นท่ีคิดวาจะไปสนับสนุนอดีตผูนําท่ีโกงกิน หรือจะ

เปนพรรคการเมืองท่ีไมปกปองสถาบัน จะเขามาคิดลมลาง จะมา

แกไขมาตรา 112 แบบน้ีคือตรงขามกับเรา แบบน้ีไมเอา เรารับไมได

 ดังน้ันจุดยืนของเราจึงชัดเจนในเร� องน้ีมาก และยืนยันวาเรา

จะมีพรรคการเมืองท่ีเปนพันธมิตร เปนแนวรวมกับพรรครวมไทย

สรางชาติหลายพรรคเพราะมีจุดยืนคลายกัน อยางเชนพรรคไทย

ภักดีท่ีมี นพ.วรงค เดชกิจวิกรม  เปนหัวหนาพรรค และอีกหลาย

พรรคการเมืองท่ีไดมีการพูดคุยกับคนของรวมไทยสรางชาติ ในการ

จะจับมือเปนพันธมิตรการเมืองตอกัน เพ� อคุยกันวาพวกเราจะเดิน

ไปในทิศทางแนวน้ี สวนอนาคตขางหนาเม� อรอบน้ีเราสนับสนุนพล

เอกประยุทธแลว พอนายกฯ กลับมารอบหนาและอยูจนครบแปดป

แลว หลังจากน้ันเราก็จะมาคุยกันตอ วาใครเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะมา

ทําภารกิจหลักน้ี และดูวาพรรคไหนจะเสนอใคร พรรครวมไทยสราง

ชาติจะไมเสนอแขงเพ� อใหไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมไทยสรางชาติ

พรรคเพ� อนบาน พปชร.

-ต้ังเปาวาจะมี ส.ส.หลังเลือกต้ังประมาณก่ีคน? 

สถานการณ ณ เวลาน้ีเร� องท่ีวาพรรคต้ังเปาจะได ส.ส.หลัง

การเลือกต้ังรอบหนาก่ีคน ตองดูจากปจจัยการเมืองประกอบดวย เชน

ตองดูสถานการณในพรรคพลังประชารัฐ อยางท่ีคนไปมองกันวาพลัง

ประชารัฐกําลังเสาโยกเสาเอียงแลว หลังคาร่ัว ฝาบานผุแลว ก็อยาก

บอกวา อยาไปปรักปรําพรรคพลังประชารัฐขนาดน้ัน เอาวาถาวันน้ี

พลังประชารัฐยังใหเกียรติพลเอกประยุทธ ยังคิดท่ีจะสนับสนุนพลเอก

ประยุทธเปนนายกรัฐมนตรีตอไป โดยรวมพลังกันอยูตรงน้ันท่ีพลัง

ประชารัฐ แบบน้ีผมก็ไมมีปญหา

“พรรครวมไทยสรางชาติพรอมจะเปนพรรคการเมืองคู

ขนาน เรียกวาเปนเพ� อนบานกัน จะเปนพรรคท่ีมีบานอยูติดกันกับ

พลังประชารัฐ จะขับเคล� อนการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือตอง

สนับสนุนพลเอกประยุทธเปนนายกฯ”

...ดวยการเสนอช� อเปนแคนดิเดตนายกฯ คนเดียวเทาน้ัน จะ

ไปเสนอช� อตอนเลือกต้ัง 2-3 คน เราก็ไมเห็นดวย เพราะหากทํา

แบบน้ัน รวมไทยสรางชาติบอกเลยวาจะไมเห็นดวยกับพลังประชา

รัฐ แตหากบานหลังน้ี รวมไทยสรางชาติ บานท่ีเราต้ังมาเพ� อรองรับ

พลเอกประยุทธ  หากตอนเลือกต้ังถาพลังประชารัฐเกิดเบ้ียว ไม

ยอมเสนอช� อพลเอกประยุทธเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนเลือก

ต้ังรอบหนาตามท่ีหัวหนาพรรคใหสัมภาษณไว พรรครวมไทยสราง

ชาติเราก็พรอมท่ีจะรับพลเอกประยุทธมาเสนอช� อเปนแคนดิเดตนา

ยกรัฐมนตรี คือเร� องสนับสนุนเราสนับสนุนอยูแลว อันน้ีตองแยก

กัน คือพลเอกประยุทธจะมาอยูกับเราหรือไมมาอยูกับเรา เราพรอม

สนับสนุนทานอยูแลว  แตหากวาพลังประชารัฐไมสนับสนุนไมเสนอ

ช� อพลเอกประยุทธ แบบน้ีพรรครวมไทยสรางชาติพรอมเสนอช� อพล

เอกประยุทธเปนแคนดิเดตนายกฯ ทันที 

ดังน้ัน ท่ีถามวาพรรครวมไทยสรางชาติต้ังเปาหมายวาจะมี 

ส.ส.ก่ีคนหลังเลือกต้ัง ตอนน้ีผมยังตอบไมไดรอยเปอรเซ็นต เพราะมี

เหตุผลอ� นมาประกอบดวย เชนหากพรรคพลังประชารัฐเสนอช� อพล

เอกประยุทธเปนแคนดิเดตนายกฯ ผมม่ันใจวา ส.ส.ของพลังประชา

รัฐท่ีเขารักและสนับสนุนพลเอกประยุทธ เขาก็จะอยูท่ีพรรคพลัง

ประชารัฐตอไป ส.ส.พลังประชารัฐก็จะยังอยูกับพลังประชารัฐตอไป  

แตหากพลเอกประยุทธไมถูกเสนอช� อจากพลังประชารัฐ  แลวเกิด

วาพลเอกประยุทธมาอยูกับรวมไทยสรางชาติ แลวพรรคเราเสนอช� อ

ทานเปนแคนดิเดตนายกฯ ถาแบบน้ีผมม่ันใจเลยวาจะมี ส.ส.หลาย

คนในพลังประชารัฐตามพลเอกประยุทธมาท่ีรวมไทยสรางชาติอยาง

แน�นอน เพราะ ส.ส.หลายคนก็บอกวา เขาไดรับเลือกต้ังเขามาเปน 

ส.ส.ตอนเลือกต้ังป 2562 ก็เพราะกระแสท่ีประชาชนอยากใหพลเอก

ประยุทธกลับมาเปนนายกฯ ดังน้ันเขาก็คงจะตามมาท่ีพรรครวมไทย

สรางชาติ หากอยากกลับมาเปน ส.ส.อีกรอบตอนเลือกต้ังคร้ังหนา 

“ผมม่ันใจวาหากพลเอกประยุทธมาอยูกับรวมไทยสราง

ชาติ จะมี ส.ส.พลังประชารัฐหล่ังไหลมาท่ีรวมไทยสรางชาติเหมือน

เข� อนแตก จะมากันแบบเยอะแยะมหาศาล ดังน้ันจํานวน ส.ส.หลัง

เลือกต้ังเราก็ม่ันใจวาจะไดระดับเกิน 100 คนข้ึนไป แตหากพลัง

ประชารัฐเสนอช� อพลเอกประยุทธ แลว ส.ส.พลังประชารัฐสวน

ใหญจะยังอยูกับพลังประชารัฐตอไป เราก็ไมวากัน เราก็อาจจะเปน

พรรคการเมืองขนาดกลาง  อาจจะมี ส.ส.สัก 50-60 ท่ีน่ังในสภา 

เอาไวสนับสนุนพลเอกประยุทธ ไวชวยพลังประชารัฐสนับสนุนทาน

กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีรอบหนา”

...สําหรับเปาหมายกลุมฐานเสียงของพรรค เราต้ังเปาไว

ทุกกลุม เพราะพรรคมีเครือขายท่ีจะมาทํางานกับเราท่ีจะมาจาก

ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร กลุมรากหญา กลุม

มวลชนตางๆ ซ่ึงทัพใหญท่ีเราตองตีในคราวน้ี ในสวนของภาคใต 

ภาคเหนือ เราไมคอยหนักใจ แตเราจะมุงหนาลุยอีสานเพ� อเจาะฐาน

ของพรรคเพ� อไทย จะเอาแบบทะลุทะลวงเลย และเราม่ันใจวาเลือก

ต้ังท่ีจะมีข้ึน รวมไทยสรางชาติจะได ส.ส.ภาคอีสานหลายคน 

ส่ิงสําคัญเลยคือ เราจะประกาศขายนโยบายพรรคชัดเจนคือ 

สนับสนุนนายกฯ คนอีสาน เพราะพลเอกประยุทธเปนคนโคราช เปน

คนอีสาน ขายนโยบาย ขายผลงาน และขายตัวบุคคล คือใหคนอีสาน

สนับสนุนใหมีนายกรัฐมนตรีท่ีเปนเลือดเน้ือเช้ือไขแทๆ  ของคนอีสาน

คือพลเอกประยุทธ 

ถามถึงวาจะมี ส.ส., อดีต ส.ส. หรือนักการเมืองระดับบ๊ิกเนม

มาอยูกับรวมไทยสรางชาติหรือไมหลังจากน้ี เสกสกล แกนนําจัด

ต้ังพรรครวมไทยสรางชาติ ออกตัววา  ขอใหรอจนถึงวันเปดตัว

พรรครวมไทยสรางชาติกอน แตเอาเปนวา ณ ขณะน้ีสายไหม (สาย

โทรศัพท) มีหลายคนท่ีโทรศัพทมาหาผมท่ีผมยังไมอยากเปดเผยช� อ 

แตขอใหรูวา หลายคนจากหลายสาย ทุกสารทิศจะเขามา โดยเฉพาะ

ในภาคอีสานตอนน้ีเต็มทุกพ้ืนท่ี สงครบหมดทุกเขตในภาคอีสาน รวม

ถึงภาคอ� นๆ เชนภาคใต และทุกจังหวัด ตางมีความพรอมท่ีจะเขามา 

ดังน้ันหากผมพูดตอนน้ี เขายังไมไดลาออกจากสมาชิกพรรค ยังไมได

เคลียรตัวเอง หากผมพูดไปตอนน้ีก็จะผิดกฎหมายเลือกต้ัง เอาเปนวา

มีเพียบแลวกัน  

ไมเช� อบัตรสองใบ-พท.จะแลนดสไลด

เม� อถามถึงเร� องกติกาบัตรเลือกต้ังสองใบ ดูจะไมเปนผลดีตอ

พรรคการเมืองต้ังใหมอยางพรรครวมไทยสรางชาติท่ีเพ่ิงเปดตัวมา 

คิดวาจะเสียเปรียบหรือไมหากลงสนามเลือกต้ัง เสกสกล มองเร� อง

น้ีวา รวมไทยสรางชาติไมหนักใจกับกติกาบัตรสองใบ เพราะเรามี

ยุทธศาสตร มียุทธวิธี  และมีนโยบายพรรคในการเขาไปเจาะฐาน

เสียงแตละแหง  เร� องบัตรสองใบจริงๆ แลวไมไดวาจะทําใหพรรค

เพ� อไทยไดผลดี เพราะเคยปรากฏมาแลวท่ีหลายเขตเลือกต้ัง เวลา

เลือกต้ังชวงใชบัตรสองใบ จะพบไดเลยวาประชาชนตอนลงคะแนน

เสียง บัตรใบแรกก็เลือก ส.ส.เขตพรรคการเมืองหน่ึง แตบัตรปารต้ี

ลิสตเขาก็ลงคะแนนใหอีกพรรคการเมืองหน่ึงท่ีไมใชพรรคตนสังกัด

ของคนท่ีเขาเลือกในระบบเขต มีลักษณะแบบน้ีเยอะ บางเขตเลือกต้ัง

ก็เห็นเลย คะแนน ส.ส.ระบบเขต คนท่ีไดมีคะแนนมากกวาพรรค แต

บางแหง คะแนนพรรคก็ไดมากกวาคนท่ีพรรคสง มันไมมีหลักอะไร

ตายตัว มันไมเหมือนบัตรใบเดียว ท่ีกาแลวคือท้ังพรรคท้ังคน แตสอง

‘รวมไทยสรางชาติ’ เดินหนาสูสนามเลือกตั้ง  

ผมไมใชคนทรยศ แตไมอยากเปนลูกนองโจร 

ารเมืองในรอบหลายวันท่ีผานมา ช� อของ แรมโบ-เสกสกล 

ก



รวมพลคนปขาล 

ไหวพระธาตุชอแฮ…แหตุงหลวง

ทท.สํานักงานแพร เชิญชวน   

รวมงานสิริมงคล “ประเพณี

ไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแพร

แหตุงหลวง” งานประเพณีเกาแก พรอม

กิจกรรม “รวมพลคนปขาล” ตลอดทั้งป เนน

ประดับและตกแตงอาคารสถานที่ดวยตุงไชย

สวยงามทั้งเมือง สวนยามค่ําคืน ชวน 

“ผอบานแอวเวียงแพรยามคํ่าคืน” เนนมาตรการ

เขมทางดานสาธารณสุข ทองเที่ยวปลอดภัย

และใสใจสิ่งแวดลอม

นายอนันต สีแดง ผูอํานวยการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

แพร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแพร และ

อุตรดิตถ กลาววา จังหวัดแพร ภายใตการนํา

ของนายสมหวัง พวงบางโพ ผูวาราชการ

จังหวัดแพร ฝายอํานวยการใหญ และสิบเอก

หญิงกรวรรณ สุมมาตย วัฒนธรรมจังหวัด

แพร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

สํานักงานแพร รวมทั้งเครือขายพันธมิตรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดแพร รวมกัน

จัดงาน ประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแพร

แหตุงหลวง กําหนดจัดงานขึ้นระหวางวันที่ 

11-17 มีนาคม 2565  

ประเพณีไหวพระธาตุชอแฮเปน

ประเพณีเกาแก ถือกําเนิดมาตั้งแตครั้ง

พระมหาธรรมราชา (ลิไท) เสด็จมาบูรณ

ปฏิสังขรณพระธาตุชอแฮ ในปจุลศักราช 

586-588 (พ.ศ.1879-1881) แลวจัดงาน   

สักการะองคพระธาตุชอแฮ จากน้ันเจาผูครอง

นครทุกพระองคก็ยึดถือเปนประเพณีสืบมา  

มีการจัดงานประจําทุกป ในวันขึ้น 9 ค่ําถึง 

15 ค่ําเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต) 

เน� องจากภายในพระอุโบสถวัดพระธาตุ

ชอแฮมีการตุงกระดางขนาดใหญที่มีความ

สวยงามจํานวนมาก ในป 2536 คณะผูจัดงาน                                                   

จึงมีมติใหนําตุงเขามารวมในขบวนแห และ

ไดเปล่ียนช� องานเปน “งานประเพณี

ไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแพรแห

ตุงหลวง” นับตั้งแตนั้นมา

นอกจากนี้ ตามความเช� อ

ในเร� องพระธาตุประจําปเกิด 

กําหนดใหองคพระธาตุชอแฮเปน

องคพระธาตุประจําปเกิดปขาล 

ซึ่งในป 2565 ไดเวียนมาบรรจบ

ครบรอบปนักษัตรขาลอีกครั้งหนึ่ง 

จังหวัดแพรจึงจัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยว “รวมพลคนปขาล” 

ตลอดทั้งป เพ� อใหคนที่เกิดปขาล

ไดเปนผูนําบุญเพ� อมาสักการบูชา

องคพระธาตุ และกําหนดให ตุง 

ของดิน หินและทรายที่ถูกกัดเซาะจนเกิด

เปนเสารูปรางตางๆ ท่ีแลดูแปลกตาและมีเสน�ห                     

เรนลับ, ถ้ําผานางคอย, อุทยานแหงชาติ  

เวียงโกศัย, อุทยานแหงชาติดอยผากลอง 

แกงหลวง  แกงเสือเตน เปนตน 

สวนคนที่สนใจบรรยากาศทางดาน                                        

วัฒนธรรม มีภาคเอกชนจังหวัดแพรจัด
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นการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรวมพลคนปขาล ในป 2565 นอกเหนือ

จากกิจกรรมในชวงงานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแพรแหตุงหลวง 

แลวยังจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวในปขาลของเมืองแพรไดตลอด

ทั้งป โดยในแตละเดือนจะมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 เดือนมกราคม (เสือสมหวัง)   

กิจกรรมสวดมนตขามป ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 

เพ� อกาวขามศักราชดวยความเปนสิริมงคลพรอมรับปขาล และกิจกรรมตักบาตร  

วันขึ้นปใหม กิจกรรมสงเสริมประเพณีตากธัมม ตานขาวใหมหิงไฟพระเจา วันที่  

15-17 มกราคม ณ วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

 เดือนกุมภาพันธ (เสือคูรัก) ตรงกับงานประเพณีขึ้นพระธาตุเดือน 5 ในพื้นที่

อําเภอตางๆ เชน ประเพณีไหวพระธาตุประจําอําเภอ (พระธาตุเนิ้ง วัดพระหลวง /

พระธาตุปูแจ อ.รองกวาง / พระธาตุหนองจันทร อ.สอง / พระธาตุขวยปู / พระธาตุปูต๊ับ 

อ.วังชิ้น / พระธาตุแหลมลี่ เปนตน

 เดือนมีนาคม 2565 (เสือฮอมบุญ)  

งานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแพรแหตุงหลวง

 เดือนพฤษภาคม (เสือใจบุญ)   

กิจกรรมสงเสริมงานประเพณีไหวพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ขบวนแห

เคร� องสักการะของคณะศรัทธาหัววัดและอําเภอตางๆ

เดือนมิถุนายน (เสือรวมเผา)   

กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ ในจังหวัดแพร ในงานมหกรรมชาติพันธุ 

สีสันเมืองแพร และการจัดงาน 144 ปชาตกาลครูบาศรีวิชัย และพิธีสมโภชพระธาตุ

ชอแฮ พระอารามหลวง

 เดือนกรกฎาคม (เสือภักดี) 

นอกจากกิจกรรมเราชาวไทยจะไดรวมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน      

สถาบันพระมหากษัตริย เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ         

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว     

และยังมีกิจกรรมสืบสานงานศิลปถิ่นเมืองแพร

เดือนสิงหาคม (เสือรักแม) 

มีการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ และการนอมถวายตุงโบราณลานนา  

จํานวน 10 ตัว ณ วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง เพ� อถวายเปนพระราชกุศล 

รวมถึงงานประเพณีสลากขาวหมอ ที่เปนหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร

 เดือนกันยายน (เสือไวลาย) 

จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวผูสูงวัย (เสือไวลาย) กิจกรรม       

เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห สืบชะตา เสริมบารมี วันที่ 9 เดือน 9

 เดือนตุลาคม (เสือมหาราช)  

กิจกรรมจิตอาสาเสือมหาราช การจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว

โรหณะ งานบุญกฐิน กิจกรรมเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห สืบชะตา เสริมบารมี

 เดือนพฤศจิกายน (เสือยี่เปง) 

มีกิจกรรมงานลอยกระทง จุดผางประทีปตีนกาบูชาแมกาเผือก โดยเทศบาล

เมืองแพร งานแสดงแสงสีเสียง งานประเพณีนมัสการพระธาตุหวยออ และ                                                                                 

ประเพณียี่เปงเมืองลอง การฟงเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก ในวัดทุกๆ แหง      

ในจังหวัดแพร

  เดือนธันวาคม (เสือรักพอ)  

กิจกรรมจิตอาสาเสือรักพอ

ติดตามขอมูลกิจกรรมรวมพลเสือปขาลไดท่ี Facebook : ททท.สํานักงานแพร

มองเมืองมองเมือง

ชวนชิม ขันโตกเมืองแพร 

ชุมชนทอตุงอําเภอลอง จังหวัดแพร คุมวิชัยราชา อาคารเกาแก สวยงาม

วนอุทยานแพะเมืองผี มหัศจรรยธรรมชาติสราง

การถวายตุงบูชา พระธาตุชอแฮ

สถาปตยกรรมไทยผสมตะวันตก เรือนขนมปงขิง

ตุงบูชา พระธาตุชอแฮ

โลโกรวมพลคนปขาล

พระธาตุชอแฮ 

พระธาตุประจําวันเกิดคนปขาล

วัดจอมสวรรค

งานแถลงขาวรวมพลคนปขาลและกิจกรรมตลอดป

เปนสัญลักษณสําคัญในการบูชาองคพระธาตุ

ชอแฮ และวัดทุกแหงในจังหวัดแพร รวมทั้ง                                            

ใหมีการประดับตกแตงเมืองดวย ตุงไชย  

ดวยความสวยงาม เพ� อเสริมความเปนสิริมงคล 

และสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดแพร

ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานแพร

กลาววา ในสวนรายละเอียดของงานมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบขบวนการจัดงานจากเดิม 

เพ� อปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบงริ้วขบวน

ภายในงานออกเปน 5 วัน ริ้วขบวนในแตละ

ท

สรณะ รายงาน

วันบอกเลารอยเรียงเร� องราวประวัติความ                 

เปนมาของวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง                                 

ตั้งแตปฐมบทการสรางองคพระธาตุ การ

บูรณปฏิสังขรณ และเหตุการณสําคัญตางๆ 

เร� อยมาจนถึงปจจุบัน โดยท้ัง 5 วัน ยังคงรูป

แบบขบวนเคร� องสักการะของชางเจาเมือง

และขบวนแตละอําเภอ นอกจากนี้ยังไดจัด

ใหมีขบวนตุงที่ยาวที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 70 

เมตร เพ� อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรง

เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในป 

2565 นี้อีกดวย

ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานแพร

กลาวตอวา สําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลา 

นอกจากมารวมงานประเพณีดังกลาวแลว 

ยังสามารถเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวอ� นๆ                        

ไดอีกดวย เพราะจังหวัดแพรเปนจังหวัดท่ี

ข้ึนช� อวาเปน “ประตูแหงลานนาตะวันออก” 

มีช� อเสียงเร� องความอุดมสมบูรณของปาไม                     

และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเกาแก                                                     

และน�าสนใจมากมาย นับตั้งแตวัดพระธาตุ                                                       

ชอแฮ ซ่ึงเปนปูชนียสถานคูบานคูเมือง       

ของจังหวัดแพรมาอยางชานาน และเปน  

พระธาตุประจําปเกิดของผูท่ีเกิดปขาล ไปจนถึง

วัดจอมสวรรค ซ่ึงสรางดวยไมสักท้ังหลังและมี

เอกลักษณตรงท่ีหลังคาซอนกันเปนช้ันสวยงาม   

สวนคนที่ช� นชอบเร� องของอาคารบาน

เรือน ตัวเมืองแพรมีบานโบราณ

หลายแหง และมีสถาปตยกรรม

ไทยผสมยุโรป อยางคุมวงศบุรี

และคุมเจาหลวง ที่โดดเดนดวย

การประดับลวดลายฉลุไม ซึ่งเปน

ที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกวา 

“เรือนขนมปงขิง” ปจจุบันยังได

รับการดูแลรักษาไวใหนักทองเท่ียว

ไดเขาช� นชมและศึกษา

หากเปนแนวรักธรรมชาติ 

จากตัวเมืองจังหวัดแพรออกไป

มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติน�า

สนใจหลายแหง อาทิ แพะเมืองผี                                 

ซึ่งเปนปรากฏการณธรรมชาติ

ใ

เที่ยวเมืองแพร...ตลอดปเสือ

กิจกรรม “ผอบานแอวเวียงแพรยามค่ําคืน” 

โดยมีรายละเอียดทั้งการนําชมแหลงทอง

เที่ยว การเรียนรูประวัติศาสตร และ

วัฒนธรรมที่น�าสนใจ ซึ่งสามารถเขาไป

ติดตามผาน Facebook ของ ททท.สํานักงาน

แพรไดเชนกัน

ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานแพร 

กลาววา ททท.ยังใหความสําคัญกับการ   

การทองเที่ยววิถีใหมในยุค New Normal 

เพ� อใหนักทองเที่ยวมีความปลอดภัย โดยใช                                      

มาตรการตามหลักสาธารณสุข เชน การ

สวมใสหนากากตลอดเวลา การเวนระยะหาง                                 

การลางมือ แนะนําใหใชบริการผานสถาน                                                  

ประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย ท่ีมีเคร� องหมาย 

SHA รวมท้ังยังประชาสัมพันธใหนักทอง

เท่ียวเดินทางทองเที่ยวแบบใสใจสิ่งแวดลอม    

ไมสรางขยะ ไมทําลายธรรมชาติในแหลง 

ทองเที่ยวตลอดการเดินทาง

ท้ังน้ี ผูสนใจเดินทางไปเท่ียวเมืองแพร 

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

ททท.สํานักงานแพร โทรศัพท 0-5452-1128 

หรือติดตามขอมูลทองเที่ยวไดที่ 

Facebook : ททท.สํานักงานแพร


